
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขณะเดินทางเขารวมเปน

ประธานการประชุมพรรค พปชร. ทามกลางขาวความขัดแยงภายในพรรค เม� อวันที่ 7 ก.พ.

รัฐบาลขูเอาคืน-พท.เดินหนาปวนตอ
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ชู‘ปอม’น่ังมท.1แทน‘ปอก’

‘ตุย-แปะ’ขับเคล� อนรทสช.

จอกูเงินอุดหนุนพลังงาน

‘ม็อบรถบรรทุก’รวมพล!

ไทยโพสต • นายกฯ แจงตนทุนสูงทําให

น้ํามันแพงเดือดรอนกันหมด ยันรัฐบาลดู 

แลทุกกลุมวอนเขาใจสถานการณ  “สุพัฒน

พงษ” รับชวงนี้ราคาน้ํามันขึ้นเร็วมาก หาก

ไมตรึงราคาดีเซลทะลุ 35 บาทตอลิตร ลั่น

ไมทอแมถูกม็อบรถบรรทุกขับไล “พลังงาน” 

มึน! วิ่งหาเงินอุดหนุนราคาพลังงานเพิ่ม จอ

ดึงงบกลาง คุย สศช.และหาชองกู จําใจ

ปลอยราคาแอลพีจีขึ้นแบบขั้นบันได

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 7 กุมภาพันธ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณกรณีสหพันธ

การขนสงทางบกแหงประเทศไทย (สขบท.)  

ประกาศจัดกิจกรรมรวมทัพรถใชนํ้ามันแพง

วิ่งทั่วกรุงเทพฯ เพ� อกดดันรัฐบาลและขับ                        

ไลนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายก                                                 

รัฐมนตรีและ รมว.พลังงานออกจากตําแหน�ง

วา  แลวมีคนเดือดรอนเยอะไหมเร� องน้ํามัน                                                       

หรือเฉพาะรถบรรทุก รัฐบาลดูแลทุกกลุม

ไหม ในเม� อตนทุนราคาน้ํามันเปนอยางนี้                                                       

รัฐบาลก็ได ใชทุกวิธีการในการที่จะดูแลให

ราคาไมสูงเกินท่ีจะทําใหเกิดความเดือดรอน

มาก รัฐบาลก็ตองทําอยางนี้ อันที่หนึ่งคือ

เรามีงบประมาณมากนอยเพียงใด  อันท่ีสอง

กลไกตางประเทศเปนอยางไร ตองเขาใจไม   

ใชเดือดรอนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง เดือด

รอนทุกกลุมนั่นแหละ ทั้งภาคการผลิต

เกียกกาย • “วิษณุ” ชี้หาก 2 กฎหมาย

ลูกถูกคว่ํา มีแค 2 ทางเลือกคือยุบสภากับ

นายกฯ ลาออก “ประธานชวน” รับสภา

อับปางซ้ําซากทําภาพพจนเสียหาย เผยยุค

นี้ใชการนับองคประชุมถี่ตองระวัง “นิโรธ-

แรมโบ” อัดเพ� อไทยยับ ซัดจริยธรรมผูนํา

ฝายคานตกต่ําจนน�ากลัว แพลมหาก 17-18  

ก.พ.พรรครวมเอาคืนไมเปนองคประชุมบาง                                                      

จะเปนอยางไร “บิ๊กปอม” ถึงกับยกมือไหว

ขอรองลูกพรรคอยาใหสภาลม “ชลน�าน” 

ยันเดินหนานับองคประชุม บอกเพ� อสะทอน

รัฐบาลไมใชเสียงขางมากจริงและทําใหบริหาร

ประเทศไมได ปูด รบ.แหยงจนอาจไมเสนอ

ราง พ.ร.บ.งบป 2566 เขาสภา

เม� อวันจันทรที่ 7 กุมภาพันธ นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให

สัมภาษณถึงเหตุการณการประชุมสภาผู

แทนราษฎรที่ลมบอยครั้ง จะสงผลกระทบ                              

กับการพิจารณารางกฎหมายที่สําคัญของ

รัฐบาลหรือไมวา ชวงน้ีไมมีกฎหมายท่ีน�าเปน

หวง โดยรางกฎหมายสําคัญของรัฐบาลจะ

เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายทั่วไปแบบ

ไมลงมติ ซึ่งเปนเร� องรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ  

ผูส� อขาวถามวา  ในการพิจารณาราง 

พ.ร.ป.สภาจะลมไมไดใชหรือไม นายวิษณุ

กลาววา ฉบับไหนก็ไมควรลมทั้งนั้น

เปดฟารมเลี้ยงบังหนา

ซุกสัตวปา

จับชีพจรความตึงเครียดโลก

...จากยูเครนถึงปกกิ่ง

FETCO ชี้ดัชนีเช� อมั่น

ทรงตัว

แจงวัฒนะ • “สิระ” เขาใหขอมูล กกต.

เพิ่มเติมปม “สุรชาติ” หาเสียงลดราคารถ 

ไฟฟา 20 บาทเกินความจริง ยอนรัฐบาล 

ยิ่งลักษณเคยใชหาเสียงป 54 แตทําไมได 

สวนผลศึกษา TDRI สรุปลดไดแคคาแรก

เขา พรอมจ้ี กกต.ระงับการประกาศผลเลือก                                                           

ตั้งซอม-เพิกถอนสิทธิ์และดําเนินคดีอาญา

สุรชาติ ขูหากรับรองกอนจะดําเนินคดี กกต.

ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) วันที่ 7 กุมภาพันธ นายสิระ เจน

จาคะ อดีต ส.ส.เขต  9 กรุงเทพ มหานคร 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  พรอมดวย

นายทิวา การกระสัง ทนายความ เขาให

ขอมูลเพิ่มเติมกับ กกต. กรณีเร� องรองเรียน

นายสุรชาติ เทียนทอง ผูสมัครรับเลือกตั้ง

ซอม ส.ส. พรรคเพ� อไทย และนายกรุณพล                                                        

เทียนสุวรรณ ผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส. 

พรรคกาวไกล จากกรณีการหาเสียงเลือกต้ัง

ซอม ส.ส.กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร 

โดยนายสิระกลาววา กกต.ไดใหตน

มาใหถอยคําและหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมี

การรองเรียนนายสุรชาติ ที่ไดหาเสียงวาจะ 

ลดคารถไฟฟา 20 บาท ซึ่งเร� องดังกลาว

นายสุรชาติตองชี้แจงวาจะเอางบประมาณ 

50,000 ลานบาทจากไหนมาชดเชยตามที่                                                

หาเสียง และตองชี้แจงวาเปนเร� องที่อยูใน                                             

อํานาจหนาท่ี ส.ส.ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด

ไวหรือไม นอกจากนั้น

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.เผยไทยติดเชื้อ

หลักหม� นตอเน� อง  ยันควบคุมสถานการณ

ได ระบุคลัสเตอรตลาดมาแรง มหาสารคาม

ออกกฎเหล็กหามนั่งกินขาวรวมกัน ขณะ

ที่แพทยยกผลศึกษา ม.เชียงใหม ฉีดวัคซีน

เข็ม 3 สกัดปวยรุนแรง-ตายไดเกือบรอย

เปอรเซ็นต ดาน “บิ๊กตู” สั่งเรงทําความ

เขาใจ ปชช.อยูรวมโควิดใหไดอยางปลอด 

ภัย เล็งขยับมาตรการผอนคลายตอเน� อง 

จอปดฝุน Travel  Bubble นํารองเปาหมาย

จีน-มาเลเซีย  

เม� อวันจันทร ที่ทําเนียบรัฐบาล พญ. 

สุมนี วัชรสินธุ ผอ.สํานักส� อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุม

โรค ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถาน                                                        

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย                                                               

งานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 10,470 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 10,300 ราย มา                                                       

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 10,255  

ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 45 ราย มา

จากเรือนจํา 4 ราย เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 166 ราย 

พญ.สุมนีกลาววา ทําใหมียอดผูติดเช้ือ                                                             

สะสมยืนยันต้ังแตป 2563 จํานวน 2,507,471 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,711 ราย ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,392,384 ราย อยูระหวางรักษา 92,784 

ราย อาการหนัก 535 ราย ใสทอชวยหายใจ  

102 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย เปนชาย 

3 ราย หญิง 9 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 9 ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย 

ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป  2563 

จํานวน 22,303 ราย 

ทําเนียบรัฐบาล • “แรมโบอีสาน” ขอ

เปนหัวหมาดีกวาเปนหางราชสีห โบกมือลา                  

พลังประชารัฐ เปดบานใหม “รวมไทย

สรางชาติ” รอ “บิ๊กตู” เปนผูนํา เปดเบื้อง

ลึกพรรคสํารองไมธรรมดา “พีระพันธุ-บิ๊ก

แปะ” ขับเคล� อน ขณะที่นายกฯ ยังไมรับมุก 

“บิ๊กปอม” ปลุกขวัญลูกพรรคใหรักสามัคคี

กัน ลั่นสมัยหนาได 150 เสียง สวน “สันติ” 

ยืนยัน พปชร.ยังอยู สะพัดกวนธรรมนัสเปด

เกมเสี้ยม “3 ป.” จี้ปรับ ครม.ชู “บิ๊กปอม” 

นั่ง มท.1 แทน “บิ๊กปอก” 

เม� อวันที่ 7 กุมภาพันธ เกิดกระแส

ขาวแพรสะพัดวา นายเสกสกล อัตถาวงศ 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี  ไดมี

หนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ� อ

ย� นใบลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ตั้งแตวันที่  27 มกราคม

ที่ผานมา โดยกอนหนานี้มีกระแสขาววา 

นายเสกสกล จะไปสมัครเปนสมาชิกพรรค

รวมไทยสรางชาติ ที่ถูกจับตามองวาจะเปน

พรรคสํารองของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หลังเกิด                                                         

ปญหาในพรรคพลังประชารัฐจนยากเยียว 

ยา

ตอมานายเสกสกลใหสัมภาษณถึง

การลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ เพ� อไป

ทําการเมืองในนามพรรค รวมไทยสรางชาติ

วา ความจริงตนจดทะเบียนพรรครวมไทย

สรางชาติมาเปนปแลว กอนท่ีพรรคพลังประ 

ชารัฐจะมีปญหา  คําวารวมไทยสรางชาติเปน

คําที่ พล.อ.ประยุทธช� นชอบและตั้งคํานี้ขึ้น

มาเอง แตเกรงวาคนอ� นจะนําช� อน้ีไปใช ได

สงทีมงานไปจดทะเบียนเปนช� อพรรคไวกอน 

นายกฯ จะใชหรือไมก็แลวแต  

“ผมไดแจงใหทานนายกฯ รับทราบ

แลว ซึ่งทานนายกฯ ก็ไมไดวาอะไร ขณะ

น้ีพรรครวมไทยสรางชาติมีความเปนรูปเปน

รางขึ้นมากแลว มีการตั้งสาขาและหาสมา                                                     

ชิก แจงตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

ซ่ึงเปนไปตามระเบียบทุกอยาง ซ่ึงเดือนมีนา 

คมจะมีการประชุมใหญและเปดตัวผูหลัก

ผูใหญในบานเมือง มีประวัติดี โปรไฟลดี”

นายเสกสกลเผยวา การท่ีจดทะเบียน

พรรครวมไทยสรางชาติ มีความชัดเจนวา

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ ตอ

ไป และคิดวาอนาคตการเมืองไมมีอะไรแน�                                                  

นอน  หากพรรคพลังประชารัฐมีปญหาก็จะ                                             

ไดมีพรรคการเมืองที่เปนทางเลือกใหมให                                                         

นายกฯ ไดพิจารณา และพรรคน้ีถือวาเปน                                                               

พรรคที่มีความชัดเจนในการปกปองชาติ

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9218

อิสรภาพแหงความคิด

จ้ีกกต.ฟนสุรชาติ

หาเสียงเกินจริง

รถไฟฟา20บาท

ยันคุมโควิดได

ขยับมาตรการ

ผอนคลายเพ่ิม
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2 ในประเทศ

ประชาชนรอทวงคืน

ามกลางวิกฤตการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ฉุด

ประเทศไทยใหตกอยู ในวังวนของปญหาเศรษฐกิจ 

ประชาชนไดรับความเดือดรอนทุกหัวระแหง ตอง

ดิ้นรนเพ� อมีชีวิตใหรอดปลอดภัยจากโรคระบาดโค

วิด ที่ลาสุดคือสายพันธุ โอมิครอนที่กระจายไปแตละจังหวัด

ในประเทศ และอัตราการติดเชื้อก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมา

อีกระลอก สถานการณดังกลาวถูกทับถมมาดวยวิกฤตสินคา

แพง คาแรงถูก รวมทั้งอัตราการวางงาน ตกงาน สูงลิบ

ลิ่ว ทั้งจากการพังยอยยับของบรรดาธุรกิจที่ ไมอาจตานทาน

ไดจากสถานการณ โควิดที่เกิดปญหาทั่วโลก กลายเปนลูกโซ

ที่กระทบไปทุกภาคสวนทั่วทั้งโลก ไมยกเวนเมืองไทย ที่

เจาของธุรกิจ รายใหญ รายเล็กรายนอย โดยเฉพาะรายยอย 

ตองแบกภาระการขาดทุน ไมมีเงินหมุนเวียน 

ภายใตความยากลําบากที่บีบคั้นรายรอบดวยปญหา มี

คนไทยจํานวนไมนอยที่ตัดสินใจสังเวยชีวิตตัวเอง หรือบาง

รายกลายเปนคนไมมีอะไรเหลือ เหลือแคตัวเปลาๆ ในชีวิต 

หลายครอบครัวตองสูญเสียคนในครอบครัว ญาติมิตร อยาง

ไมมีวันหวนคืนกลับ ขณะที่คนไทยตองเผชิญกับสถานการณ

วิกฤตซ้ําวิกฤตซอน แทบจะหันไปพึ่งพารัฐบาลแทบไมได 

และยิ่งกลายเปนวา ความเดือดรอนเลือดตาแทบกระเด็นของ

ประชาชนทั่วไป แทบไมไดมีทางออก หรือสามารถพึ่งพาได

อยางเต็มเม็ดเต็มหน�วย จากนักการเมือง หรือพรรคการเมือง 

ที่ไดเลือกมาเปนตัวแทนเพ� อเขามาแกไขปญหา ยกระดับคุณ 

ภาพชีวิตไดเลย

ขณะที่ในชวงเวลานี้ที่สภากลายเปนพื้นที่ตอรองเกม

อํานาจ โดยมีประชาชนเปนแคตัวประกันทางการเมือง มี

นักการเมืองแตละพรรคเหยียบหัวประชาชนวันแลววันเลา 

ทําใหสภาลมซ้ําซากอยางตอเน� อง จนแทบจะเรียกไดวาเปน

ประวัติศาสตรในการเมืองไทย โดยมีสถิติถึงขนาดที่วา สภา

ชุดปจจุบันลมไปแลวถึง 16 ครั้ง จาก ส.ส.ที่ประชาชนเลือก

ใหเปนตัวแทนเปนปากเสียง ที่เสมือนกระทําสวนทางกับการ

เข้าไปสร้างประโยชน์เพื่อประชาชน โดยเฉพาะเป้าหมาย

หลักของพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทย ที่วันนี้คือการ

อาศัยเวทีสภา เพ� อยุติการสืบทอดอํานาจของ พล.อ.ประยุทธ 

การที่สภาลมเปนสัญญาณชี้วารัฐบาลไมอาจคุมเสียงขาง

มากในสภาได จะเปนตัวเรงใหยุบสภาเร็วขึ้น จนกลายเปน

ละเลยการทําหนาที่สําคัญนั่นคือ การพิจารณากฎหมายที่เปน

ประโยชนตอประชาชน 

จนนํามาซึ่งกระแสสังคมที่ตั้งคําถามรายรอบทิศ ผล

ที่เกิดขึ้นทําใหภาพพจนของสภาเสียหาย จากพฤติกรรม

ของนักการเมืองที่ใชสภาเปนพื้นที่ห้ําหั่น เลนเกมแกแคน

กัน แตอยางไรก็ตาม ภายใตวิกฤตในสภาในขณะนี้ จงอยา

ลืมวาประชาชนมิไดปลอยผานการทําหนาที่ของผูแทนที่พวก

เขาเลือกเขาไปเพ� อให โอกาสในการเปนตัวแทนตามระบอบ

ประชาธิปไตย ใชสิทธิ์ ใชเสียง ผลักดันกฎหมาย ผลักดัน

นโยบาย เพ� อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองอยูทุกเม� อ 

เช� อวัน 

พฤติกรรมหรือการกระทํา การทําหนาที่ ในสภาอยาง

เต็มกําลัง โดยมีเปาหมายหลักคือผลประโยชนของประชาชน 

สาธารณะ ลวนเปนกระจกที่สองฉายชัดออกมา หรือจะเปน

นักการเมืองเข้ามาเพียงเพื่อเล่นการเมืองแสวงหาผลประ 

โยชนเฉพาะตัว กลุม พรรค ละเลย ละทิ้งความรับผิดชอบ

ตอประชาชน ที่แสดงออกมาผานเวทีสภาในรอบนี้ ลวนเปน

ตัวชี้วัดคะแนนของการตรวจสอบของการทําหนาที่อยูทุก

เม� อเช� อวัน การทํางานวาคุมคากับภาษีที่ประชาชนสูญเสีย

ไปหรือไม ไมวาจะในนามของ ส.ส.หรือพรรคการเมือง ขอให

ตระหนักไววา ประชาชนรอวันทวงคืน ไมชาก็เร็ว!.

ท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

“ตามที่มีกระแสขาวทางพรรคจะรวมรัฐบาล โดยขอตอ

รองตําแหน�ง รมว.มหาดไทยให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ผมและ

กลุมพี่นอง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ขอยืนยันจุดยืนเดิม คือขอ

ทําการเมืองอยางสรางสรรค โดยยึดผลประโยชนของประเทศ

ชาติและพี่นองประชาชนเปนที่ตั้ง ดํารงไวซึ่งเสาหลักของบาน

ของเมือง นั่นคือ ชาติ ศาสน กษัตริย”.

รรครวมไทยสรางชาติ’ ช� อนี้เขาหูกันมาสักพักใหญๆ 

เพราะมีขาววา ‘แรมโบอีสาน’ - เสกสกล อัตถาวงศ 

ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ดอดไปจดจัดตั้ง

ไวนานนม ตั้งแตสมัยมีขาวพรรคอะไหลผุดเปนดอก

เห็ด  

ช� อ ‘รวมไทยสรางชาติ’ โผลมายุคใกลเคียงกับ ‘พรรค

เศรษฐกิจไทย’ เม� อครั้ง ‘ปลัดฉิ่ง’ - ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย ถูกวางตัวเปน เพลยเมกเกอร กอนจะพับแผน 

กระทั่งตอมาถูก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และอดีต

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เทกโอเวอรเอาไปรังใหม 

สําหรับพรรครวมไทยสรางชาติ คณะกรรมการ การ เลือก

ตั้ง  (กกต.) ได มีมติเห็นชอบใหนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจด

ทะเบียนจัดตั้งไปตั้งแตเม� อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตอมาวันที่ 22 

กรกฎาคม 2564 ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้ง ‘รวมไทยสรางชาติ’ และ ‘เศรษฐกิจไทย’ ในขณะนั้น เกิด

จากแนวคิดการหานั่งรานอันใหมให ‘บิ๊กตู’ - พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เน� องจากปญหาภายใน

พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเต็มไปดวยการแกงแยงชิงดี โดยเฉพาะเกาอี้

รัฐมนตรี จนภาพลักษณของพรรคติดลบ 

เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นกอนจะเกิดเหตุการณ ‘กบฏ’ วางแผนลม 

‘บิ๊กตู’ ในการอภิปรายไมไววางใจเสียอีก แตขณะนั้นไดรับความสนใจ

เพียงแปบเดียวก็เงียบหายไป 

กระทั่งความขัดแยงระหวาง บิ๊กตู  กับ ผูกองธรรมนัส ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเร� อยๆ ในขณะที่ ‘บิ๊กปอม’ - พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคกลับพยายาม

โอบอุม ร.อ.ธรรมนัสเอาไว  

ขาวคราวเร� อง ‘2 ป.’ คือ ‘บิ๊กตู’ และ ‘บิ๊กปอก’ - พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ออกไปตั้งพรรคใหมจึงกลับมาอีกครั้ง 

เพราะไมสามารถรวมงานกับ ร.อ.ธรรมนัสไดอีก  

เร� องนี้เคยมีการนําไปพูดให พล.อ.ประวิตรฟงมาแลว ใน

เหตุการณ 6 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ผนึกกําลังกับ 2 ป. 

เพ� อเขี่ย ร.อ.ธรรมนัสออกจากพรรค ซึ่งตอนแรกเหมือนจะสําเร็จ 

แตแคเพียงขามคืนภารกิจกลับลมเหลว เม� อ ‘บิ๊กปอม’ ยังเลือกที่จะ

กระเตงหอกขางแครของ ‘บิ๊กตู’ อยู 

ตอนนั้น 1 ใน 6 รัฐมนตรี พยายามคะยั้นคะยอ พล.อ.ประวิตร 

ใหเอา ร.อ.ธรรมนัส ออกจากตําแหน�งแมบานพรรค โดยอาง

เหตุการณกบฏ และการแทงขางหลังรัฐมนตรีคนอ� นๆ ภายในพรรค 

แตคําตอบที่ไดคือ เขาทํางานดี  

1 ใน 6 รัฐมนตรีตองถึงขั้นงัดไมตายกับ พล.อ.ประวิตร วา 

หากไมเอาออก ‘บิ๊กตู’ จะไปตั้งพรรคใหม “นายครับ หากเขายังอยู 

เดี๋ยวนายกฯ ก็ไปตั้งพรรคใหมอีก” แตคําตอบที่ไดคือ “นายกฯ ตั้ง

พรรคใหมกูก็เลิก”  

จังหวะนั้น ‘บิ๊กปอม’ ยืนยันที่จะไมทําอะไรกับ ร.อ.ธรรมนัสทั้ง

สิ้น ทําใหเร� องพรรคสํารองของ ‘บิ๊กตู’ กลับมามีความเคล� อนไหวแบบ

จริงจังอีกครั้ง 

คียแมนสําคัญใกล ‘บิ๊กตู’ บางคนถูกมอบหมายใหไปสรางเรือน

ชานรอเอาไวแบบเงียบๆ นําโดยนายเสกสกล และ นายพีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายขาราชการการเมือง 

นอกจากนี้ยังมีตัวละครบิ๊กเนมบางคนเขามาชวยกันทํา โดย

เฉพาะในรายของ ‘บิ๊กแปะ’ - พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่หันหลังใหสนามผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  

และยังวากันวา พรรครวมไทยสรางชาตินี้มีแบ็กอัพระดับสูง

คอยค้ําใหอีกชั้น เปนอดีตนายทหารช� อดังอักษรยอ ‘ด.’ ที่ทุกคนรูจัก

กันเปนอยางดี ในฐานะนองเลิฟ ‘บิ๊กตู’  

ขณะที่ในชวงเวลาเดียวกันก็ปรากฏช� อ ‘พรรคไทยสรางสรรค’ 

โดยมี ‘เสี่ยตั้น’ - ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาธิการ ที่รวม

มือกับอดีตแกง กปปส. และทีมลุงตูเปนแมงาน 

‘พรรคไทยสรางสรรค’ ไมไดเปนดําริของ ‘บิ๊กตู’ หากแตทุกยาง

กาวของพรรคนี้ ‘เสี่ยตั้น’ รายงานใหทราบทุกระยะวากําลังทําอะไร 

2 พรรคนี้ถูกมองวาจะเปนนั่งรานของ ‘บิ๊กตู’ ในอนาคต

แน�นอน และตอนนี้ดูเหมือน ‘รวมไทยสรางชาติ’ จะเปนเนื้อเปนหนัง

มากกวา หลังตัวละครลับคอยๆ ถูกเปดออกมา 

‘บิ๊กตู’ ไมไดตองการสรางพรรคขึ้นมาแขงกับ ‘บิ๊กปอม’ หากแต 

‘พรรคพลังประชารัฐ’ มันผุพังเกินกวาที่นายชางที่ไหนจะซอมแซม

และรีแบรนดได การสรางบานหลังใหมจึงงายกวา  

ขณะเดียวกัน ‘บิ๊กตู’ ไมตองการเผชิญปญหาแบบเดิม ที่จะให 

ส.ส.นักการเมืองมานั่งตอรอง จนไมเปนอันบริหารประเทศ การทํา

พรรคใหมโดยถอดบทเรียนจากพรรคพลังประชารัฐจึงเปนทางเลือก

ที่ดีกวา  

อยางไรก็ตาม ‘บิ๊กตู’ เองไมเคยออกมาปฏิเสธสักครั้งวา 

กระแสพรรคสํารองไมใชเร� องจริง เชนเดียวกับการจะมานั่งเปน

หัวหนาพรรคเองก็ยังถูกกั๊กกันจนถึงวันนี้ 

เม� อปลอยใหคลุมเครือ ทุกอยางจึงเปนไปไดหมด เพียงแต

สุดทายแลวจะไปอยูพรรคไหน และบริบทใดเทานั้น 

จะ ‘รวมไทยสรางชาติ’ หรือ ‘ไทยสรางสรรค’ หรือจะพรรค

อ� น แตที่แน�ๆ ไมใช ‘พลังประชารัฐ’ ที่เปนไปไดสูงวา จะไมไดอยูใน

กระดานการเมืองรอบหนา. 

สรางนั่งรานใหมรอรับ ‘บิ๊กตู’

รอบหนาไรช� อ ‘พปชร.’ บนกระดาน 

‘พ

ร� อง ‘รางพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององคกร

ไมแสวงหากําไร พ.ศ.....’ กอนที่จะตอสูกับรัฐ คงตองตอสู

กันเองภายในขบวนเอ็นจีโอและประชาสังคมกอน เพ� อ

ทําใหพลังประชาชนมุงไปสูทิศทางที่ถูกตองและดีกวา

เดิม เพราะรูสึกพอไดแลวกับระบบ/ลัทธิอาวุโสในขบวนเอ็นจีโอ

และประชาสังคมที่ไมเคารพและศรัทธาในมวลชนเลย คิดแตเอา

มวลชนไปตอรอง เจรจา ล็อบบี้ใหสอดคลองกับจริตปญญาชนของ

ตนเองเทานั้น

หลังจาก ครม.มีมติเม� อวันที่ 4 มกราคมที่ผานมา โดยมอบ

หมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(พม.) รับ ‘รางพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององคกรไม

แสวงหากําไร พ.ศ.....’ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดยก

รางไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบของ

รางกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ.2562 กอนสงกลับมาให ครม.มีมติสงตอใหสภาผู

แทนราษฎรพิจารณารางกฎหมายในลําดับตอไปนั้น เครือขาย

คัดคานรางกฎหมายควบคุมภาคประชาชนไดรวบรวมองคกรตางๆ 

มากถึง 1,867 องคกร เพ� อออกแถลงการณตอตานรางกฎหมาย

ฉบับนี้ดวยกันเม� อวันที่ 7 มกราคมที่ผานมา

ถอยคําตอนหนึ่งในแถลงการณดังกลาวระบุวา “เราไม

ยอมรับและขอคัดคานรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางถึงที่สุด 

จนกวาจะมีการถอนรางกฎหมายฉบับนี้”

จึงมีความรูสึกสงสัยมากวา การที่เอ็นจีโออาวุโสเพียงไม

กี่คนขอเขาพบคณะอนุกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

เสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ

คุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เม� อวันที่ 20 มกราคมที่ผานมา ลาสุด

ก็ไปขอเขาพบประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย เม� อวันที่ 31 

มกราคมที่ผานมา ไดใชแถลงการณดังกลาวไปเปนฐานอางอิงเพ� อ

ขอเขาพบหรือไม อยางไร?

ถาใช คําถามคือ ตอนชวนลงช� อองคกรในแถลงการณดัง

กลาวทําไมไมแจงใหแตละองคกรไดทราบวาจะนําแถลงการณไป

ใชอะไรบาง เพราะความเขาใจโดยทั่วไปจากที่เคยรวมลงช� อใน

แถลงการณฉบับตางๆ ก็เพียงแคลงช� อในแถลงการณเพ� อเผยแพร

สูสาธารณะ ซึ่งก็จบแคตรงนั้น หากจะตองนําแถลงการณไปใช

เปนฐานอางอิงเพ� อขอเขาพบเจรจาตอรองแบบนี้ หรือกระทําการ

อ� นใดที่มากกวานี้ ก็ตองแจงใหองคกรตางๆ ไดรับรูกอน เน� องจาก

วาเปนรางกฎหมายที่สงผลกระทบกวางขวางและลึกซึ้งตอกลุม/

องคกรประชาชนทั่วประเทศอยางหลากหลายและจํานวนมหาศาล 

ดังนั้นความรูสึกตองการมีสวนรวมรับรู แสดงความคิดเห็นและ

ตัดสินใจของภาคประชาชน กลุม/องคกรตางๆ เพ� อจะแสดง 

กระทําการหรือปฏิบัติการอะไรออกไปนั้นสูงมาก

ซึ่งขั้นตอนในขณะนี้อยูที่การเตรียมจัดเวทีรับฟงของ พม. 

เสร็จแลวก็จะนํารางกฎหมายฉบับนี้ที่อาจจะถูกหรือไมถูกแกไขสง

กลับ ครม.อีกครั้งเพ� อใหมีหรือไมมีมติสงตอรัฐสภาตอไปนั้น ดังนั้น

การที่เอ็นจีโออาวุโสเพียงไมกี่คนกระโดดขามช็อตไปพบวุฒิสภา

และประธานรัฐสภาดักหนาไวกอนนี่เพ� ออะไร? 

มองในแงดีก็คือ ไปพบเพราะมองขามช็อตวายังไงก็เขา

รัฐสภาแน� จึงไปขอเขาพบเพ� อใหขอมูล ถาไปพบเพียงแคนี้ก็คง

ไมเปนไร มองในแงราย ถาเขาไปพบเพ� อไปล็อบบี้/เจรจาเพ� อ (1) 

ขอตําแหน�งกรรมาธิการในชั้นสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา หรือ 

(2) ขอใหชวยลม ‘รางพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององคกร

ไมแสวงหากําไร พ.ศ.….’ โดยขอใหหยิบยก ‘รางพระราชบัญญัติสง

เสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ.....’ ทั้งฉบับของ พม. 

และฉบับของภาคประชาชนที่เขาช� อกันกวาหนึ่งหม� นรายช� อขึ้นมา

พิจารณาแทน ตามที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา ไดเสนอเอาไวในเอกสารสรุปผล

การประชุม ครั้งที่ 4/2565 เม� อวันจันทรที่ 31 มกราคมที่ผานมา ทั้งนี้ 

เอกสารสรุปผลการประชุมดังกลาว คณะกรรมาธิการดังกลาวเห็นควร

มีหนังสือถึงรัฐบาลเพ� อขอใหชะลอ ‘รางพระราชบัญญัติการดําเนิน

กิจกรรมขององคกรไมแสวงหากําไร พ.ศ.….

‘อันจะเปนการลดกระแสความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับ

ภาคประชาชน เพราะมีเนื้อหาที่อาจจะกระทบกับการดําเนินงาน

ขององคกรภาคประชาสังคม ตลอดจนอาจขัดตอหลักการสําคัญ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ คณะกรรมาธิการดังกลาว

จึงมีขอหวงใยวารางกฎหมายดังกลาวอาจทําใหเกิดกระแสตอตาน

คัดคานจากภาคประชาชน รวมถึงทําใหเกิดกระแสความขัดแยง

ในเวทีระหวางประเทศ และกระทบกับพันธกรณีของประเทศไทย 

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณาดําเนินการตอราง

กฎหมายฉบับนี้อยางถี่ถวนและรอบดาน โดยจะเสนอใหหยิบยก 

‘รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม 

พ.ศ.....’ ทั้งฉบับของ พม. และฉบับของภาคประชาชนที่เขาช� อกันกวา

หนึ่งหม� นรายช� อขึ้นมาพิจารณาแทน

คําถามคือ เคยถามกลุม/องคกรประชาชนที่รวมลงช� อใน

แถลงการณ 1,867 องคกรหรือยังวาเห็นดวยกับแนวทางนี้ที่ขอให

วุฒิสภาชวยลมรางกฎหมายฉบับหนึ่ง แลวใหเสนอรางกฎหมายอีก

ฉบับหนึ่งขึ้นมาแทน? เพราะยังมีกลุม/องคกรอีกจํานวนมากที่รวม

ลงช� อลงในแถลงการณดังกลาวไมเห็นดวยกับรางกฎหมายฉบับใด

เลย เคยฉุกคิดและทบทวนกันอยางจริงๆ จังๆ หรือไมวา ‘รางพระ

ราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ.....’ 

ฉบับของภาคประชาชนที่เขาช� อกันกวาหนึ่งหม� นรายช� อเปนราง

กฎหมายที่มีเนื้อหาไมดีพอ ไมสมควรดันทุรังผลักดันกันตอไป

พฤติกรรมเชนนี้โดยที่ยังไมปรึกษาหารือกลุม/องคกร

ประชาชนที่รวมแถลงการณ 1,867 องคกรนี่ เปนอะไรที่สุดจะ

บรรยาย และการไปพบวุฒิสภาในขณะที่กลุม/องคกรประชาชน

จํานวนหนึ่งที่รวมลงช� อในแถลงการณ 1,867 องคกร ปฏิเสธ

อํานาจของวุฒิสภาที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง นั่นแสดงวาเอ็นจีโอ

อาวุโสเพียงไมกี่คนที่ไปขอเขาพบวุฒิสภาเปนผูมีสิทธิ์ชี้ขาดวาจะ

หันเหทิศทางการตอสูกับรางกฎหมายฉบับนี้ ไปอยางไรก็ไดอยาง

นั้นหรือ? 

นั่นแสดงวาเอ็นจีโออาวุโสเพียงไมกี่คนที่ไปขอเขาพบ

ยอมรับอํานาจวุฒิสภาที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งยังงั้นหรือ? นั่น

แสดงวาเอ็นจีโออาวุโสเพียงไมกี่คนที่ไปขอเขาพบจะขอใหวุฒิสภา

ตั้งกรรมาธิการรวมระหวางสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา ตอจาก

ที่รางกฎหมายฉบับนี้ผานวาระสามของสภาผูแทนราษฎรมาแลว 

แลวสงตอมาใหแกวุฒิสภาพิจารณาตอตามที่รัฐธรรมนูญระบุ

ใหรางกฎหมายใดที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศ ตองใหวุฒิสภามีสวนรวมรางกฎหมายดวย โดยไปขอให

วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการรวมโดยใหมีตัวแทนเอ็นจีโออาวุโสเขาไป

เปนกรรมาธิการรวมดวยอยางนั้นหรือ?

และนั่นแสดงวาเอ็นจีโออาวุโสเพียงไมกี่คนที่ ไปขอเขา

พบเห็นวารางกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่เขาขายยุทธศาสตร

ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศไปแลวงั้นหรือ ในขณะที่กลุม/

องคกรประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขารวมแถลงการณ 1,867 

องคกร ปฏิเสธการไมมีอยู/ไมมีตัวตนของยุทธศาสตรชาติและ

แผนปฏิรูปประเทศ? ทําไมเร� องสําคัญแบบนี้ถึงไมปรึกษาหารือ

กันใหทั่วถึง กวางขวาง ละเอียด รอบคอบ ถี่ถวนกวานี้? แลว

ความหมายในถอยคําตอนหนึ่งของแถลงการณ 1,867 องคกร

ที่ระบุวา “เราไมยอมรับและขอคัดคานรางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้อยางถึงที่สุด จนกวาจะมีการถอนรางกฎหมายฉบับนี้” 

หมายความวาอยางไร?

หรือหมายความวาถาผลักดัน ‘รางพระราชบัญญัติสง

เสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ.....’ ฉบับของภาค

ประชาชนที่เชาช� อกันกวาหนึ่งหม� นรายช� อขึ้นมาแทน ทั้งๆ ที่ยัง

มีกลุม/องคกรประชาชนที่รวมเขาช� อแถลงการณ 1,867 องคกร 

ไมเห็นดวยกับรางกฎหมายฉบับใดเลย ก็ไมแครใดๆ อยางนั้น

หรือ?.

เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์

‘พ.ร.บ.คุมเอ็นจีโอ’

ทางแพรงขบวนภาคประชาชน

เ
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3บทความ-ในประเทศ

ป้อม-ตู่ ‘เขาจะฆ่ากันแล้ว’

มากระดิกหาง” ด้วยความไวกว่าวินาที

ละ ๒๐ ครั้ง ก็ยังไม่ไวเท่าการเมือง ยุค.... 

ผู้นำ�ฝ่�ยค้�น “อย�กเป็นรัฐบ�ล” จนตัว

ซี้-ตัวสั่น ถึงขั้นใช้แผน 

ทำ� “สภ�ล่ม” ซ้ำ�ซ�ก ๑๕-๑๖ ครั้ง!

แต่ช�วบ้�นยุคนะจ๊ะ ไม่เป็น “ปล�ฮุบเบ็ด” ง่�ยๆ 

เหมือนตะก่อน เมื่อฝ่�ยค้�นจ้องจังหวะ “ทำ�สภ�ล่ม” แล้ว

ฟ้องสังคม “แบบนี้ น�ยกฯ ต้องยุบสภ�”

สังคมก็สงสัยกันว่�........

สภ�ที่ล่มนั้นน่ะ ล่มต�มธรรมช�ติรัฐบ�ลใกล้ล้ม 

หรือมีฝ่�ยจงใจทำ�ให้ล่ม ด้วยเจตน�ล้มรัฐบ�ล?

ก็มีก�รตรวจสอบกันขึ้น และด้วยคว�มไวท�งข้อมูล

ข่�วส�ร จึงมีก�รก�งโพย “ท�งก�ร” เป็นร�ยชื่อพรรค-

ร�ยชื่อ ส.ส.ทั้งหมดดู 

ว่� “ใคร-พรรคไหน” บ้�ง ที่หนีประชุมประจำ� จน

สภ�ล่ม ๑๕-๑๖  ครั้ง?

ก็ปร�กฏว่� เป็นพรรค “เพื่อไทย” ที่มีท่�นผู้นำ�ฝ่�ย

ค้�นเป็นหัวหน้�พรรค ทั้งหัวหน้�-ลูกน้อง แทบจะ “ยก

พรรค” หนีประชุม ทั้ง ๑๕-๑๖ ครั้ง!

ในขณะที่ฝ่�ยรัฐบ�ล แม้ข�ดห�ยม�กบ้�ง-น้อยบ้�ง 

สุดแต่สันหลังใครจะย�ว-จะสั้น และสุดแต่จะมีสำ�นึกใน

คว�มรับผิดชอบระดับไหน

แต่ “จำ�นวนม�ก” ที่เข้�ประชุม ก็ยังเป็น ส.ส.ฝ่�ย

รัฐบ�ลและฝ่�ยค้�นบ�งพรรค เช่น ก้�วไกล เท่�นั้นเอง!

พรรคเพื่อไทย แกนนำ�ฝ่�ยค้�นนั่นแหละ มี ส.ส. 

๑๓๑ คน แต่เข้�ประชุมแค่ ๑๔ หนีประชุม ๑๑๗

ล่�สุด ประชุมเมื่อ ๔ กุมภ� โดดประชุม ๑๒๙ เข้�

ประชุมแค่ ๒ เมื่อถูกแฉ หัวหน้�พรรค “ชลน่�น” ก็อ้�ง

หน้�ด้�นๆ

“เป็นเจตน�รมณ์ของพรรคเพื่อไทย ที่ไม่ต้องก�รให้

น�ยกฯ อยู่ต่อ”!?

ก็ฟังได้ แต่ดูเหมือน “สังคมยอมรับไม่ได้” ออกม�

ถล่มเพื่อไทยกันเละ ถึงขั้น พรรคพวกต้องออกม�ช่วยกัน 

“อุ้มซ�ก” ท่�นผู้นำ�กลับพรรค

เมื่อว�น (๗ ก.พ.๖๕) จึงมีข่�ว “เบี่ยงกระแส” เพื่อ

สะดวกในก�รเก็บซ�กเกิดขึ้น

ข่�วแรก “ลุงป้อม-ลุงตู่” แตกกันเละ ชนิด way  

who - way it ถึงขั้นลุงป้อมเรียกประชุมพรรคด่วน

ข่�วที่สอง ลุงตู่เตรียมบ้�นใหม่ ให้แรมโบ้ล�ออก

จ�กพลังประช�รัฐ ไปตั้งพรรคใหม่รอท่�ในชื่อ “พรรค

รวมไทยสร้�งช�ติ”

ก�รเมืองประช�ธิปไตย “ระบบเลือกตั้ง” ก็ว่�กันไปแต่ละวัน 

แต่ที่จะลงตัวจริงๆ ในขั้นสุดท้�ย มันคือใคร-พรรค

อะไร, ใช่-ไม่ใช่ จะม�ทึกทักเอ�จ�กข่�วลมเพ-ลมพัด วัน

นี้-เดี๋ยวนี้ 

นั่น “ยี่เก” ไม่ใช่ “ก�รเมือง”!

ก็เห็นพูดกันติดป�กมิใช่หรือ “รวมกันอยู่-แยกกันตี” 

ก�รเมืองก็เหมือนก�รทัพ 

เวล�ออกรบ เข�จะไปรบ “นอกป้อมค่�ย” แบ่งกำ�ลัง

แยกกันไปตี แล้วโอบม�บรรจบ

มีใครเข�จะใช้ป้อมค่�ยใหญ่เป็นฐ�นทำ�ศึกตะพึด-

ตะพือล่ะ ดูง�่ยๆ อย�่งสหรัฐอเมริก� เคยรบโดยใช้สหรัฐฯ 

เป็นฐ�นทำ�สงคร�มมั้ย?

ตั้งแต่สงคร�มโลกครั้งที่ ๑-๒ ม�แล้ว แม้ทุกวันนี้ สหรัฐฯ 

ไปก่อสงคร�ม โดยใช้ “บ้�นอื่น-เมืองอื่น” เป็นสมรภูมิทั้งนั้น!

ในยุโรป ในตะวันออกกล�ง ในเอเชีย ในอ�เซียน ใน

แอฟริก� แม้ในบ้�นเร� สหรัฐฯ ม�ใช้เป็นฐ�นทำ�สงคร�ม

เวียดน�ม น�ยกฯ ถนอมบอก “รบนอกบ้�นดีกว่�รบในบ้�น”

ผลเป็นไป.......

อเมริก�ถลกตูดหนีกลับบ้�นสบ�ย แต่เร� รับภ�ระใน

คว�มฉิบห�ยจ�กผลสงคร�มถึงทุกวันนี้!

นี่แหละ พวกทห�รเข�รู้ เมื่อก�รเมืองในพรรครัฐบ�ล

ถูกฝ่�ยตรงข้�มส่งมือดีเข้�ม�เป็น “ไส้ศึก” บ่อนทำ�ล�ย 

เข�จะปล่อยให้ “ฐ�นใหญ่” คือพลังประช�รัฐพังไม่ได้

หรอก มันเสียศักดิ์ศรี เข�ก็แก้ด้วยแผนและวิธีก�รของเข�

เรื่องที่ “แม่ทัพ” จะทิ้งกองบัญช�ก�รใหญ่ “เอ�ตัว

รอด” ย�มมีภัยนั้น เร�ๆ ท่�นๆ ทั่วไปบ�งคน อ�จทำ�ได้

แต่อย�่ง “พลเอกประยุทธ์” อย�่ง “พลเอกประวิตร” 

แม้กระทั่ง “พลเอกอนุพงษ์”

เข�ไม่ทำ�หรอก

ใครทำ�ก็ “หม�” นอกจ�กเสียศักดิ์ศรีช�ยช�ติทห�รแล้ว 

ยังเสียคนด้วยซ้ำ�!

เว้นแต่ รบรักษ�ป้อมค่�ยใหญ่จนปลอดภัยแล้ว จ�ก

นั้น ใครจะแยกย้�ยไปสร้�งเมืองบริว�รใหม่ ปรึกษ�ห�รือ

ตกลงกันแล้ว ก็ว่�กันไป

และนั่น เป็นก�รย้�ยด้วย “ยุทธศ�สตร์ศึก”!

ดังนั้น ประเด็น “ลุงป้อม-ลุงตู่” แตกหัก ด้วยเรื่อง “ชิง

อำ�น�จ” ในพรรคพลังประช�รัฐ

อย่�ไปคิดให้ โง่!

ส่วนประเด็น “ยุบสภ�” พูดกันตรงๆ ต�มกลไกระบบ

สภ� คำ�ว่� “ยุบสภ�” มันคู่ม�กับ “สภ�เกิด” นั่นแล้ว

พฤษภ�เมื่อรัฐบ�ลครบ ๓ ปีไปแล้ว จ�กนั้น ค่อยดูกัน

ไปต�มเหตุก�รณ์บ้�นเมือง

ส่วนตอนนี้ อย่�ไปเพ้อกับพวก “เด็กเลี้ยงแกะ” ให้

ม�กนัก!

เพื่อไทย ก็รู้ว่� “ไม่มีท�งยุบ”

ไม่งั้น จะไปยื่นจองกฐิน “อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ” รัฐบ�ล

ในสมัยประชุมหน้�แต่ไก่โห่ทำ�ไม?

ก็เพร�ะรู้แก่ใจ “ล้มรัฐบ�ลไม่ลง” ว่�กันตรงๆ ทั้ง

ฝ่�ยค้�น-ฝ่�ยรัฐบ�ล “แอบจิต” ตรงกัน ว่�ยังไม่ (อย�ก) 

ยุบ ตอนนี้

จนกว่� “กฎหม�ยลูก” ๒ ฉบับ เลือกตั้งบัตร ๒ ใบ 

ที่ต้องก�รด้วยกัน “ผ่�นสภ�” แล้วนั่นแหละ 

ค่อย “เชิดฉิ่ง-รัวกรับ” กันหลังจ�กนั้น!

ฉะนั้น ช่วงนี้ สภ�ล่ม ก็ล่มไป ส่วนตอนไหน กฎหม�ย

สำ�คัญเข้�สภ� ก็เกณฑ์ม�เป็นองค์ประชุมให้ครบ

เรียกว่� “เลี้ยงสภ�” ไว้ใช้เป็น “ตร�ย�ง” สำ�หรับ

รับรองผลประโยชน์ก�รเมืองด้วยกันก่อน

ฟังที่ท่�นรัฐมนตรีต่�งประเทศ “น�ยดอน ปรมัตถ์

วินัย” ตอบกระทู้ “ส.ว.จเด็จ อินสว่�ง” ที่วุฒิสภ�เมื่อ

ว�น (๗ ก.พ.)

เรื่อง “ก�รฟื้นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศไทยกับ

ประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย”

“เจ้�ช�ยมุฮัมมัด บิน ซัลม�น บิน อับดุลอะซีซ อัลซะ

อูด” มกุฎร�ชกุม�ร รองน�ยกรัฐมนตรี และ รมว.กล�โหม

แห่งร�ชอ�ณ�จักรซ�อุดีอ�ระเบีย 

จะเสด็จม�เยือนไทยเป็นท�งก�ร ต�มคำ�เชิญของ 

น�ยกฯ ประยุทธ์ในเดือน-สองเดือนข้�งหน้�นี้

เร�ทุกคน......

ทั้งรัฐบ�ล-ฝ่�ยบริห�ร ทั้งรัฐสภ�-ฝ่�ยนิติบัญญัติ ทั้ง

ศ�ล-ฝ่�ยตุล�ก�ร รวมถึงประช�ชน คือเจ้�ภ�พ

เมื่อมี “แขกบ้�น-แขกเมือง” ระดับนี้ม�เยือน

ประเทศคือบ้�นของเร� ที่ทะเล�ะแตกแยกกัน ก็ต้อง 

ว�งไว้

แล้วม�ทำ�หน้�ที่ “เจ้�บ้�น” เตรียมต้อนรับให้สมบูรณ์

ที่สุดและดีที่สุด

ไม่ใช่เพื่อใคร-คนใดคนหนึ่ง หรือฝ่�ยใด-ฝ่�ยหนึ่ง ได้

หน้� ได้ประโยชน์หรอก 

ห�กแต่เร�ทุกคน ในฐ�นะเจ้�ของประเทศ ได้หน้� 

ได้ประโยชน์ด้วยกันหมด ทุกคน-ทุกฝ่�ย

สรุปเป็นว่� ที่พูดจ�ตล�ดแตกเมื่อว�น ทำ�นอง

“ไอ้เข้ขึ้นที่ท่�น้ำ�” นั้น ไม่ใช่หรอก

แค่ “สวะข่าว” ลอยน้ำาน่ะ!

เมื่อว�น ช�วบ้�นร้�นตล�ด จึงถ�มกันวุ่น 

ด้วยสับสนปนเปกับข่�วส�รที่แต่ละสื่อส�ดใส่ด้วย

คว�มไวยุค 5 G ว่�ไม่พ้นกุมภ�นี้ รัฐบ�ลพังพ�บแน่ 

ลุงตู่ไปพรรค “รวมไทยสร้�งช�ติ” 

ส่วนลุงป้อม ตูดนั่งพลังประช�รัฐ แต่ข�อีกข้�งพ�ดไป

ที่พรรค “เศรษฐกิจไทย” ของธรรมนัส!?

ผมก็เหยื่อข่�วส�รเหมือนกับคอก�รเมืองทุกท่�นนั่น

แหละ คือรู้ต�มที่เข�ปั่น ส่วนเรื่องจริงๆ เป็นยังไง แล้ว 

“คนนอกวงแขนก�รเมือง” อย่�งผม จะไปรู้ได้ยังไง?

พรรคพวกโทร.ม�ถ�ม

“ลุงตู่จะยุบสภ�จริงหรือ พลังประช�รัฐแตกจริงหรือ 

ลุงตู่-ลุงป้อม ผีไม่เผ�-เง�ไม่เหยียบ จริงหรือ?”

ผมก็ทำ�เป็นผู้ทรงภูมิ ตอบไปว่�.......

“จะกินอ�ห�รให้อร่อย ต้องใจเย็นๆ อินทรีน่ะ บินสูง จะ

โฉบเมื่อเห็นเหยื่อ และโฉบแต่ละครั้ง เงียบกริบ แต่ไม่พล�ด”!

ที่เจี๊ยวจ๊�วกล�งตล�ดแบบนี้

มัน “นกกระจิบ-กระจอก” ที่เข�จับใส่กรงให้คนซื้อไป

ปล่อยแก้บนน่ะ!

ถ้�รู้น�ยกฯ จะยุบสภ�วันนี้-วันพรุ่ง แล้ว ๑๗-๑๘ กุมภ�

ที่จะถึง เพื่อไทยยื่นเปิดอภิปร�ยทั่วไปให้เมื่อยตุ้มทำ�ไม?

เรื่อง “พี่ใหญ่-น้องเล็ก” จะแตกกันแค่ “แหติดตอ” แล้ว

นึกว่�ปล�ใหญ่ จึงทะเล�ะกัน

นั่นมันวิสัย “เด็กวัด” สมัยผมโน่น!

พวกทห�รที่เข�หล่อหลอมม�ด้วยกัน นับเป็นพี่-เป็น

น้อง “กินข้�วร่วมหม้อ-นอนร่วมมุ้ง” กันม�ครึ่งค่อนชีวิต

เป็นระดับ “ผู้นำ�กองทัพ” ด้วยกันทั้ง ๓ ป.ด้วยซ้ำ�

ด้วยคว�มรู้สึกนึกคิดของคนระดับนั้น ต่อให้ “โลภ-

โกรธ-หลง” ขน�ดไหน เข�ก็ไม่บ้�ใบ้ ทำ�อะไรโง่ๆ ให้เห็น

แบบตื้นๆ อย่�งที่เป็นข่�ว “แต่ละวัน” หรอก

ก�รที่คนพลังประช�รัฐแยกไปตั้งพรรค นั่นมันธรรมช�ติ

ลุ่มสามมิตรถือเป็นก๊วนการเมืองในพรรค

พลังประช�รัฐ (พปชร.) ที่อ�จอยู่เหนือคว�ม

ขัดแย้งม�กที่สุด ท่�มกล�งกระแสเลือดไหล

ออกจ�กพรรคทุกๆ วัน แต่กลุ่มส�มมิตรยังอยู่ได้ ขณะที่

แกนนำ�กลุ่มส�มมิตรยืนยันจะอยู่สนับสนุนก�รแก้ปัญห�

บ้�นเมืองของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

น�ยกฯ และ รมว.กล�โหม ให้ครบว�ระ 4 ปี  

หลังจ�กนั้นจะอยู่กับ พปชร.หรือไม่ จะออกไปตั้ง

พรรคเอง หรือถูกเลือกไปทำ�ง�นกับฝ่�ยไหน จึงเป็นเรื่อง

ที่คอก�รเมืองจับต�อยู่  

วันก่อนเห็น “เสี่ยหนู” อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกฯ 

ในฐ�นะ รมว.ส�ธ�รณสุข และหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย 

และ “เสี่ยแฮงค์” นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี หยอกล้อกันแบบเป็นกันเองที่หน้�ตึก

บัญช�ก�ร 1 ทำ�เนียบรัฐบ�ล    

หลังกระจอกข่�วแซว

ทั้งคู่ ใส่เนคไทยี่ห้อดัง อักษร

ย่อ H เหมือนกัน ขณะที่

อีกด้�นหนึ่งนักข่�วก็ลุ้นว่�

หัวหน้�พรรคภูมิใจไทยจะจีบ

แกนนำ�กลุ่มส�มมิตรกลับถิ่น

เก่�หรือไม่ 

แต่ที่ไหนได้ ทั้งคู่เอ�แต่

คุยกันเรื่อง “เนคไท” โดย 

“อนุช�” รีบถ่อมตัวว่� ของตัว

เองเป็นรุ่นเก่า  ไม่ใช่รุ่นใหม่

ป้ายแดงอย่าง “อนุทิน” 555  

ขณะที่ “เสี่ยหนู” กระเซ้� 

กลับ “ผมใส่ยี่ห้อแฮงค์” (แฮงค์ = H) 

เมื่อย้อนคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง “อนุทิน” กับ “อนุช�” 

ถือว่�แนบแน่น นอกจ�กจะมีอักษรชื่อ “อ.” เหมือนกัน

แล้ว อีกทั้งในอดีตยังเคยเป็นคณะกรรมก�รบริห�รพรรค

ไทยรักไทย หรือบ้�นเลขที่ 111 เหมือนกัน ถูกตัดสิทธิ์

ท�งก�รเมือง 5 ปีเหมือนกัน ก่อนย้�ยไปทำ�ก�รเมืองใน

น�มพรรคภูมิใจไทย ยุครัฐบ�ลอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ใน

ปี 2551-2554 

หลังจ�กนั้น “เสี่ยแฮงค์” ก็แยกย้�ยไปทำ�ก�รเมือง

ต�มอุดมก�รณ์ของตัวเอง ก่อนม�อยู่กับพรรคพลังประช�

รัฐ ทั้งคู่ม�เป็น ครม.เดียวกัน และทำ�ง�นให้ “บิ๊กตู่”  

อดีต-ปัจจุบันทั้งคู่ดีเยี่ยม ส่วนอน�คตท�งก�รเมือง

ก็ต้องดูว่�จะเป็นอย่�งไรต่อไป (อิอิ). 

ช่างสงสัย

‘ยี่ห้อแฮงค์’

ก

อนุชา นาคาศัย

“ห

ยก4เหตุผลค้าน‘เนตร’นั่งปปช.
ยังประชุมต่อ

เชื่อไม่สะดุด

‘เอ้’โยงรถไฟ

จ้ีประยุทธ์ทูลเกล้าฯกสทช.ชุดใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจาก

กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานักนายกรัฐมนตรี จำานวน 17,997,636 บาท ตามนโยบาย

ที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัย ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.

ทำาเนียบรัฐบาล • น�ยวิษณุ 

เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี ให้

สัมภ�ษณ์กรณี โครงก�รขย�ย

สัมปท�นรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว

มูลค่� 4 แสนล้�นบ�ท ที่จะ

ขย�ยสัญญ�สัมปท�นรถไฟฟ้�

ส�ยสีเขียวออกไป 40 ปี ให้กับ

บริษัท บีทีเอส จะเข้�ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ก.พ. 

ว่� กระทรวงมห�ดไทยคงจะนำ�

เสนอต่อที่ประชุม ครม. ส่วนที่มี

คว�มกังวลโยงไปถึงน�ยสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. 

พรรคประช�ธิปัตย์ มีส่วนเข้�ไป

เจรจ� เพร�ะเป็นหนึ่งในคณะ

กรรมก�รแก้ไขปัญห�โครงก�ร

รถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวด้วย ห�กเป็น

เช่นนี้มี โอก�สที่ ครม.อ�จถอน

เรื่องออกก่อนหรือไม่นั้น ส่วนตัว

ไม่ทร�บ เป็นไปได้ทั้งนั้น เหมือน

กับเรื่องทั่วไปที่มีก�รเสนอม� 

และถ้� ครม.ยังติดใจว่�ยังไม่

พร้อมก็ดึงกลับออกไปก่อนได้ ไป

ห�ข้อมูลม�เพิ่มเติม โครงก�รนี้

เคยเสนอม�แล้วและดึงออกไป

แล้วหนหนึ่ง ไม่คิดว�่ก�รโยงไป

ถึงน�ยสุชัชวีร์จะเกี่ยวพันอะไร

โดยตรง คนที่เข้�ม�เกี่ยวข้องกับ

เรื่องนี้มันเยอะ  

เมื่อถ�มว่�  ก�รที่เสนอเข้� 

ครม.ม�ได้ในวันที่ 8 ก.พ. แสดง

ว่�ปัญห�ที่เคยมีได้คลี่คล�ยแล้ว

ใช่หรือไม่ น�ยวิษณุกล่�วว่� 

กระทรวงมห�ดไทยได้ร�ยง�น

ว่�มีก�รทำ�คว�มกระจ่�งแจ้ง

แล้วในระดับหนึ่ง ก็เอ�เข้�ม�ได้ 

ถ้� ครม.ยังติดใจอยู่ก็ส่งกลับให้

กระทรวงมห�ดไทยไปห�ข้อมูล

เพิ่มเติมต่อไป 

ถ�มอีกว่� ห�ก ครม.

พิจ�รณ�ให้ โครงก�รนี้ ผ่ �น 

ฝ่�ยค้�นยังคงติดใจและนำ�ม�

อภิปร�ยในสภ� โครงก�รนี้จะ

เดินหน้�ต่อไปได้หรือไม่ น�ย

วิษณุกล่�วว่� ได้ ติดตรงไหนก็

แก้ตรงนั้น ส่วนที่จะไม่พอใจอะไร

กัน ถ้� ครม.ผ่�นไปแล้วก็ไปห�

ช่องท�งฟ้องร้องกันโดยวิธีอื่นเอ� 

แต่เรื่องนี้ปกติท�งฝ่�ยค้�นเข�ก็

จะยื่นอภิปร�ยในสภ�อยู่แล้ว. 

เกียกกาย • วัชระยื่นหนังสือเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภา คัดค้าน

เนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด หลังเสนอตัวขอนั่ง ป.ป.ช. 

ยกผลงานโบดำา 4 ข้อค้าน ผลงานคาใจ ทั้งไม่สั่งฟ้อง “วรยุทธ อยู่

วิทยา” ขับรถชนคนตาย ซ้ำาไม่สั่งฟ้องน้องธนาธรติดสินบน ร้อง

สรรหา ป.ป.ช.โปร่งใส อย่าซ้ำารอยเลือก กสทช.

เพชรบุรีตัดใหม่ • น�ยศรัณย์ ทิม

สุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย 

และกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�

ศึกษ�ผลกระทบกรณีก�รควบรวม

กิจก�รโทรคมน�คมระหว่�ง True 

กับ DTAC กล่�วว่� ต�มที่มีกระแส

ข่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี พย�ย�มถ่วงเวล�

ไม่ยอมทูลเกล้�ฯ แต่งตั้ งคณะ

กรรมก�ร กสทช.ชุดใหม่ ที่ ได้รับ

ก�รรับรองจ�กวุฒิสภ�แล้ว เป็นไป

ได้ว่�ต้องก�รให้ก�รควบรวมของ 

True-DTAC เสร็จสิ้นก่อน ห�ก

เป็นจริงจะเป็นเรื่องที่น่�สงสัย

อย่�งม�ก เพร�ะก�รควบรวมของ 

True-DTAC ซึ่งสร้�งคว�มกังวล

ให้กับประช�ชนส่วนใหญ่ โดย

ประช�ชนห่วงว่�จะได้รับผลกระทบ

จ�กก�รควบรวมนี้ คณะกรรมก�ร 

กสทช.ชุดเก่�ที่ปฏิบัติง�นอยู่ ซึ่ง

ปฏิบัติหน้�ที่ตั้งแต่ปี 2557 ขณะ

ที่คณะกรรมก�ร กสทช.ชุดใหม่นี้

จะมีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�กกว่� 

ล่�สุดข้อมูลที่ ได้รับปร�กฏว่�ทั้ง

สองบริษัทส่งข้อมูลและร�ยละเอียด

ไม่ครบ คณะกรรมก�ร กสทช.ชุด

เดิมจึ ง ไม่ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้  

ต้องให้คณะกรรมก�ร กสทช.ชุด

ใหม่พิจ�รณ�แทน เรียกร้องให้ 

พล.อ.ประยุทธ์เลิกถ่วงเวล� และเร่ง

ดำ�เนินก�รทูลเกล้�ฯ เพื่อให้มีคณะ

กรรมก�ร กสทช.ชุดใหม่โดยเร็ว จะ

ได้ส�ม�รถดำ�เนินก�รเรื่องต่�งๆ ใน 

กสทช.ได้ รวมถึงก�รพิจ�รณ�ก�ร

ควบรวม True-DTAC นี้ เพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้บริโภค

น�ยศรัณย์กล่�วว่� จ�ก

ข้อมูลที่ผู้แทนของ กสทช.ให้ก�รกับ

คณะกรรม�ธิก�รฯ ดูเหมือนพย�ย�ม

จะเบี่ยงประเด็นก�รควบรวม True-

DTAC โดยยกประเด็นที่ว่�ส�ม�รถ

ที่จะควบคุมร�ค�ค่�โทร.และค่�ใช้

ข้อมูลได้ แต่ไม่พูดถึงผลกระทบใน

ด้�นอื่นๆ นอกจ�กด้�นร�ค� ทั้งที่ใน

อน�คตก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

จะเกิดขึ้นอย่�งม�ก แบบที่ กสทช.

จะไม่ส�ม�รถทำ�น�ยได้เลยว่�จะ

มีรูปแบบใด ซึ่งอ�จจะเกิดก�รฮั้ว

ร�ค�เพื่อเอ�เปรียบผู้บริโภคได้ โดย

ประช�ชนอ�จจะต้องจ่�ยค่�บริก�ร

แพงขึ้น เหมือนที่ เกิดขึ้นแล้วใน

ก�รควบรวมบริษัทโทรคมน�คมใน

ประเทศยุโรป และสุดท้�ยประช�ชน

เป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องจ่�ยแพง

ขึ้น ดังนั้นจุดสำ�คัญคือต้องส่งเสริม

ให้มีก�รแข่งขันเพื่อประโยชน์ของ

ผู้บริโภค ทั้งนี้ยังไม่เคยปร�กฏว่�มี

ประเทศไหนยอมให้มีก�รควบรวม

บริษัทโทรคมน�คมใหญ่จ�ก 3 บริษัท

ให้เหลือ 2 บริษัทเลย เพร�ะจะเสี่ยง

กับก�รฮั้วร�ค�อย่�งม�ก จึงอย�กให้

ประช�ชนได้ช่วยจับต�กันในเรื่องนี้ 

อย่�ปล่อยให้เป็นแบบแม็คโครควบ

รวมกับโลตัส ทำ�ให้สัดส่วนตล�ดมี

ถึง 75.2% ซึ่งทำ�ให้มีอำ�น�จเหนือ

ตล�ด พล.อ.ประยุทธ์ต้องศึกษ�

แนวท�งของต่�งประเทศ และก�ร

เปลี่ยนแปลงของโลกและต�มให้ทัน 

มิเช่นนั้นประเทศไทยจะยิ่งล้�หลัง

ม�กขึ้น.

ที่อ�ค�รรัฐสภ� น�ยวัชระ 

เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พรรคประช�ธิปัตย์ ยื่นหนังสือ

ผ่�นตัวแทนไปถึงเลข�ธิก�ร

วุฒิสภ� ในฐ�นะที่กำ�กับดูแล

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� 

ปฏิบัติหน้�ที่หน่วยธุรก�รของ

คณะกรรมก�รสรรห�กรรมก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

แห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ขอคัดค้�นน�ย

เนตร น�คสุข อดีตรองอัยก�ร

สูงสุด เป็นกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ 

(ป.ป.ช.) แทนตำ�แหน่งที่ว่�ง โดย

ยกเหตุผล 4 ข้อ คือ

1.น�ยเนตร น�คสุข และ

พวก อยู่ระหว่�งก�รถูกกล่�วห�

กับสำ�นักง�น ป.ป.ช. จ�กกรณีที่

มีคว�มเห็นไม่อุทธรณ์ต่อศ�ลสูง

คดีน�ยพ�นทองแท้ ชินวัตร ใน

คว�มผิดฐ�นร่วมกันฟอกเงิน

และสมคบกันฟอกเงิน 

2.น�ยเนตร น�คสุข และ

พวก มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี 

วรยุทธ หรือบอส อยู่วิทย� จ�ก

กรณีมีคำ�สั่งไม่ฟ้องคดีอ�ญ�ที่

อยู่ในคว�มสนใจของประช�ชน 

ต�มที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม 

ได้ตั้งคณะทำ�ง�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหม�ยที่มีน�ยวิช� มห�คุณ 

เป็นประธ�นคณะกรรมก�ร 

น�ยวัชระกล่ �วอีกว่ � 

3.ขอให้ตรวจสอบว่�น�ยเนตร 

น�คสุข อดีตรองอัยก�รสูงสุด มี

ส่วนเกี่ยวข้องก�รสั่งไม่ฟ้องบริษัท 

ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน

สตรัคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) น�ย

ภ�คภูมิ ศรีชำ�นิ กรรมก�รผู้จัดก�ร

บริษัท ซิโน-ไทยฯ และน�ยร�เกส 

ก�เลีย ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส่วนปฏิบัติก�รบริษัท ซิโน-ไทยฯ 

(หลังเกิดเหตุหนีกลับไปประเทศ

อินเดีย) ในคดีสินบนโรงไฟฟ้�

ขนอม 20 ล้�นบ�ทหรือไม่ ทั้งๆ ที่

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) 

มีมติ 7 ต่อ 0 ต�มสำ�นวนก�ร

ไต่สวนข้อเท็จจริง คดีหม�ยเลขดำ�

ที่ 07-3-619/2560 คดีหม�ยเลข

แดงที่ 308-3-50/2562

4.ขอให้ตรวจสอบว่�น�ย 

เนตร น�คสุข อดีตรองอัยก�ร

สูงสุด เกี่ยวข้องกับก�รสั่งไม่ฟ้อง

น�ยสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต�ม

ที่มีชื่อปร�กฏว่�เป็นผู้ ให้สินบน 

20 ล้�นบ�ท แก่จำ�เลยในคดี

หม�ยเลขดำ�ที่ อท 76/2562 คดี

หม�ยเลขแดงที่ อท 228/2562 

ของศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกล�งหรือไม่ ซึ่ง

น�ยเนตร น�คสุข อดีตรอง

อัยก�รสูงสุด ได้รับมอบอำ�น�จ

จ�กน�ยวงศ์สกุล กิตติพรหม

วงศ์ อดีตอัยก�รสูงสุด ให้สั่งไม่

ฟ้องในคดีสำ�คัญๆ ของประเทศ

ทุกเรื่อง ในขณะที่น�ยวงศ์สกุล

ดำ�รงตำ�แหน่งอัยก�รสูงสุด มี

ก�รสั่งไม่ฟ้องคดีสำ�คัญๆ เช่น 

คดีบอส ท�ย�ทเครื่องดื่มบำ�รุง

กำ�ลังชื่อดัง ไม่อุทธรณ์คดีน�ย

พ�นทองแท้ ชินวัตร กรณีเงิน

กู้ธน�ค�รกรุงไทย หรือที่ส่งม�

ให้เลข�ธิก�รวุฒิสภ�ตรวจสอบ

อีก 2 คดีสำ�คัญนี้ว่�เกี่ยวพันกับ

น�ยเนตร น�คสุข หรือไม่ ก่อ

ให้เกิดภ�พลักษณ์อันเป็นที่สงสัย

ในคว�มยุติธรรมของสำ�นักง�น

อัยก�รสูงสุดเป็นอย่�งยิ่ง เป็นที่

ค�ใจของประช�ชนทั้งประเทศ

“ขอส่งเอกส�รข้อมูลนี้

เพื่อโปรดประกอบก�รพิจ�รณ�

ก�รเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ป.ป.ช.ของน�ยเนตร น�คสุข 

ว่�มีคว�มซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ มีคุณสมบัติครบที่จะ

เป็นกรรมก�ร ป.ป.ช.หรือไม่ต่อ

ไป และอย่�ให้มีปัญห�บกพร่อง

เหมือนเช่นกรณีก�รสรรห�คณะ

กรรมก�ร กสทช.ที่ผ่�นม�” น�ย

วัชระกล่�ว.



น้ํามันแพง คือตัวการตนตอของความผิดพลาดนโยบายพลังงาน

ของรัฐมาชานาน เปนปญหาเชิงโครงสรางที่รัฐไมแกไข

อันท่ีจริงกอนหนาน้ีภาคประชาชนไดทักทวง รองเรียน เคล� อน 

ไหวอยางตอเน� องหลายปติดตอกันใหรัฐบาลพิจารณาทบทวน แกไข

ราคาน้ํามันและราคาพลังงานที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ไมเปน

ธรรมตอประชาชนคนไทย แตรัฐบาลกลับไมใสใจรับฟง ไมพิจารณา

แกไข กลับใชอํานาจรวบรัด กีดกันและปดกั้นประชาชนไมใหมีสวน

รวมในนโยบายน้ํามันและพลังงาน ซึ่งเปนกิจการสาธารณะที่มีผล

ตอชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ  

ดังจะเห็นวาภาคประชาชน–เครือขายปฏิรูปพลังงานไทย 

(คปพ.) ไดทําหนังสือรวม 100 ฉบับ (2558–62) ถึง หัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา เสนอขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษทาง

วิชาการที่ชัดเจน และขอเสนอแนะอยางสรางสรรคใหปฏิรูปราคา

น้ํามันและพลังงานเสียใหมใหเกิดความเปนธรรมกับประชาชน โดย

ยกเคร� องใหมที่ โครงสรางการบริหารนโยบายน้ํามันและพลังงาน

ของประเทศแบบธรรมาภิบาล เพ� อสรางความเขมแข็งตรงพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจไทยอยางแทจริง แตรัฐบาลกลับเพิกเฉย อีกทั้งไม

สามารถ “หักลาง” ขอเสนอแนะดังกลาวของประชาชนไดเลย ซ้ํา

รายประชาชนที่เคล� อนไหวเรียกรองความเปนธรรมนับสิบกวาราย

กลับถูกหน�วยงานรัฐและผูบริหารฟองรอง โชคดีประชาชนทยอย

ชนะคดีกันมาเร� อยๆ

สํานักขาว Ch3 Plus.com (28 ม.ค.65) ระบุ “กลุมรถ

บรรทุกเตรียมกดดันรัฐบาลดูแลราคาน้ํามัน  8 ก.พ.65” วันนี้

ขาวดึก 7HD (29 ม.ค.65) รายงานฝายประชาสัมพันธ 

สหพันธขนสงทางบกแหงประเทศไทย สรุปมติท่ีประชุมของสหพันธฯ                        

วา รถบรรทุกและผูประกอบการจะไปรวมตัวกันที่หนากระทรวง

พลังงาน (8 ก.พ.65) เริ่มเวลา 09.30 น. เพ� อแสดงออกเชิงสัญ 

ลักษณใหเห็นถึงพลังของคนรถบรรทุก หรือ “Truck Power Final 

Season” โดยเสนอให กระทรวงพลังงาน และ รัฐบาลนายก

รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา  พิจารณากําหนดราคา

น้ํามันดีเซลที่ 25 บาทตอลิตร เปนระยะเวลา 1 ป เพ� อชวยบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนผูใชน้ํามันดีเซล ซึ่งเร� องนี้ ไดเรียก

รองมากอนหนานี้แลวหลายสัปดาหกอน แตจนบัดนี้ รัฐบาลและ

หน�วยงานที่เกี่ยวของ ยังไมมีนโยบายใดๆ ที่จะแกไขปญหาอยาง

เปนรูปธรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ (ครั้งที่ 3) เปนครั้ง

สุดทาย เพ� อเรียกรองใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงาน

ลาออก ทั้งนี้ ไดเชิญชวนประชาชนผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก

ราคาน้ํามันแพงจนสงผลกระทบตอสินคาสวนใหญขึ้นราคานั้น 

สหพันธขอเชิญประชาชนเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย

ทั้งนี้ นายอภิชาติ ไพรรุงเรือง ประธานสหพันธการขนสง

แหงประเทศไทย เปดเผยผลการประชุม โดยคาดวาจะมีรถเขารวม

ขบวนเดินทางไปที่หนากระทรวงพลังงาน (วันที่ 8 ก.พ.65) ไมต่ํา                                                                      

กวาหลักพันคน ซึ่งอาจจะยกระดับปกหลักคางคืนอยูที่ หนากระ                                                                   

ทรวงพลังงาน โดยย้ําวารัฐบาลไมไดเหลียวแลผูประกอบการขน 

สงและประชาชน ยืนยันวาจะจัดกิจกรรมใหกระทบผูใชทางนอย
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด สถานการณการเมืองกลับมารอนแรง กอง

แชงนอกสนาม ฝายตรงขามทางการเมืองของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

จับกระแสการเมือง ความขัดแยง ไมเปนเอกภาพในพรรคพลัง

ประชารัฐ กรรมการการเลือกตั้ง                 

แบงเขต ส.ส.ระบบเขต 400 เรียบ 

รอย เกมในสภาองคประชุมลม

บอยครั้ง ขาวที่ปรากฏไมมีเร� องดี

สําหรับรัฐบาลประยุทธที่อยูมา 8 

ป แถมลาสุดขุนพลขางกาย แรม

โบ-นายเสกสกล อัตถาวงศ ลา

ออกจากสมาชิกพรรคพลังประชา

รัฐ ไปรวมงานพรรครวมไทยสราง

ชาติ ท่ีถูกมองวาเปนหน่ึงในพรรค

สํารองของ พล.อ.ประยุทธ และ

จะมีคนใกลชิดนายกฯ มารวม

งานอีกจํานวนมาก เร� องนี้โดยเจา

ตัวไมไดใหความเห็น มีแคภาษากาย สายหัวบนพรึมพรําขึ้นตึก

ไทยคูฟาไปทันที ทามกลางมรสุมโหมกระหน่ํา แมจะมีพรรค

ใหม พรรคสํารองให พล.อ.ประยุทธ ที่น�าวัดใจ เจาตัวยังจะสู

ตอในสนามการเมืองรอบหนาจริงหรือไม  

ความเคล� อนไหว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีตเลขาธิ 

การพรรคพลังประชารัฐ ที่ไดหอบหิ้ว ส.ส.ไปสรางเสนทางใหม

ทางการเมืองรวม 18 ชีวิต จอเขาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย 

ธรรมนัสเพิ่งเดินทางกลับจากพัก                   

รอนท่ียุโรป นัดหมายสมาชิกพรรค                                                

ไปหารือ และกระแสขาว ส.ส.ใน                                                 

กลุมเคล� อนไหวตอรองเกาอี้รัฐมน 

ตรีมหาดไทยให พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ แลกกับการยังรวม

รัฐบาล รอนถึงธรรมนัสช้ีแจงผาน

เฟซบุกตอนหนึ่งวา ‘ผมและกลุม

พี่นอง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 

ขอยืนยันจุดยืนเดิม คือขอทําการ

เมืองอยางสรางสรรค โดยยึดผล

ประโยชนของประเทศชาติและพี่นองประชาชนเปนที่ตั้ง ดํารง

ไวซึ่งเสาหลักของบานของเมือง นั่นคือ ชาติ ศาสน กษัตริย 

ครับ #การเมืองวุนเพราะใคร’ เปนแฮชแท็กที่น�าคิดอยางยิ่ง 

การเมืองทุกวันนี้วุนวายเพราะใคร? 

เกมการเมืองในสภา สภาลมบอยครั้ง เพ� อไทยบอกวา

เปนปญหาเสียงปริ่มน้ําและความขัดแยงในซีกรัฐบาล ฝายรัฐ                               

บาลก็โวยกลับ ฝายคานไมทําหนาที่ หากไมอยากทําหนาที่   

ใหลาออกไป หนาที่ในการรักษา

องคประชุมเปนหนาที่ของทุกฝาย                            

เหตุการณประชุมลมเม� อวันศุกรที่ 

4 ก.พ. กลายเปนดรามาขัดแยง

ระหวางเพ� อไทย กาวไกล ที่ตาง

ฝายตางเอาคืนซึ่งกันและกัน เม� อ

กฎหมายคลองไทยของเพื่อไทย

ไมผาน ดังน้ัน วาระพิจารณาเร� อง                                 

บํานาญประชาชนของกาวไกล 

เลยไมเปนองคประชุมให จากน้ัน                                             

กองเชียรสองฝายก็ถลมกันเละใน

โลกออนไลน ‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ หัวหนาพรรคเพ� อไทย ใน

ฐานะผูนําฝายคานในสภา ชี้แจง ‘ยืนยันวาไมมีปญหาอะไร                                                                       

เน� องจากเปนวิธีการทํางาน เราเคารพซ่ึงกันและกันอยูแลว’ ชล

น�านลดอุณหภูมิการเมืองรอนแรงเพ� อนขางบาน เพราะยังมี                                                              

ศึกใหญที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม อยางการอภิปรายตามรัฐ 

ธรรมนูญ 152 รออยู  

พรรคนองใหม สรางอนาคตไทย นําโดย สนธิรัตน สนธิ                                                                     

จิรวงศ เปนแกนนํา เพิ่งยกพลไป จ.พัทลุง ขายนโยบาย 

แนะนําตัวใหพี่นองไดรูจักสําหรับการเลือกตั้งครั้งหนา สวน

พรรคไทยสรางไทย ที่มี หญิง

หน�อย-คุณหญิงสุดารัตน เกยุรา

พันธุ ประธานพรรค แมเปดตัว

กอนใครเพ� อน แตก็เกาะติดพื้นที่

ทั้งในเมืองกรุง ตางจังหวัด กําชับ

วาที่ผูสมัคร ส.ส.ลงพื้นที่เนนย้ํา

นโยบายบํานาญประชาชนและ

กองทุนเพ� อคนตัวเล็ก ชูเปนจุด

ขายจุดยืนของพรรคที่ปกธงจะทํา                                             

แน�นอน ขณะที่สนามเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพ                                                      

มหานคร (ส.ก.) หลังจากเริ่มได

เห็นไทมไลนแลววา ในเดือนพฤษ 

ภาคมน�าจะมีการเลือกตั้ง สวนความพรอมที่จะจัดสงผูสมัคร  

ผูวาฯ กทม.นั้น การเดินหนาทาบทามผูสมัครมีความคืบหนา

กวา 70 เปอรเซ็นต ย้ําชัดสนามแรกทางการเมืองในเมืองกรุง 

สงผูสมัครแน� สวนจะเปนใคร ดาราคนดังหรือไม ที่ในวันนี้ 

ไทยสรางไทยยังอุบเงียบ บอกแคขอใหอดใจรออีกนิด.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

นการวิเคราะหผลของนโยบายสาธารณะดานเศรษฐกิจ 

น้ํามัน พลังงาน ที่กระทบตอกิจการสาธารณะในชีวิต

ประชาชนไทยอยางมีนัยสําคัญย่ิง คําถามใหญ “นํ้ามันแพง

เพราะระดับภาวะผูนําต่ําหรือไม” นายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา จะตระหนักแลวหรือยังวาการรวบอํานาจ

สูงสุดในการบริหารประเทศไวหลายตําแหน�งที่เกินขีดความสามารถ

ของตนเอง (ไดแก ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง

ชาติ หัวหนาเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ฯลฯ)                                                                   

ภายใตการบริหารราชการแผนดินตามโมเดลรวมศูนยที่ “รัฐราช 

การ–นายทุน–ขุนศึก” ทําใหภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ํา ฝดเคือง ลา

หลังขนาดไหน “ราชการ” ที่เนนอนุรักษ รักษาสถานภาพเดิม 

(STATUS QUO) ตอตานการเปลี่ยนแปลง ไมยอมเปลี่ยนสูสิ่งใหม

ที่ดีกวา จึงไมทันโลก ลาหลังทั้งทางวิชาการและการปกครอง ไม

ปฏิรูปอะไรเลย ทั้งๆ ที่โลกยุคใหมเขาไปไกล กําลังพัฒนากาวสู 

“ยุค QUANTUM” แลวละลุง

เม� อคิดแบบอนุรักษ ก็ยึดติดความคิดแบบเกาๆ จึงใชสูตรคิด

ราคาน้ํามันแบบปมะโวนานหลายสิบปมาแลว ไมเคยเปลี่ยนแปลง 

การเอาแตพร่ําพูดอาง สาเหตุน้ํามันประเทศไทยมีราคาแพง เปน

เพราะน้ํามันตลาดโลกสูงขึ้นนั้น ถูกแคครึ่งเดียว ละเวนที่จะพูดถึง

ปจจัยอ� นในประเทศที่เปนสาเหตุทําใหน้ํามันแพงดวย

ทําไมไมยอมพูดถึงมาตรการของรัฐที่อาจลดภาษีสรรพสามิต

น้ํามันลงบาง (ซึ่งเก็บอยูราว 5 บาทตอลิตร) อยางนอยลดลงสัก 1 

ป เพ� อลดตนทุนขนสง ลดตนทุนการผลิต  ลดคาใชจายทุกกิจกรรม

การผลิตลงไป จะดีกับระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งตอภาคผูประ 

กอบการ ตอภาคผูบริโภคมิใชหรือ เปนการชวยประชาชนไทยทุกหมู

เหลาในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ฝดเคือง คนไทยช้ันกลางโดยเฉพาะชั้น

ลาง คนเปราะบาง ออนดอย ชักหนาไมถึงหลัง

ถารัฐบาลแน�วแน�ที่จะทํา ยอมทําได การใช “นโยบาย

เศรษฐกิจแบบเมตตาธรรม” ตอประชาชนสวนใหญของสังคมไทย

ในยามวิกฤตเชนนี้ ยิ่งเปนสิ่งจําเปนตองทํา ประชาชนไมมีรายได 

ไมมีเงินในกระเปา จํานวนมากจนตรอกหมดทางไป ฆาตัวตาย ฆา

ยกครัว ครอบครัวทะเลาะวิวาท เสพยา กออาชญากรรม มีอาการ

โรคจิต โรคประสาท โรคซึมเศรา สาวลึกลงไปลวนแยกไมออก

จากความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจปากทองชีวิตที่ถาโถมเขามาสูชีวิต

ผูคนทุกขณะไมเวนแตละวัน หากติดตามขาวสารในโซเชียลจะพบ

ดาษด� นรับฟงรับชมแลวสงสารสังเวชใจเปนอันมาก แถมไมรูจะเกิด

ขึ้นกับชีวิตของตัวเราในวันใด

บรรดาเสนาบดี เทคโนแครต ขุนนางนักวิชาการ ที่คิดแบบ

เกาๆ กลัวลดภาษีแลวจะขาดเสถียรภาพ คงลืมไปวาตลอด 8 ป

แหงอํานาจ ชวงเผด็จการทหาร (2557–2562) ตอเน� องกับ ชวง

เผด็จการแปลงราง (2562–2565) นั้น ไดทํานโยบายการคลังขาด

ดุลรวมกันเป็นเงินสูงสุดมากกว่ารัฐบาลพลเรือนอื่นใดในประวัติ 

ศาสตรเศรษฐกิจการคลังไทยเสียอีก เน� องเพราะใชนโยบายทุมเงินลง

ในโครงการลงทุนขนาดใหญ (Mega Project)  ซึ่งเม็ดเงินสวนใหญ

ถูกจัดสรรสูกิจกรรมการลงทุนของกลุมทุนใหญ และวนเวียนอยู                                                                                         

กับเจาสัวไมกี่ตระกูลอยูนั่นแหละ   ตลอดจนทุมงบประมาณทางการ

ทหารซื้ออาวุธยุทโธปกรณมหาศาลอยางไมเห็นหัวประชาชน อยาง

ไมคํานึงถึงปญหาสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําของประเทศ อีกทั้งเม็ดเงิน

ในโครงการประชานิยมที่แจกเงินไมหยุดอยางตอเน� อง จนสัดสวน

หนี้สินสาธารณะสูงแตะ 60% ของจีดีพี ทําใหเกิดขีดจํากัด ตอง

ตั้งงบประมาณป 2565 ลดลงไปหลายเปอรเซ็นตตอจากป 2564 

เพราะจะเก็บภาษีไดนอยลง   เคร� องจักรกลการคลังแผวลงไปมาก 

ผลกระทบทําใหขาดความมั่นคงทางการคลังและทางเศรษฐกิจ

มหาศาลของประเทศ

ทั้งหมดทั้งมวลเปนผลพวงลูกโซจากความลมเหลวของ

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ชวง 8 ป ของการบริหารเศรษฐกิจชาติ

แบบรวบอํานาจ ภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีคนเดียวเทานั้น

มิใชหรือ

การลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามันเพ่ือผ่อนคลายความเดือดร้อน

ของพี่นองคนไทยทั้งประเทศที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจปากทองขณะนี้

นั้น เปนการชวยประชาชนเฉพาะหนาไวกอน  ตองถือเปนนโยบาย

สําคัญสูงสุดลําดับที่ 1 โดยการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันลงไปประ 

มาณ 4 ถึง 5 บาทตอลิตร ในระยะเวลา 1 ป นี่เปนเร� องจําเปน

ที่จะตองทุเลาปญหาใหไดกอนจะสะเทือนสภาพ

เศรษฐกิจทั้งสังคมไทยย่ําแยลงหนักไปมากกวา

ที่เปนอยูนี้

ดูเหมือน ปญหาน้ํามันแพงจะกดดันสั่น

คลอนเสถียรภาพรัฐบาลอยางหนักหน�วง ซ้ํา

เติมวิกฤตการเมืองที่รุมเรา น้ํามันแพงอาจทํา 

ใหรัฐบาลเรือเหล็กไปตอยากยิ่งเสียแลวหรือไม

ราคาน้ํามันแพงสงผลตอคาครองชีพ

ถีบตัวสูงขึ้นมากอยางตอเน� อง น้ํามันแพงดัน

เงินเฟอ (ม.ค.65) พุง 3.23% สงสัญญาณขยับ

ตอเน� อง (โพสตทูเดย 4 ก.พ. 65)  

เศรษฐกิจไทยฝดเคือง เดือดรอนหนักท่ัว

ประเทศจาก ภาวะขาวยากหมากแพง จากวิกฤต 

การณขึ้นราคาน้ํามันตอเน� องมา 9 ครั้งแลวใน

ชวงเดือนมกราคม 2565 เม� อ 3 เดือนที่แลวใน

ไทยโพสต (9 พ.ย.65) ผมไดเขียนเตือนฟนธง

ไวลวงหนา น้ํามันจะแพง ขึ้นราคาไมหยุด ใน

บทความ เร� อง “STAGFLATION : ผูกขาดทํา

น้ํามันแพง รัฐอาจลมได”

น้ํามันเปนตนทุนคาใชจายของการผลิต

สินคา น้ํามันแพงทําใหคาขนสงสูงขึ้น ยอม

กระทบตอภาคผูประกอบการรวมถึงภาคผู

บริโภค น้ํามันแพง–คาแรงถูก ผูกขาดและ

โรคระบาดทําหมูแพง ตามมา ไก เปด ผักผล

ไม แพง ของแพงทั้งแผนดินจากตนเหตุสําคัญ 

ที่สุด และเปนไปตามมาตรการสาธารณสุข 

ทั้งยังระบุวา ปจจุบันสหพันธยังคงหยุดเดิน 

รถอยูที่ 20% หรือประมาณ 80,000 คัน

เหมือนเดิม จากจํานวนรถที่เปนสมาชิกของ

สหพันธทั้งหมด 400,000 คันทั่วประเทศ แม

กอนหนานี้จะตองหยุดเดินรถ 100% (หรือ

ทั้งหมด 400,000 คัน) ก็ตาม แตเน� องจาก

ผูวาจางในการขนสงสินคาไดขอรอง  จึงตัด                                                        

สินใจใหบริการเดินรถในจํานวนที่เหลือ 80% 

หรือ 32,000 คันตอไป เพ� อบรรเทาความ

เดือดรอนของผูบริโภค (โทรทัศนชอง 7 สนาม

ขาวเสาร-อาทิตย, 23 ม.ค.55)

เดลินิวส (28 ม.ค.65) เสนอขาวระบุ 

“8 ก.พ. สหพันธขนสงปดกรุงเทพฯ ไล รมว.

พลังงาน เมินแกนํ้ามันแพง” โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารสหพันธการขนสงทาง

บก คณะท่ีปรึกษาสหพันธและสมาชิกประชุม 

สัญจรคร้ังท่ี 3/2565 (เม� อ 28 ม.ค.65) ณ หอง

ประชุมโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท แอนด 

โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มติท่ี

ประชุมยืนยันการจัดกิจกรรมแตละคร้ังไมมี

นายทุน หรือนักการเมืองเขามาสนับสนุนและ                                                            

เก่ียวของใดๆ ท้ังส้ิน เปนความรวมมือรวมใจ                                                              

ลวนๆ ของผูประกอบการขนสง และประชา 

ชนผูไดรับผลกระทบจากราคานํ้ามันแพง

ทางสหพันธขอเชิญประชาชนรวมรับฟง

การช้ีแจงในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 วา เหตุใด

รัฐบาลสามารถปรับลดราคานํ้ามันลงไดแตทําไมรัฐบาลจึงไมยอมทํา

ทางสหพันธเสนอรัฐบาลใหลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน ถารัฐ                                                                                 

บาลไมลดภาษี ก็จําเปนตองขึ้นคาขนสง 10–20%  นั่นคือจะกระทบ

ตอตนทุนคาใชจายของสินคาทุกชนิด อัตราเงินเฟอยิ่งจะสูงขึ้นอีก                                                                      

จะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางหนักหน�วง 

(PPTV36, 4 ก.พ.65)

ทางสหพันธเชิญชวนผูไดรับความเดือดรอนจากน้ํามันแพง 

“รวมทัพคารม็อบ” วิ่งทั่วกรุงเทพฯ ชวงบาย 7 กุมภาพันธ 2565

ชวงนี้เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ  จันทร โอชา อยูบนความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ตกอยู

ใน วงลอม สารพัด ความเปราะบาง 

(1) คนไทยไมนอย เบ� อหน�ายรัฐบาลยื้ออํานาจ 

(2) นักการเมืองพรรครัฐบาลแตกแยก แยงชิงประโยชน

สวนตัวและตําแหน�งรัฐมนตรี

(3) รัฐบาลหมดสภาพ ไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจและ

น้ํามันแพง 

(4) คนไทยชั้นกลางย่ําแยจากปญหาเศรษฐกิจ  คนเปราะ

บางลําบากมาก แจกเงินประชานิยมแกชวงสั้นๆ ไดชั่วคราว แต

สรางหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน วิกฤตหนักแหงอนาคตอันใกลรอ

อยูขางหนา นโยบายแจกเงินจึงไดไมคุมเสีย  

(5) สารพัดม็อบลอมทําเนียบรัฐบาล เพราะเปนความเดือด

รอนแทจริงของชาวบานที่รัฐบาลไมเหลียวแล 

(6) สูตรคิดคํานวณราคาน้ํามันเหมาะสมหรือไม ที่สมมุตินํา

เขามาจากสิงคโปร บวกคาขนสง บวกคาประกันภัยซึ่งไมไดเกิดขึ้น

จริงจากสิงคโปรมาไทย (ตาราง 2) เกิดคําถามอ้ืออึงเหมาะสมหรือไม

(7) เสียงสนับสนุนรัฐบาลปริ่มน้ํา มีโอกาสแพ โหวตในกฎ 

หมายสําคัญหลายฉบับรออยูขางหนาทยอยเขาสภา  ถาแพ โหวตจะ

ตกมาตายคือตายน้ําตื้นอยางหมดรูป

(8) น้ํามันขึ้นราคาตอเน� องแกไขไมไดเพราะไมยอมแกตรง

ตนเหตุ ไดแตพร่ําเพอแบบแผนเสียงตกรองวาเปนเพราะราคาน้ํา 

มันตลาดโลกขึ้น น้ํามันเมืองไทยจึงขึ้นตามไปดวยไมหยุด ซึ่งการคิด

และบอกแบบนี้ผิดพลาดเบี่ยงประเด็น จากเหตุแทจริง เม� อรัฐบาล

ไมยอมลดภาษีน้ํามัน ก็แกไข “STAGFLATION” ไมไดอยูแลว    

ปญหา STAGFLATION จะเรื้อรังบานปลาย  บั่นทอนตอความไม

เช� อมั่นตอรัฐบาลลงทุกนาทีเลยทีเดียว

นํ้ามันแพง (ตาราง 1) – ของแพง - เศรษฐกิจตกตํ่า ทําให

ประชาชนขาดความเช่ือม่ันและเกิดวิกฤตศรัทธาต่อผู้นํารัฐบาล

และความเอือมระอากับพรรคการเมืองรวมถึงนักการเมืองหนุนผูนํา

รัฐบาล ทําให พายแพอยางหมดรูป ในการเลือกต้ังซอมท่ีกรุงเทพฯ 

ลาสุด (30 ม.ค.65) ดังท่ี ไทยโพสต (31 ม.ค.65) ระบุ “ผูนําหมด

มนตขลัง” ผูจัดการ (31 ม.ค.65) บอก “พลังประชารัฐจบเห” สวน 

ประชาชาติธุรกิจ (30 ม.ค.65) ช้ีนํา “เพ� อไทยคิกออฟแลนดสไลด”

“นิดาโพล” ลาสุดเปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชา 

ชนตอผลการเลือกตั้งซอมที่กรุงเทพฯ (30 ม.ค.65) ที่ฝายรัฐบาล

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พายแพขาดลอยนั้น ผลสํารวจระบุ 

“สงสัญญาณวาประชาชนไมพอใจการทํางาน

ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา (รอยละ 25.46)” (โพสตทูเดย 3 

ก.พ.65)

ไทยรัฐ (3 ก.พ.65) ชี้ “ลากไสรัฐบาลเปด

ศึกซักฟอก” ไทยโพสต (3 ก.พ.65) พาดหัวหนา 

1 “สงสัญญาณเลือกตั้ง” มติชน (3 ก.พ.65) 

ระบุ “สอเลือกตั้งเร็ว” กรุงเทพธุรกิจ (3 ก.พ.

65) ชี้ “สัญญาณเลือกตั้ง เคาะ 400 เขต” เดลิ

นิวส (3 ก.พ.65) ประเมิน “กกต.สงสัญญาณสู

ศึก จับตายุบสภาเลือกตั้งใหม”

กอนหนานี้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประ 

ยุทธ จันทร โอชา เคยพูดหลายครั้ง “ไมลา

ออก–ไมยุบสภา–ไมปรับ ครม.” แตลาสุด 3 

ก.พ.65 ทําทาจะกลืนคําพูดตัวเองหรือไม เม� อ

พูดวา “ไมยืนยันยุบสภากอนกฎหมายลูกเสร็จ” 

(ไทยโพสต 4 ก.พ.65)

แตดูเหมือนจะยื้อใหสุด... หยุดที่ยุบสภา 

หรือวา “จะไปตายเอาดาบหนา”

ในสถานการณทามกลาง “น้ํามันไวไฟ 

รัฐไทยตกในวงลอม” บนสารพัด “ความเปราะ

บางทางการเมือง”  หลายเร� องรุมเราไปตอชาง

ยากเย็นแสนเข็ญ ดังที่อภิปรายมาขางตน จึงน�า

ติดตามตอไปเปนอยางยิ่ง จะจบสวยหรือซวย

อีกไมนานเดี๋ยวก็รู.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม
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คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ 

เกิดเหตุสะเทือนขวัญ จ.นครราชสีมา เม� อวันท่ี 8 ก.พ.

2563 จ.ส.อ.จักรพันธ ถมมา นายทหารสังกัดกองสรรพาวุธ

กระสุนที่ 22 กองบัญชาการชวยรบที่ 2 คายสุรธรรมพิทักษ ใช

ปนยิงผูบังคับบัญชาและญาติถึงแกความตาย ระหวางทางยัง

กราดยิงผูคนจนถึงแกความตายหลายราย กอนที่จะไปซอนตัว

ในหางแหงหนึ่งพรอมจับบุคคลในหางเปนตัวประกัน ในวันถัด

มาเจาหนาที่วิสามัญฆาตกรรมคนราย จากเหตุการณดังกลาว

สรุปมีผูเสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 58 คน.

สะเทือนขวัญ โคราช

TRUCK POWER

รัฐไทยในวงลอมน้ํามันไวไฟ



ถานการณ์โลก ณ ช่วงเวลาน้ีนอกจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนแล้ว ดูเหมือน

การเมืองระหว่างประเทศก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ

ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกระหว่าง “ยูเครน” 

กับ “รัสเซีย” ที่ทำาให้ผู้นำาโลกต่างหวาดผวาว่าอาจเกิดสงคราม

เต็มรูปแบบต่อจากสงครามไวรัสก็เป็นได้

ยิ่งได้พี่ ใหญ่มะกันคอยบิลต์สถานการณ์อยู่รอบข้างด้วย  

เพราะล่าสุด “เจก ซัลลิแวน” ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา ก็เดินสายให้สัมภาษณ์ผ่านรายการต่างๆ ว่ารัสเซีย

อาจบุกยูเครนในเร็วๆ นี้ โดยมีทั้งการผนวกดินแดนดอนบาสส์

ของยูเครน การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการบุกเต็มรูปแบบ

ล่าสุด พี่ใหญ่มะกันยังเติมฟืนเข้าไปอีกด้วยกองพลทาง

อากาศที่ 82 จำานวน 1,700 นายในประเทศโปแลนด์ เพื่อเสริม                                

กำาลังกองทัพของชาติสมาชิก

องค์การสนธิสัญญาแอตแลน                                              

ติกเหนือ (นาโต) ในยุโรป

ตะวันออก เพื่อรับมือกอง                                      

ทัพรัสเซียตามแนวพรมแดน

ยูเครน จากที่กระทรวงกลา 

โหมสหรัฐฯ ได้เตรียมทหารไว้ 

8,500 นาย 

งานนี้ก็เล่นเอา “ดมิ

โทร คูเลบา” รัฐมนตรีต่าง

ประเทศยูเครน ต้องออกมา

เรียกร้องชาวยูเครนว่าไม่ต้อง

ไปสนใจเรื่องการคาดการณ์

ดังกล่าว พร้อมระบุว่ายูเครน

แข็งแกร่งและได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติอย่างไม่เคยมีมา

ก่อน เช่นเดียวกับ “โวโลดิมีร์ เซเลนสกี” ประธานาธิบดียูเครน ที่

ระบุว่ายูเครนไม่ใช่เรือไททานิกที่กำาลังจม และพาดพิงมะกันและ

สื่อสหรัฐฯ ว่ากำาลังประโคมข่าวให้ประชาชนหวาดกลัวมากขึ้น 

จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรคงต้องติดตามกันแบบห้าม

กะพริบตา แต่ท่ีแน่ๆ ดูเหมือนผู้นำาชาติยุโรปต่างขยับเรื่องดังกล่าว 

เพราะไม่ต้องการเห็น “สงคราม” มาซ้ำาเติม  “โควิด-19” ล่าสุด 

“เอมมานูเอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ก็เดินทางเยือน  

กรุงมอสโกเพื่อเข้าพบ “วลาดิมีร์ ปูติน” ผู้นำารัสเซีย เพื่อลดความ

ตึงเครียดกับยูเครน 

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ “เรเจป ทายยิป แอร์ โดอัน”  ประ 

ธานาธิบดีตุรกี พร้อมศรีภรรยา “เอมีน แอร์ โดอัน” ก็ได้เดินทาง

ไปเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการ เพื่อหวังทำาหน้าท่ีเป็น “กาวใจ”                                                                             

ให้ท้ัง 2 ประเทศ แต่ท่ีไหนได้หลังกลับมาจากปฏิบัติการโซ่ข้อกลาง

ดังกล่าว ทั้งคู่กลับติดโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ซะอย่าง

นั้น แต่โชคดีที่อาการไม่หนัก และตอนนี้กักตัวเพื่อรักษาตามขั้น

ตอนแล้ว  ท่ีสำาคัญคือท้ังคู่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 กันไป

แล้ว  จึงสะท้อนให้เห็นว่า “โอมิครอน” นั้นติดได้ง่ายและได้ไว

เสียจริง

โดยไทม์ไลน์ของ “แอร์ โดอัน” ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 26  กุมภา 

พันธ์ 2497 และจะครบ 67 ปีอยู่รอมร่อนั้น ได้เดินทางถึงกรุง

เคียฟ เมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3  ก.พ. โดยมีการ

พบกับ “โวโลดิมีร์ เซเลนสกี” ผู้นำายูเครน  และต่อมาวันเสาร์ที่ 5 

เขาได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านสื่อออนไลน์ในพิธีเปิดถนนและอุโมงค์

ในจังหวัดซองกุลดัก ทางเหนือของทะเลดำา ซึ่งในเวลาต่อมาเขา

ก็ประกาศว่าตัวเองและศรีภรรยามีผลตรวจเชื้อเป็นบวกเสียแล้ว

งานน้ี “แอร์โดอัน” ก็เลยกลายเป็นผู้นำาโลกคนแรกๆ ท่ีติด

โควิดสายพันธ์ุโอมิครอน ท้ังท่ีไปทำาหน้าท่ีดับชนวนสงคราม เลย

ต้องติดตามกันแบบถ่างตากันไว้ว่าหลังแอร์โดอันหายดีแล้ว ปัญหา

ระหองระแหงระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยังคงอยู่และพัฒนาไปใน

รูปแบบไหน หรือจะหายไปพร้อมกับโรคโควิดท่ีเขาเป็นหรือเปล่า.

เรียนต่อปริญญาโท ซื้อเวลาตกงานไปสักพัก แรงงานร้องขอ

ค่าแรงข้ันต่ำาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็เป็นปัญหาใหญ่ เกิดปัญหาย้ายโรง 

งานออกนอกประเทศ แล้วแรงงานไทยก็ได้ประโยชน์น้อย

กว่าแรงงานต่างด้าวที่มีจำานวนมากกว่า

ต่อมาก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ที่ทำา                    

ให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไหนจะต้องกู้เงินมาซื้อวัค                     

ซีนเป็นเงินจำานวนมาก แต่ยิ่งฉีดก็ยิ่งติด โดยเฉพาะคนไทย

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกหวังพึ่งแต่วัคซีนไม่ยอมป้อง 

กันตัวเอง มั่วสุมจัดปาร์ตี้สุรายาเสพติดที่ทำาให้ภูมิคุ้มกันลด

ลง ถ้าติดไวรัสก็ต้องเป็นภาระของรัฐบาล เพราะนโยบาย

สุขภาพถ้วนหน้า รักษาฟรีทุกโรค

สุดท้ายก็คือ “การเมือง” ๗ ปีที่ผ่านมาการเมืองทำาให้

คุณภาพชีวิตคนไทยดีข้ึนจริงหรือ โทน่ีประกาศกลับบ้านอย่าง

วีรบุรุษ สามสัสประกาศล้มสถาบันกษัตริย์ สร้างความเสีย

หายให้ประเทศมากมาย ๗ ปีที่แล้วคุณสมชายสามารถควบ                                                                                

คุมความสงบในประเทศได้ แต่วันนี้สถานการณ์กลับตาล 

ปัตร สงครามกลางเมืองพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ ดังนั้นวัน

นี้คนไทยดีขึ้นจริงๆ หรือเป็นป๋าป้อมที่ดีขึ้นเพราะมี ทส.พยุง

ปีก.

กาโม่ 

 

๗ ปีมีทั้งดีขึ้นและเลวลง เพราะ ๗ ปีที่แล้วการเมือง

เข้าสู่ภาวะเดดล็อก เดินหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ยาก  ปัจจุบัน

ถึงจะไม่น่าโสภานัก แต่การเมืองเดินไปได้ 

ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ แย่ลงเพราะโควิดเป็นสาเหตุหลัก  

ซ่ึงมันแย่กันท่ัวโลก แต่รัฐบาลจะอ้างว่าท่ัวโลกมีปัญหาเหมือน

กัน ฉะนั้นไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ได้ รัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหา ไม่                                                                                 

ว่าปัญหานั้นจะเกิดทั่วโลก เกิดจากรัฐบาลเก่า หรือเกิดจาก

ตัวเองไร้ฝีมือ รัฐบาลก็ต้องแก้ไขโดยไม่ต้องปริปาก เนื่องจาก

งานการเมืองคืองานอาสา ไม่ใช่งานบังคับให้ทำา. 

โบแดง

   * เอ้าเว้ยเฮ้ย...พวกชอบอ้าง

5บทความ

ฉือนกันเลือดไหลซิบๆ

ไม่รู้แผนใคร 

แต่มาเหนือเมฆจริงๆ

เกจิ กูรู กูรู้ พากันฟันธงแลกขี้หมากอง เลือกตั้งคราว

หน้าพลังประชารัฐ ยากท่ีจะข้ึนเป็นพรรคอันดับหน่ึง ได้สิทธ์ิ

จัดตั้งรัฐบาลก่อนใคร

เพราะพรรคแตก!

มีคนบอกว่า อย่าไว้ใจ “เสกสกล-แรมโบ้อีสาน” เพราะ

เคยหักหลังคนเสื้อแดงมาแล้ว คราวนี้ “ลุงตู่” ระวังให้ดี  

“แรมโบ้” อาจแผลงฤทธิ์อีกรอบ 

ก็ฟังหูไว้หู เพราะการเมืองเปลี่ยนโฉมหน้าไปพอควร 

หลังจากนี้จะเปลี่ยนอีกเยอะ 

เอาเป็นว่า ณ เวลานี้ “แรมโบ้” เองก็พเนจรลำาบาก 

ถึงเวลาต้องหาที่ปักหลัก และเป็นที่มาว่าทำาไมต้องมี “พรรค 

รวมไทยสร้างชาติ”

จับสัญญาณจากพรรคการเมืองหลายพรรค ที่กำาลัง

จะเกิดใหม่ หรือเพิ่งเกิดเห็นพ้องต้องกันว่า ชื่อ “ลุงตู่” ยัง

ขายได้ 

ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปีที่แล้ว “ลุงป้อม” ก็ยังยืน 

ยันพลังประชารัฐจะเสนอชื่อ “ลุงตู่” เป็นแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีอีกครั้งแน่นอน 

แต่ข้ามปีสถานการณ์เปลี่ยน พลังประชารัฐ พรรค

ใหญ่อันดับสอง อาจถึงจุดจบก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

ภายในต้นปีหน้า 

แล้วจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหน? 

ก๊วนธรรมนัส คือฟางเส้นสุดท้าย ที่คนในพลังประชา

รัฐส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ต้อง “จบ” ให้ได้ก่อนเลือกต้ัง 

“ลุงป้อม” จะเล่นบท พระเวสสันดร ผู้มีความโอบ

อ้อมอารีบำาเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ ยอมพลีชีพเพื่อให้น้องๆ 

ได้ไปต่อ 

แต่จับตาดูดีๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก

ร้าวลึกในพลังประชารัฐ?

ไม่นาน 

นั่นคือหมากที่วางไว้

วันนี้ “กลุ่มธรรมนัส” ยังห้าวจัด 

มีรายงานข่าวบอกว่าการหารือของพรรคเศรษฐกิจไทย

เมื่อไม่ก่ีวันมาน้ี มีข้อสรุปสำาคัญคือ จะเปิดการต่อรองเก้าอ้ีรัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแลกกับการสนับสนุนรัฐบาล 

พร้อมกับชู “ลุงป้อม” ขึ้นมาชน “ลุงป๊อก” อนุพงษ์ เผ่า

จินดา เจ้าของเก้าอี้คนปัจจุบัน 

ให้เหตุผลว่า “ลุงป้อม” มีศักยภาพ สามารถตอบสนอง  

ส.ส.ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นการขยายฐานทางการเมือง

รองรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วย

เกมนี้จึงลามไปถึง “ลุงป๊อก” 

ที่แน่ๆ งานนี้ “ลุงป้อม” จุกอก!

ก็น่าจะประเมินได้แล้วว่า กลุ่มธรรมนัสหลุดจากการคอน 

โทรลไปแล้ว  

ใครจะเป็นคนกดรีโมตแทนยังน่าฉงนอยู่ 

จะเป็นดูไบหรือไม่ คนในเพื่อไทยน่าจะระแคะระคายบ้าง

แล้ว

นี่คือเกมเสี้ยม 3 ป.แตกคอ ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายถูก

บีบให้ต้องตัดสินใจ 

การโผล่มาของ “ รวมไทยสร้างชาติ” มีที่มาที่ไป 

มีการวางแผนละเอียดลออมากทีเดียว 

เดินหมากล่วงหน้าหลายชั้น

จนอดคิดไม่ได้ว่า มันคือการจัดแถวรอบใหม่ใช่หรือไม่ 

ถอดรหัสจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐกว่า ๑๐๐ คน  

ยื่นคำาร้องต่อ กกต. ตามมาตรา ๔๒ พระราช บัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  ว่าด้วยพรรคการเมือง  ๒๕๖๐  

อ้างว่า มติขับ กลุ่มธรรมนัส ๒๑ คน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขณะนี้อยู่ระหว่างสำานักงานฯ ดำาเนินการตรวจสอบเบื้อง

ต้น ก่อนเสนอ กกต.พิจารณาว่าจะดำาเนินการอย่างไร  ซึ่งคาด

ว่าจะเข้าที่ประชุม กกต.ในวันวาเลนไทน์

อีกด้านหนึ่ง “ศรีสุวรรณ จรรยา” ยื่น กกต.ให้ตรวจสอบ

ประเด็นเดียวกัน 

ให้เหตุผลว่าหากพบฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายกระทำาการอันอาจ                                                                                     

เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตาม พ.ร.ป. 

ว่าด้วยพรรคการเมือง ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๒) 

เป็นเหตุให้ กกต.อาจเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

หรือสั่งยุบพรรคได้ 

ถึงขั้นยุบพลังประชารัฐหรือไม่? 

ตั้งตุ๊กตาเลวร้ายสุด ถ้ามีหลักฐานว่า “ลุงตู่” ไปบอก “ลุง

ป้อม” ให้ไปขับ ๒๑ ส.ส.ออกจากพรรค ก็จะเข้าข่ายครอบงำา

พรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา ๒๘ และมี

ความผิดตามมาตรา ๙๒

ยุบพรรคพลังประชารัฐชัวร์ๆ

ผลท่ีตามมากรรมการบริหารพรรคนำาโดย “ลุงป้อม”  อาจ

ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี ๑๐ ปี 

ส.ส.พลังประชารัฐก็ย้ายเข้าบ้านใหม่  “รวมไทยสร้างชาติ”

แต่หากไม่มีอะไรในกอไผ่ กกต.แค่สั่งกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐประชุมกันใหม่ เพื่อลงมติว่าขับหรือไม่ขับ

กลุ่มธรรมนัสอีกครั้ง 

กรณีนี้พลังประชารัฐก็ยังอยู่ 

แต่จะอยู่สภาพไหนนั้นอีกเรื่อง 

ครับ...ประเด็นในตอนนี้คือ ทำาไม “แรมโบ้อีสาน” ถึง

ออกมาเปิดประตู “ รวมไทยสร้างชาติ” ในสถานการณ์เช่นนี้ 

นอกจากความขัดแย้งกับ กลุ่มธรรมนัส ซึ่งน่าจะจบ

ไปแล้วจากการขับ ๒๑ ส.ส.แล้ว ยังมีความขัดแย้งกับกลุ่ม

การเมืองอื่นๆ ด้วยหรือไม่ 

หรือ “ รวมไทยสร้างชาติ” โผล่ขึ้นมาแค่เป็นเงื่อนไข

ต่อรองอะไรบางอย่างในพลังประชารัฐ 

เมื่อตรวจสอบสถานการณ์ของพลังประชารัฐในวันที่

ไม่มี “ธรรมนัส” พบว่าน้ำานิ่งพอสมควร 

“สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยคลัง หนึ่งใน “๓ ช.”  

ที่มีความแนบแน่นกับ “ลุงตู่” มีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นเป็น

เลขาธิการพรรค  

ทุกอย่างลงตัวแบบนี้ “ลุงตู่” จะทิ้งพลังประชารัฐไป

ทำาไม? 

นี่คือคำาถามตัวโตๆ 

หรือเกรงกันว่า มีความเป็นไปได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะ

วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐจริงๆ

แต่ถ้าจริงเช่นน้ันก็ยังต้องใช้เวลาอีกยาวไกลร่วมปี แล้ว

ทำาไมต้องมาตีเกราะเคาะกะลากันตอนนี้ 

วานนี้ “แรมโบ้อีสาน” พูดอยู่ประโยคหนึ่ง

“อย่าคิดว่าคนอย่างนายกฯ ไม่มีที่ไปหรือไม่มีที่ยืน ยัง

มีพรรคการเมืองใหม่อีกหลายพรรคที่พร้อมสนับสนุนนายกฯ 

ผมในฐานะที่อยู่เคียงข้างนายกฯ มาตลอด จะไม่ยอม

ให้นายกฯ โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอน”

ใครในพลังประชารัฐไปทำาให้ “ลุงตู่” ไร้ที่ยืน 

หรือความขัดแย้งมันร้าวลึก ไม่เฉพาะก๊วนธรรมนัส  

แต่ยังมีกลุ่มอื่นที่เริ่มแสดงท่าที ไม่สนับสนุน “ลุงตู่”  

เป็นนายกฯ สมัยหน้า 

การเมืองปีเสือดูลึกลับดุดัน สมชื่อจริงๆ.

วิพากษ์สภา

สภาล่ม ช่วยลดโลกร้อน

เห่าหอน ผ่อนพัก รักหมา

ลดเปลือง เรื่องใจ ไฟฟ้า

ทางลัด พัฒนา ชาติไทย

สภาล่ม ร้อนเร่า เอาชนะ

หวังจะ เลือกตั้ง ครั้งใหม่

เลือกเพื่อ จะล่ม อีกต่อไป

ตามนิสัย ส่ำาสัตว์ รัฐสภา

สภาล่ม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

การประชุมรัฐสภาของท่านผู้ทรงเกียรติล่มกลางอ่าว

บ่อยครั้งและต่างก็โทษกันไปมา ประชาชนผู้เลือกเข้าไปต่าง

ก็ทำาตาปริบๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไร ตอนนี้ผู้สนใจจะเป็น ส.ส. 

แถวบ้านผมเริ่มเปิดตัวบ้างแล้วเพราะการเมืองเป็นเรื่องไม่

แน่นอน ประชุมสภาล่มกลางอ่าวบ่อยๆ ผมอยากให้ลุงตู่ยุบ

สภาไปเลย พรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็โวจะทำาให้แลนด์

สไลด์ คุณอัตถ์ว่าดีไหมเงินจะได้สะพัด.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

มีสนามให้เล่นดันไม่เล่น พอไม่มีก็อยากจะเล่น น่ีแหละ

ครับทั่นผู้แทนไทย 

นักการเมืองยังคิดว่าเกมในสภาคือสิ่งที่ต้องทำา ทั้งๆ ที่

รู้ว่าผลกระทบเกิดกับประชาชนโดยตรง ประชาชนถึงเบื่อนัก 

การเมืองไงครับ 

ผมยุให้ยุบสภาเลยครับ หนังสือพิมพ์จะได้มีรายได้จาก

ค่าลงโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมือง ฮ่าๆๆๆ.

๗ ปีผ่านไปชีวิตดีขึ้นจริงหรือ?

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ลุงป้อมพูดกับสื่อว่า ๗ ปีที่ผ่านไปชีวิตดีขึ้น ก็ไม่ทราบ

ว่าลุงป้อมหมายถึงประชาชนหรือตัวเอง แล้วใช้อะไรเป็น

เกณฑ์มาตรฐาน หนี้สินครัวเรือน ค่าครองชีพ เปอร์เซ็นต์

ว่างงาน หรือการก่อสร้างลิฟต์ในทำาเนียบที่ทำาให้ไม่ต้องเดิน

ขึ้นกระไดสูงลิบลิ่ว เสี่ยงหัวใจจะวาย 

เริ่มตั้งแต่หนี้สินครัวเรือน หนี้สินประเทศชาติที่มีแต่

เพิ่มมากขึ้น ปีขาลนี้ลุงตู่ประกาศจะทำาให้หนี้สินครัวเรือน

หมดไป จะทำาได้อย่างไรหรือไม่ก็ต้องคอยดูกันต่อไป  สำาหรับ

หนี้สินประเทศชาติก็เพิ่มจนหัวจะชนเพดานอยู่แล้ว  เพราะ 

๗ ปีที่ผ่านไปรัฐบาลมีแต่กู้&กู้ มาใช้กับประชานิยมตำาน้ำาพริก

ละลายแม่น้ำา และทุจริตคอร์รัปชันมากมาย สรุปเฉพาะหนี้

สินครัวเรือนและหนี้สินประเทศชาติ ไม่ทำาให้ชีวิตคนไทยดี

ขึ้นอย่างแน่นอน

ดัชนีค่าครองชีพ : หมูแพงทำาให้ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว  

แกรบฟู้ดขึ้นราคา ข้าวผัดแพงขึ้นแต่ได้หมูลดลง ชี้ชัดว่าคุณ 

ภาพชีวิตคนไทยตกต่ำาลง จ่ายแพงขึ้นแต่ท้องยังร้อง แถม                                                                                   

ข้าวเหนียว มะละกอ ฟักแฟงต่างก็พากันขึ้นราคาตามหมู

ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตใหม่เกือบห้าแสนคน ซึ่ง

ก็ต้องเป็นภาระให้พ่อแม่ดูแลส่งเสียต่อไป ถ้ามีปัญญาก็ส่งให้

ผู้นำาตุรกีติดโอมิครอน

ว่าอยู่ข้าง “ประชาธิป-

ไตย” ใคร่จะขอกระซิบ

ให้พวกสูรู้ทั่วกัน

   * ว่านี่ไงรัฐบาล

พะณะท่าน “ประยุทธ์” นั้น

ที่พวกสูดูแคลนครัน

เยาะเย้ยหยัน “เผด็จการ”

   * วันนี้ ได้ โชว์ฝีมือ

ให้ฮาฮือไปชั่วกาล

ภายหลังที่รัฐบาล

“ซาอุฯ-ไทย” ต่างไม่มี

   * สัมพันธ์ใดในทุกด้าน

มาเนิ่นนาน “สามสิบ” ปี

ภายหลังจากกรณี

“เพชรซาอุ” ปะทุมา

   * ในที่สุดปัญหานี้

หลังจากที่เจรจา

มานานร่วม “หกปี” กว่า

ต่างเห็นว่าพอกันที

   * เห็นควร “คืนดี” กัน

ผูกสัมพันธ์ไมตรี

ดังเฉกเช่นก่อนหน้านี้

ที่เคยมีมาช้านาน

   * จึงสัมพันธ์ “ซาอุฯ-ไทย”

ต่อนี้ ไปในทุกด้าน

เช่น...ท่องเที่ยว...และ...แรงงาน

อาหาร “ฮาลาล” ลือชา

   * “เกษตร-แพทย์” จะฟูเฟื่อง

รุ่งรองเรืองวัฒนา

แม้แต่ด้านการ “กีฬา”

“ศาสนา-วัฒนธรรม”

   * ใช่...นี่ไงคือผลงาน

“เผด็จการ” ประยุทธ์นำา

“ความสำาเร็จ” เด็ดเลิศล้ำา

กลับสู่ไทยใหม่อีกครา

   * พวกอ้าง “ประชาธิปไตย”

ทำาอะไรใหม่บ้างหนา

นอกจากหาห้วงเวลา

เดินหน้าล้ม “สถาบันฯ” (ถุย) 

  สมโชค พลรักษ์

เรเจป ทายยิป แอร์ โดอัน
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กษ์งามยามดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 “กรมทาง                                                                        

หลวง” ได้มีพิธีลงนามสัญญาและลงนามข้อตกลงคุณธรรม 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 

(M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-

บ้านแพ้ว ตอน 1-10 ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 

18,759 ล้านบาท จำานวน 10 ตอน และเริ่มออกหนังสือให้เริ่ม

งาน (NTP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียม

ผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) มาดำาเนินการในส่วนของงาน

โยธาฯ

โครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วง

บางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 8 กม. บริเวณ กม.20+295 ที่

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ มีความคืบหน้า 57% และ

สิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อีก

ทั้งยังเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาว 

คะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะ

ทาง 18.7 กม. ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ด้วย 

โดยมีรูปแบบโครงการเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 

35 (ถนนพระราม 2) ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับตลอดเส้นทาง 

นอกจากนี้แล้ว กรมทางหลวงยังมีแผนดำาเนินการโครง 

การมอเตอร์เวย์ หมายเลข 82 ช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ ระยะทาง 

47.4 กม. สิ้นสุดที่แยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยคาด

ว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปี 2570 และ

จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2573 อีกทั้งในอนาคต

จะเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวัง

มะนาว บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 รวมงานปรับปรุง

โครงข่ายทางหลวงเดิม

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 บริเวณสามแยกวังมะนาว 

ช่วงทางแยกต่างระดับที่บรรจบกันระหว่างทางหลวงหมายเลข 

4 (ถนนเพชรเกษม) และถนนพระราม 2 พื้นที่ อ.ปากท่อ 

จ.ราชบุรี และสิ้นสุดที่ กม.36+718 บนทางหลวงหมายเลข 

3510 บริเวณสี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะ

ทางรวม 36.80 กม. 

ด้าน “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคมให้ข้อมูลว่า ใน

ส่วนการดำาเนินงานและบำารุงรักษา (O&M) รวมทั้งการเก็บค่า

ผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นโดยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) 

ด้วยระบบ M-Flow 100% โดยในขณะน้ี กรมทางหลวงอยู่

ระหว่างเตรียมเสนอรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(PPP) ให้กระทรวงฯ พิจารณาเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีเห็น

ชอบต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประมูล PPP ได้ภายในปี 2565 

และดำาเนินการติดตั้งระบบในปี 2566-ปลายปี 2567 จากนั้น

จึงเปิดให้ประชาชนวิ่งฟรีทดสอบระบบและเปิดให้บริการเต็ม

รูปแบบได้ภายในปี 2568 

ดังน้ัน กระทรวงคมนาคมกล้าพูดได้เต็มปากว่า เมื่อการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง เสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เชื่อม

ต่อภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

ให้ก้าวต่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่สำาคัญจะมีส่วน

ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 2 โดยเมื่อรวมการ

ขยายเส้นทางถนนพระราม 2 ด้านล่างขนาด 14 ช่องจราจร

ไป-กลับ ประกอบกับทางยกระดับ 6 ช่องจราจรไป-กลับ จะ

ทำาให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้รวม 20 ช่องจราจร

ไป-กลับตลอดแนวเส้นทาง รวมระยะทาง 90.8 กม. 

ด้าน “สราวุธ ทรงศิวิไล” อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า 

โครงการมอเตอร์เวย์เส้นดังกล่าว เริ่มสัญญาวันที่ 1 ก.พ.2565 

และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.2568 ใช้เวลาก่อสร้าง 1,080 

วัน ส่วนการดำาเนินงานและบำารุงรักษา (O&M) วงเงินประมาณ 

12,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอขออนุมัติรูปแบบ

ร่วมลงทุนจากกระทรวงคมนาคมและ ครม. คาดว่าจะเสนอได้

ภายใน มี.ค.2565 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชน

ร่วมลงทุนในปี 2565 ก่อนจะวางแผนติดตั้งงานระบบในปี 

2566-2568 คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568 

แน่นอนว่า เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำาให้การเดินทาง                                                                                       

เชื่อมจากกรุงเทพฯ ไปภาคกลางตอนล่าง เพื่อไปสู่ภาคใต้                                                                              

จะช่วยเติมเต็มแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนน

จากในพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อพื้นที่ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เชื่อมโยงครอบคลุม และเพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ตลอด

จนแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 2 เรียกได้ว่าปิดมหา

กาพย์รถติดพระราม 2 ได้แน่นอน. 

ปักหมุดรอใช้มอเตอร์เวย์ลงใต้

เศรษฐกิจ

ฤ

รีชา นันท์นฤมิต” CEO บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

หรือ EFORL ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ทางการแพทย์ แจ้งข่าวจะจัดประชุม EGM ผ่าน

รูปแบบออนไลน์ในวันที่ 9 ก.พ.  

นี้ เวลา 10.00 น. ....มิตรรักแฟน                                          

คลับและผู้ถือหุ้น EFORL พลาด

ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เพราะ

มีวาระสำาคัญ อาทิ การเพิ่ม

ทุน เสริมแกร่ง! แจกวอร์แรนต์ 

(EFORL-W5) และรุ่นท่ี 6 (EFORL- 

W6) เป็นอั่งเปาให้กับผู้ถือหุ้น.... 

พร้อมมั่นใจว่าอีกไม่นานหลัง

จากปรับโครงสร้างทุน ปูทางสู่

การปลดเครื่องหมาย C อนาคต

เติบโตแข็งแกร่งแน่นอน.

“ป

แจกอั่งเปา

ปรีชา 

นันท์นฤมิต

สมอ.คุมเข้มมาตรฐานเหล็กแผ่น

มอบผ้าห่ม • นายสาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ และ

นายปราโมทย์ ศักดิ์กำาจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วม

กับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบผ้าห่มนวมกันหนาวและผ้าอ้อมกันเปื้อนสำาเร็จรูปสำาหรับผู้สูงอายุ ให้แก่ กรม

กิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำาหรับใช้ในการดูแลผู้สูง

อายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุ.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้ร่วมยินดีกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ หรือ 

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน

ขององค์กรในระดับ “Gold Class” จาก S&P Global ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่ง 

“Gold Class” เป็นระดับสูงสุดในการประเมิน อีกทั้งได้รับการ

ประกาศเผยแพร่ไว้ใน The Sustainability Yearbook 2022 

ยินดีด้วยค่ะ ...•

มาท่ี  ALPHAX หรือ บมจ.อัลฟ่า ดิวิช่ันส์ ช่วงน้ีอยู่

ระหว่างรอการแปลงสภาพ ALPHAX-W3 ซ่ึงมีกำาหนดระยะ

เวลาแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิ ระหว่างวันท่ี 27 ม.ค.2565 

ถึงวันท่ี 10 ก.พ.2565 ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 บาท/หุ้น โดย

มีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงสำาหรับเรื่องน้ี สาย

ด่วนรายงานร้อนๆ ว่ามีการแจ้งความจำานงใกล้ครบแล้วจ้า ...•

มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ฉลองเดือนแห่งความรัก จัด

กิจกรรม ‘ดีต่อใจ’ เปิดประมูลภาพวาดจากน้องๆ มูลนิธิออ    

ทิสติกไทยภายใต้ โจทย์แรงบันดาลใจในการเดินทาง ระหว่าง

วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์นี้ ที่โชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม 

ออโต้ สาขาสยามพารากอน พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมประมูล

ภาพวาดดังกล่าว หรือบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิออทิสติกไทย 

ผ่าน Facebook แฟนเพจ บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้, 

มินิ มิลเลนเนียม ออโต้ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด มิล

เลนเนียม ออโต้ ...•

ปิดท้ายด้วย ซิตี้แบงก์ เอาใจสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เปิด                                                                 

รับความอร่อยในปีเสือกับแคมเปญแรก “Michelin Stars 2022” 

สำาหรับนักชิมสายมิชลิน ให้ฟินด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 25% กับ                                                                

ร้านอาหารระดับมิชลินประจำาปีนี้ถึง 22 ร้านให้ได้ชิมไม่ซ้ำา                                                               

อาทิ Suhring, R-Haan, Blue By Alain Ducasse ต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ส่วนสาวกอาหารจาก

แดนซามูไร รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุดรวม 25% ที่                                                                          

ร้านอาหารญี่ปุ่น “โอโตยะ” ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 กุมภา 

พันธ์-30 เมษายน 2565 ...•

ออมสินโชว์ปล่อยกู้ ใหม่พุ่ง
ฟุ้งตุนสำารองเพียบ/ปักธงปี65ช่วยคนตกงาน

ไทยโพสต์ • “ออมสิน” อวดผลงานปี 2564 ปล่อยสินเชื่อใหม่กระฉูด 

5.9 แสนล้านบาท โกยกำาไร 2.52 หมื่นล้านบาท โชว์ตุนสำารอง 9.3 

หมื่นล้านบาท ปักธงปีนี้ปูพรมช่วยผู้มีรายได้น้อย ตกงาน แก้ปมหนี้

นอกระบบ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวย

การธนาคารออมสิน เปิดเผยถึง                                       

ผลการดำาเนินงานปี 2564 ว่า 

ธนาคารมียอดสินทรัพย์ รวม 

3,045,000 ล้านบาท สูงที่สุด

เป็นประวัติการณ์ มียอดเงินฝาก                                      

2,576,934 ล้านบาท ยอดสินเชื่อ                                                        

รวม 2,270,281 ล้านบาท โดย                                                    

เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ 590,000 

ลา้นบาท และอัตราส่วนเงินกองทุน

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 

อยู่ที่ 16.06% ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้                                         

เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ใน

ระดับต่ำาที่ 2.5% ของสินเชื่อรวม                           

และมีเงินสำารองเพ่ือรองรับความ 

เสียหายจากหนี้เสีย รวม 93,000 

ล้านบาท สูงที่สุดในรอบหลายปี                                            

คิดเป็นสัดส่วนต่อเอ็นพีแอล 

(Coverage Ratio) สะท้อนความ 

ม่ันคงของธนาคารท่ีระดับ 165.09%

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำาเนิน

โครงการลดต้นทุนการดำาเนินงาน  

(Cost Reduction Program) สามารถ 

ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 12,000 ล้าน

บาทต่อปี และทำากำาไรได้ในระดับ

ที่เหมาะสม รวม 25,260 ล้าน

บาท โดยธนาคารได้จัดสรรกำาไร

สำาหรับทำาภารกิจช่วยสังคมตาม

นโยบายรัฐ และนำาส่งเป็นราย

ได้แผ่นดินกว่า 16,000 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นยอดนำาส่งสูงสุดอันดับ 4 

จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง ขณะ

ที่ ได้มีการช่วยเหลือผู้ ได้รับผล 

กระทบจากโควิด-19 และผู้มีราย

ได้น้อยกว่า 11.6 ล้านคน ผ่าน

มาตรการและโครงการต่างๆ 36 

โครงการ

นอกจากนี้ ธนาคารประ 

สบความสำาเร็จในการอนุมัติสิน

เชื่อผ่านแอป MyMo (Digital 

Lending) ให้ลูกค้ากว่า 1.5 ล้าน

ราย ทำาให้ลูกค้าได้รับเงินกู้ โดย

ไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร รวมถึง                                           

ผลงานสำาคัญในการเข้าทำาธุรกิจ                                              

สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถมอเตอร์ 

ไซค์/รถยนต์ สร้างแรงกดดันให้

เกิดการลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้ง

ตลาด ซึ่งสามารถปล่อยสินเชื่อ

รวม 12,000 ล้านบาท

นายวิทัยกล่าวอีกว่า สำาหรับ 

ปี 2565 ธนาคารเดินหน้าบทบาท

ธนาคารเพื่อสังคม มุ่งเน้นดำาเนิน

การภารกิจในการสร้างงานสร้าง

อาชีพให้แก่ประชาชนที่ตกงาน 

ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้ด้วย

เหตุโควิด-19 การจัดทำาโครงการ

สินเชื่อท่ีดินและขายฝาก เพื่อช่วยผู้

ท่ีเดือดร้อนจากหน้ีนอกระบบ ด้วย

โครงสร้างอัตราดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรม 

ยกระดับบริการอนุมัติสินเช่ือผ่าน

แอป MyMo (Digital Lending) รวม

ถึงการขยายบทบาทส่งเสริมการ

ออม และขับเคลื่อนองค์กรตาม

กรอบ ESG และ BCG Model.

วิทัย รัตนากร

ลุยขยาย6เลนบ้านบึงเชื่อมอีอีซี

ไทยโพสต์ • สมอ. แก้มาตรฐาน

เหล็กแผ่นเคลือบ มอก.50 และ 

มอก.2228 ตามมาตรฐานสากล 

หลังบอร์ดเห็นชอบ พร้อมเร่ง

ประกาศเป็นสินค้าควบคุมภาย 

ในปีนี้

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รอง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใน                                         

ฐานะประธานคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                            

(กมอ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด กมอ.

ได้มีมติเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา 

เห็นชอบให้สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

แก้ ไขปรับปรุงมาตรฐานเหล็ก 

2 รายการ ได้แก่ เหล็กกล้าทรง

แบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดย

กรรมวิธีจุ่มร้อน มอก.50-25xx 

และเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบ

อะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดย                                         

กรรมวิธีจุ่มร้อน มอก.2228-25xx 

เนื่ องจากเหล็กดั งกล่ าวเป็น

วัตถุดิบสำาคัญที่นำาไปใช้ผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ พร้อม

ทั้งเร่งรัดให้ดำาเนินการเป็นสินค้า

ควบคุมในคราวเดียวกัน เพื่อ

ความปลอดภัยของประชาชน 

“ได้สั่งให้ทบทวนปรับปรุง

แก้ ไขมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน 

สำาหรับการตรวจควบคุมสินค้า

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในรอบ

ปีที่ผ่านมาได้ยึดอายัดเหล็กไม่

ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า 90 ล้าน

บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มี

การยึดอายัดมูลค่ากว่า 850 ล้าน

บาท” นายจุลพงษ์กล่าว

ด้าน นายบรรจง สุกรีฑา                                    

เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า มาตรฐาน 

เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบ

สังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 

มอก.50-25xx และเหล็กกล้าทรง

แบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% 

ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน 

มอก.2228-25xx หรือที่เรียกกัน

โดยทั่วไปว่า “เหล็กแผ่นเคลือบ” 

ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ ไข

มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดย

เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบ

สังกะสี ทำาโดยนำาเหล็กกล้า

ทรงแบนรีดเย็นไปเคลือบด้วย

สังกะสี เพื่อป้องกันสนิม และ

นำาไปผ่านกรรมวิธีทางเคมีการ

เคลือบน้ำามัน เพื่อให้มีความ

เหมาะสมในการนำาไปใช้งาน

มากขึ้น. 

กัลยา ยืนยง

ในขณะที่นักลงทุนไทยยังหวั่นไหวกับปัจจัยต่างๆ ที่ผัน 

ผวน โดยเฉพาะยังคงยึดติดกับเรื่องที่เฟดจะลดคิวอีและปรับขึ้น                                                                                

ดอกเบี้ยในปี 2565 นี้ ซึ่งได้บอกกันมาหลายครั้งแล้วว่ามีผลทาง

จิตวิทยามากกว่าความเป็นจริง ทำาให้นักลงทุนไทยวิตกจริตอยู่

ตลอดเวลา โดยจะพบว่าผู้บริหารกองทุนจะมีความหวาดวิตกมาก 

กว่าปกติ แต่ก็มีปัญหาภายในที่กดดันให้ทางกองทุนจะต้องทยอย

ขายหุ้นด้วย เพราะธุรกิจประกันที่มีโครงการรับประกันการติดโรค

โควิด-19 คาดไม่ถึงว่าผลจริงที่ออกมาผิดจากที่เคยคาดหมายมาก

จะพบว่าหลายบริษัทที่โหมทำาโครงการประกันโรคโควิด-19 

เดิมทีก็คิดว่าจะได้ค่าทำาประกันโดยจะเสียค่าทดแทนค่าสินไหมไม่

มาก เพราะไม่คิดว่าโรคจะระบาดได้มากมายอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

ทำาให้เงินที่รับมาไม่สมดุลกับเงินที่ต้องจ่ายออกไปเนื่องจากมีผู้เอา

ประกันจำานวนมากที่ติดโรค จึงเป็นการประเมินที่ผิดพลาดอย่าง

มาก มีผลให้ต้องหาเงินมาจ่าย ซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทประกันนำา

ไปลงทุนคือ การเข้าลงทุนในตลาดหุ้น เมื่อมีความจำาเป็นต้องใช้เงินก็

ต้องทยอยขายหุ้นออก โดยแทบจะไม่มีสิทธิที่จะเกี่ยงราคาขายได้เลย 

คือจำาเป็นต้องขายเพื่อให้ได้เงินสด นับเป็นแรงขายที่ ไม่มีเหตุผลกับ

ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ขาย จะพบว่าปัจจุบันทางกองทุนยังคง

ขายหุ้นออกมาก ซึ่งไม่ใช่การขายหุ้นของ LTF ที่ครบอายุอย่างเดียว

แล้ว เนื่องจากเงินที่ขายหุ้นออกรวมในปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่าหุ้น                                                                                           

ที่ลงทุนของโครงการ LTF จึงเป็นการขายด้วยความจำาเป็นและ

จำายอม

อย่างวานนี้ (7 ก.พ.65) กองทุนขายหุ้นออกอีก 2,494.86 ล้าน

บาท ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปก็ขายตามอีก 1,500.86 ล้านบาท ดู

จากแรงขายที่มีจำานวนมากเกือบ 4 พันล้านบาท ตลาดน่าจะดิ่ง

ลงแรงได้ แต่ผลออกมาดัชนีตลาดยังคงปิดบวก 3.02 จุดได้ พบ

ว่าเกือบ 90% ของแรงซื้อมาจากการซื้อของนักลงทุนต่างชาติ 

โดยต่างชาติซื้อไป 3,670.44 ล้านบาท ที่เหลือโบรกเกอร์เป็นผู้

ซื้อ การที่นักลงทุนต่างชาติกล้าซื้อหุ้นเพิ่มแสดงว่ามองแนวโน้ม

และผลตอบแทนในตลาดดีกว่าเดิม ซึ่งได้บอกมาแล้วว่าแค่ดูเรื่อง

เศรษฐกิจโตมากขึ้น การส่งออกสูง เปิดประเทศกระตุ้นการท่อง

เที่ยวได้มาก ย่อมเกิดผลดีกับธุรกิจในประเทศ จึงมองตลาดต้อง

ขยับขึ้นต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอสังหา 

ริมทรัพย์ยังน่ามองที่ LALIN, PRECHA และ 

SENA กลุ่มขนส่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีกำาไร

ดีต่อเนื่อง เพราะการส่งออกดีมาก จึงยังน่า

มองที่ PSL, WICE และ JWD กลุ่มอาหาร

ธุรกิจที่มีอนาคตสดใสต่อไป จึงน่ามองที่ CBG, 

ASIAN และ RBF กลุ่มไฟแนนซ์ผลประกอบ

การจะออกมาดีตลาดมีวอลุ่มหนามาก น่ามอง

ที่ BYD, CHAYO และ ECL หุ้นรายตัวที่

เตะตามี BGRIM, PTTGC และ AH เป็นต้น

ต่างชาติไม่ถอย ตลาดถดถอยได้น้อย

กลับมีแนวโน้มที่จะขยับปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อไป 

ควรทยอยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี จะได้

ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตอันใกล้.

ต่างชาติไม่ถอย เพิ่มการลงทุน

76,267.45

7/2/65

1,677.24
+3.02

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,517.54 8,012.39 -2,494.86
 6,480.60 6,155.32 325.28
 36,211.20 32,540.76 3,670.44
 28,058.11 29,558.97 -1,500.86

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.54 33.26
ยูโร 37.04 38.04
ปอนดสเตอรลิง 43.71 44.90
เยน (100 เยน) 28.03 28.85
หยวนจีน 4.87 5.27
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,250 28,350
ทองรูปพรรณ 27,742 28,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

แรบบิทแคร์

ลั่นรุกตลาด

โวโกยทะลัก
สาทร • นายไมเคิล มันเฟรด 

สไตลเบิล ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท แรบบิท แคร์ 

จำากัด เปิดเผยว่า ในปี 2564 

บริษัทมีเบี้ยประกัน 1.9 พันล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี

เบี้ยประกัน 700 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอัตราการเติบโต 166% 

โดยประกันภัยรถยนต์มีการ

เติบโตเพิ่มขึ้น 212% เมื่อเทียบ

เป็นรายปี เติบโตขึ้น 261% เมื่อ

เทียบเป็นรายปี รวมถึงด้านการ

ประกันภัยองค์กรเติบโต 63% 

และมีทีมงานเติบโตจาก 300 

คน เป็นมากกว่า 700 คนใน

ปัจจุบัน

สำาหรับ ภาพรวมของ

ตลาดประกันภัยทั่วโลกและ

ประเทศไทยในปี 2565 คาด

ว่าจะทยอยฟื้นตัวจากโควิด-19 

โดยตลาดประกันภัยของไทย

ยังคงอยู่ในระดับที่ยังสามารถ

ดำาเนินการได้ เมื่อเทียบกับตลาด                            

อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ซึ่งแนวโน้มของตลาดในเชิง

บวกน้ีสอดคล้องไปกับแนวโน้ม                                                

การซื้อสินค้าและบริการออน 

ไลน์ที่มีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้

เห็นถึงโอกาสในการเติบโตเป็น

อย่างมาก

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 

บริษัทคาดการณ์การเติบโตที่

ตัวเลข 2 หลัก พร้อมตั้งเป้าเบี้ย     

ประกันภัยเติบโต 3 พันล้าน

บาท และต้ังเป้าหมายมีส่วนแบ่ง                                         

ทางการตลาดเบ้ียประกันวินาศภัย 

ในระดับ 5-10% ในอีก 10 ปี

ข้างหน้าอีกด้วย.

ระยอง • “กรมทางหลวง” ทุ่ม 

1.1 พันล้าน ขยายถนน 6 เลน ทล.                                                     

344 สาย อ.บ้านบึง-บรรจบแยก

หนองปรือ ระยะทาง 12.3 กม. 

แก้ปัญหาจราจรติดขัด รองรับการ

เดินทางเชื่อมพ้ืนท่ีอีอีซีได้สะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี 

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า 

สำานักก่อสร้างทางท่ี 2 ดำาเนินการ

โครงการก่อสร้างขยายทางหลวง

หมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง-

บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 

(หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยก

หนองชาก พ้ืนท่ี จ.ชลบุรี ระยะ

ทาง 12.3 กม. งบประมาณ 1,196                                      

ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้                                    

ประชาชนสัญจรเรียบร้อย ทาง    

หลวงหมายเลข 344 เร่ิมต้นท่ี 

กม.0 ถนนสุขุมวิท ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี 

จ.ชลบุรี ช่วง กม.94+080 ส้ินสุดท่ี                                                    

กม.269+101 บนทางหลวงหมาย 

เลข 3 ในพ้ืนท่ี อ.แกลง จ.ระยอง 

ระยะทางท้ังหมด 102.24 กม. 

สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

สินค้าและเส้นทางท่องเท่ียวไปยัง 

จ.ระยอง, จันทบุรีและตราดได้ 

ท้ังน้ี กรมฯ จึงได้ขยายเพ่ิม

ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณ

จราจรในเขตพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก (อีอีซี) ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกท่ีประกาศเร่ิมใช้ปี 

2561 โดยโครงการน้ีช่วยส่งเสริม

เศรษฐกิจในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 

จังหวัด คือ จ.ชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา โครงการก่อสร้างทาง                                            

หลวงหมายเลข 344 ขยายเป็น 

6 ช่องจราจรไป-กลับ ทำาให้เกิด

การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด 

ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนได้เป็นอย่างมาก.  
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FETCOชี้ดัชนีเชื่อมั่นทรงตัว

ปตท.ตั้ง รง.ผลิตยางรถ EV ดันไทยฮับอาเซียน

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บมจ.ปตท. และประธานกรรมการ 

HORIZON PLUS เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ บริษัท หลินยิ่ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จำากัด บริษัทในกลุ่มของบริษัท 

หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำากัด หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี 

กรุ๊ป ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ฮอริษอน พลัส จำากัด หรือ 

HORIZON PLUS เพื่อเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ครบวงจรบนพื้นที่กว่า 350 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก หรืออีอีซี คาดจะแล้วเสร็จและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสู่ตลาด

ภายในปี 2567 พร้อมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์

ไฟฟ้าอาเซียน

จับมือดีแทคเน็ตนำาร่องซี ไอวี 152 หมู่บ้าน 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ษสงโควิด-19 ร้ายกาจนัก ฟุบกันไปหลายธุรกิจ  มืดมน   

ไร้อนาคตก็มากมี เห็นที่รุ่งก็แต่เฉพาะบางธุรกิจ ที่เป็น

ความหวัง เป็นวิถีแห่งอนาคต แต่ต้องเป็นการวางงาน 

วางแผน มาล่วงหน้าพอสมควรแล้ว มาคิดวันนี้คงไม่ง่ายแหละ....

ว่าแล้วก็มีนักธุรกิจหนุ่มใหญ่มาปลุกเร้าความคึกคัก เปิด

ธุรกิจแห่งความหวัง ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติอื่นๆ โดยเฉพาะภาค

เอกชนที่คล่องตัว ขยัน กล้าลอง กล้าเสี่ยง แต่ความเป็นมืออาชีพ 

จึงเดินหน้าได้จนมาถึงวันนี้ วันที่เต็มใจมาแชร์ประสบการณ์ให้

เพื่อนๆ ได้มีความรู้ร่วมกัน ....  

ธุรกิจแห่งอนาคต

พิ

พี่เกี๊ยก-มารุต บูรณะเศรษฐกุล CEO 

บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำากัด 

ชื่อคุ้นๆ ไหม...ชื่อบริษัทอาจใหม่ แต่ชื่อผู้บริหาร

น่าจะคุ้นๆ ในแวดวงสายข่าว ที่พอคีย์ชื่อนี้ มี

รายการยาวเป็นหางว่าวเชียวแหละ 

พลิกปูมย้อนเวลาสัก 2-3 หน้าของ

เขา ดูว่าไม่ธรรมดา เขาเป็นนักการตลาด อยู่

ในธุรกิจขนาดใหญ่ หลักหมื่นล้านขึ้นอย่าง

ที่ กสทฯ หรือ CAT–ปัจจุบัน เป็น NT ไปแล้ว 

เคยดูแลสายงานการตลาด 

จากนั้นถูกดึงตัวไปเป็น CEO ของค่าย

เครื่องดื่มยักษ์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยในยุคนั้น 

ที่เจ้าสัวเจริญเข้าไปซื้อมาจาก “เสี่ยตัน” คือ โอ

อิชิ ชื่อเขาจึงดังเป็นพลุของวงการตลาดทันที 

 ตลาดเครื่องดื่มหมื่นล้าน ทั้งท้าทาย 

ทั้งสนุก มีเรื่องราวให้ต้องขบคิดทุกวัน นักการ

ตลาดอย่างเขาเกาะติดกระแสแบบฮิตๆ ติดลมบนตลอดๆ เคยกระทั่ง

ท้า.. ราดน้ำาแข็งเย็นจัดๆ เป็นถัง ด้วย

เกม ICE  Bucket Challenge เย็นยะเยือก 

เป็นข่าวในกระแสแห่งยุคไปแล้วนะ

เมื่อสามปีก่อนตัดสินใจอีกสเต็ป

ของชีวิต นักการตลาดอย่างเขามองเห็น

แนวโน้ม จึงไม่รอที่จะออกเดินก่อน ไม่รอ

เวลาสุกงอม การชิงลงมือและตัดสินใจบน

ข้อมูล ย่อมลดความเสี่ยง

แต่พบว่าแนวโน้มที่เขามองมาเร็ว

กว่าที่คาดไว้ จึงต้องทำางานหนักกว่าเดิม

อีกหลายเท่า และพร้อมที่จะแบ่งปันใน

ยามที่เพื่อนๆ กำาลังอยากจะออกเดินมาใน

เส้นทางเดียวกัน แบบไม่หวง ไม่ห่วงข้อมูล 

คนไทยควรช่วยกันทำางาน และอาจไม่ต้อง

รอความหวังจากภาครัฐ เพราะไร้เสียง

ตอบรับมานานกว่า 7-8 ปีมาแล้ว....ฮา....  

งานที่ทำาอยู่ในขณะนี้คือ งานด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ร่วมกับ 

• ฉลองเงียบกับวัยครบ 58 คุณหมอยูร-นพ.ประยูร  เจน

ตระกูลโรจน์ แม้ลูกค้าความสวยงามลดลง แต่แผนกอื่นๆ คนไข้

แน่น เพราะชื่อเสียงดี คนจึงไม่กล้าเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่น  วันนี้ 

รอ..รอ ลูกๆ ทั้งสาม ซึ่งเป็นหมอทุกคน มารับช่วงงานต่อ คุณพ่อ

หมอ คุณแม่หมอ จะได้สบายล่ะ ...•

• ส่งออกโต อาหารไทย ผลไม้ไทย ขายดี ผู้บริหารจึงต้อง

ชั่ง วัดใจด้านงานบริหารให้จงดี ดร.นรภัทร  ลีธีระโชติ เจ้าของ

โรงงานสับปะรดกระป๋องที่ปราณบุรี จึงวิ่งสู้ฟัด และท่องไว้เสมอว่า 

ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ...• 

• ยังคงมีเพื่อนๆ ตามแสดงความยินดีกับ นันทวรรณชยา ภา

จิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 

เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลด้ิง จำากัด ท่ีได้รับรางวัลกินรี

ทองมหาชน คร้ังท่ี 7 รางวัลประกาศเกียรติคุณคุณค่าแห่งบุคคลและ

ความสำาเร็จ สาขาจิตอาสาผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ

ชาติดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลท่ีประสบความสำาเร็จท่ีอุทิศตนทำา

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็น

แบบอย่างท่ีควรเชิดชูในเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ...• 

• กรี๊ด กรี๊ด กรี๊ดดดด FC TAG Heuer เตรียมกรี๊ดดดด กัน

ให้เต็มเสียง เพราะ คุณพี่ โศ-โศภนา เลวิจันทร์ เจ้าแม่แปซิฟิกา 

(Pacifica) เค้าบินด่วนจากเมกาฯ มาจัดงาน TAG Heuer Pop-Up 

Museum ที่ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 10-22 

ก.พ.นี้ พร้อมขน museum pieces/เรือนเวลาประวัติศาสตร์ มาโชว์

ในงานเพียบ!! แถมยังเปิดตัวนาฬิกาสปอร์ตสุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดจาก

คอลเลกชัน Aquaracer มาให้คุณๆ โดยเฉพาะผู้ชายสายสปอร์ต & 

ผู้บริหารรุ่นใหม่มาดเท่ได้ช็อปเอาไว้ใส่โชว์สาวๆ กันด้วย ...•

ณัฐ  วรา 

ารออกกำาลังให้สอดคล้องกับตาราง

งานที่ยุ่งมาก อาจทำาให้หลายคนรู้สึก

ยุ่งยาก แต่สิ่งสำาคัญมากที่สุด คือ

ต้องให้ร่างกายของคุณได้เคลื่อนไหว ไม่

เพียงแต่เพื่อประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้น 

แต่การออกกำาลังกายยังสามารถมีบทบาท

สำาคัญ ในการสนับสนุนจิตใจที่แข็งแรงของ

คุณอีกด้วย จากคำากล่าวของ “ดร.บาร์บา

รา โนซอล” หัวหน้าเจ้าหน้าที่คลินิกของ 

Newport Academy หรือโปรแกรมบำาบัด

ที่ไม่แสวงหากำาไร สำาหรับวัยรุ่นที่มีปัญหา

ทางจิตหรือติดยาเสพติดในอเมริกา ที่บอก

ไว้ว่า “การออกกำาลังกายทุกวันอย่างน้อย 

30 นาทีขึ้นไป จะช่วยเพิ่มการผลิตเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อ

ประสาท ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม

ทางสังคม เช่นเดียวกับการนอนหลับ ความอยากอาหาร และ

ความจำา ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้จิตใจและร่างกายที่สมดุล 

ดังนั้น 4 การออกกำาลังกายต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับ

สุขภาพจิต ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ช่วย

ทำาให้คุณอารมณ์ดีได้  

1.การเดินป่าหรือเดินทางไกลด้วยเท้า ในการศึกษาปี 

2013 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่า ผู้เข้าร่วมที่เดินเร็วๆ 

ประมาณ 35 นาทีต่อวัน คิดเป็น 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วยให้

อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการกระตุ้นอารมณ์ให้มากขึ้น 

2.เต้นคาร์ดิโอ นอกเหนือจากการดูแลปกป้องสุขภาพ

หัวใจและหลอดเลือด การทรงตัวและความแข็งแรง และ

เกาหลี สบายใจที่รัฐบาลของเขาให้การสนับสนุนจริงจัง แต่ก็ไม่

เคยลืมความเป็นคนไทย

วิถีชีวิตหลังโควิด-19 ทำาให้ทุกอย่าง มาเร็ว มาแรง แบบตั้ง

ตัวไม่ติด ดีว่าเริ่มงานมาแล้วเมื่อสามปีก่อน วันนี้ถึงจะเร่งก็ยังเร่ง

แบบมีฟอร์ม และพร้อมที่จะมองหาโอกาสใหม่ตลอดเวลา

ในขณะที่ภาครัฐยังย้ำาๆ ซ้ำาๆ แผลเดิมของประเทศ วันนี้เรา

ต้องก้าวข้าม วางแผนเส้นทางของประเทศ เหมือนต้องตัดถนนพา

ประชาชนออกเดินทางแบบเร่งรีบ ไม่งั้นตามประเทศเพื่อนบ้าน

ไม่ทัน 

งานของภาคเอกชนก้าวหน้าไปเร็ว และยอมรับกันว่า  เป็น 

“เรือธง” ที่ช่วยกอบกู้ประเทศ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน อดีตแก้ไข

ไม่ได้... มีแต่ทำาวันนี้... เพื่อวันพรุ่งนี้ จริงไหม.....  

ทำาโน้ต : หลายปีที่ไม่เจอกัน ดูว่าเธอหน้าเด้งกว่าเดิม อ้อ..

อ้อ ทำางานชีวเภสัชภัณฑ์ ต้องลอง เพื่อมั่นใจกับงานการตลาด พูด

ได้เต็มปาก.....ไหมล่ะ นักการตลาดขายอะไรได้ไป....โม้ดดด. 

ดาวเต็มฟ้า

 

ความสนุกสนานมากมายจากการออกกำาลัง (ในชั้นเรียนเต้นรำาแบบ

คาร์ดิโอ หรือเต้นรำากับเพื่อนที่บาร์ในคืนวันเสาร์) สามารถปรับปรุง

สุขภาพจิตของคุณได้ จากผลการศึกษาในปี 2015 ที่ตีพิมพ์ใน 

PLOS One ระบุว่าการเต้นรำาสามารถลดความวิตกกังวล เพิ่ม

ความนับถือตนเอง และช่วยทำาให้จิตใจเป็นสุข  

3.ยกน้ำาหนัก มีคำากล่าวไว้ว่า ความเข้มแข็งทางร่างกาย อาจ

หมายถึงการแข็งแกร่งขึ้นทางจิตใจเช่นกัน การทบทวนผลการศึกษา

เกี่ยวกับการฝึกความแข็งแรง และความต้านทานในปี 2018 ที่ตี

พิมพ์ใน JAMA Psychology พบว่าการยกน้ำาหนักช่วยลดอาการซึม

เศร้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงของบุคคลที่จะรู้สึกหดหู่ใน

อนาคต ที่น่าสนใจคือปริมาณการฝึกนั้น ไม่เน้นที่น้ำาหนักในการยก 

แต่เน้นประโยชน์ด้านสุขภาพจิต ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกัน 

ไม่ว่าผู้คนจะไปยิมสัปดาห์ละสองครั้ง หรือห้าครั้งต่อสัปดาห์ และไม่

ว่าพวกเขาจะออกกำาลังกายซ้ำาหลายครั้งในแต่ละครั้ง หรือเพียงไม่กี่

ครั้ง แต่อย่าลืมว่าการยกน้ำาหนักอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายได้ 

คุณควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับการยก

น้ำาหนักที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเริ่มออกกำาลังกายด้วยวิธีนี้ 

4.โยคะ ไม่แปลกใจเลยว่าโยคะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม 

สำาหรับการทำาให้อารมณ์ของคุณดีขึ้น และลดระดับความเครียด 

ศูนย์ข้อมูลความเครียดของโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด ได้ตั้งข้อ

สังเกตว่าโยคะดูเหมือนจะช่วยปรับระบบตอบสนองต่อความเครียด 

โดยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เราสามารถรับรู้ได้ สิ่งนี้

จะลดความตื่นตัวทางสรีรวิทยา เช่น ลดอัตราการเต้นของหัวใจ 

ลดความดันโลหิต และทำาให้การหายใจผ่อนคลายลง นอกจากนี้ยัง

มีหลักฐานว่าโยคะสามารถช่วยเพิ่มความผันแปรของอัตราการเต้น

ของหัวใจ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของร่างกาย ในการตอบ

สนองต่อความเครียดได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้น ให้คุณลอง

ค้นหาท่าโยคะที่เหมาะกับร่างกายของคุณ. 

ก
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4 ท่าออกกำาลังกาย...ฝึกบ่อยๆดีต่อสุขภาพจิต 

เปิดเผยว่า กระทรวงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู)                  

กับ “ดีแทค เน็ตทำากิน” ของ บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

หรือดีแทค เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถหมู่บ้านอุตสาห 

กรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) จะเริ่มฝึกทักษะ 20 หมู่บ้านในเดือน                                                                       

ก.พ.-มี.ค.2565 ต้ังเป้าขยายพ้ืนท่ีนำาร่องครอบคลุม 152 หมู่บ้าน 

ที่มีศักยภาพ สร้างรายได้ 250 ล้านบาท จากทั้งหมดที่มี 250                                                                                 

หมู่บ้าน ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและปัจจัยสนับสนุน 

การท่องเที่ยวสร้างและพัฒนาไกด์ชุมชน สร้างและพัฒนานัก

ขายชุมชน

มาสด้าปลื้มยอดขายเดือนมกราคมพุ่ง 3,230 คัน 

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท 

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า ยอดขายเดือน

มกราคม 2565 ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนมกราคม 2564 โดยมียอด

ขายรวมสูงถึง 3,230 คัน หรือเพิ่มขึ้น 2% และกลับมาเป็นบวก

ในรอบ 6 เดือน ปัจจัยหลักมาจากการปรับโฉม เพิ่มอุปกรณ์

มาตรฐานมากขึ้น เพิ่มเทคโนโลยีจนล้นคัน แต่ขายราคาเท่าเดิม 

ทำาให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มราคามากที่สุด ประกอบกับคุณภาพ

ของวัสดุที่มาสด้าคัดสรรเฉพาะเกรดพรีเมียม ส่งผลให้รถมาสด้า

ทุกรุ่นกลับมาได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมาสด้า 2 

กลับมาได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัดเจน. 

ห่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ย-เศรษฐกิจถดถอย

ไทยโพสต์ • FETCO เผยดัชนีเชื่อม่ันอีก 3 เดือนข้างหน้าทรุด

ลง 27.5% หลังกังวลความไม่แน่นอนของนโยบายการขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยของเฟด เศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์ความขัด

แย้งระหว่างประเทศ

นายไพบูลย์ นลินทราง 

กูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย (FETCO) เปิด

เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนัก

ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า 

อยู่ที่ระดับ 93.91 ปรับตัวลด

ลง 27.5% จากเดือนก่อนหน้า

ลงมาอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” 

โดยปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นคือ 

ความกังวลต่อความไม่แน่นอน

ของนโยบายการขึ้นอัตราดอก 

เบี้ยของเฟด การถดถอยของ

เศรษฐกิจในประเทศ และสถาน 

การณ์ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศ ด้านปัจจัยหนุนมาจาก

ความคาดหวังว่าธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) จะยังคงนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลาย ผลประ 

กอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 

และแผนการกระจายวัคซีน

ป้องกันไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในช่วง

เดือนมกราคม 2565 ดัชนีหุ้น

ไทยเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 

1,634.17-1,680.02 จุด โดยมี

ความผันผวนในช่วงต้นเดือน

จากความกังวลที่เฟดอาจปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

และมีแนวโน้มปรับขึ้นหลาย

คร้ัง รวมถึงจำานวนผู้ติดเช้ือไวรัส 

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่

เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ ส่ง

ผลให้ภาครัฐชะลอการรับนัก

ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในช่วงปลาย

เดือนดัชนี ได้ปรับตัวลดลงใน

ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก 

และ ณ สิ้นเดือนมกราคม ปิดที่ 

1,648.81 จุด ลดลง 0.5% จาก

เดือนก่อนหน้า

สำาหรับปัจจัยต่างประ 

เทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การ

ระบาดของไวรัสโควิด -19 

สายพันธุ์ โอมิครอนยังคงเป็น

ความเสี่ยงสำาคัญต่อการฟื้น

ตั วของ เศรษฐกิ จ ในหลาย

ประเทศ เนื่องจากเป็นสาย

พันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่า

สายพันธุ์อื่น นโยบายการเงิน

ที่เข้มงวดขึ้นในสหรัฐจากการ

ที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น 

โดยเฟดมีแผนปรับลดคิวอีเร็ว

ขึ้น ซึ่งการทยอยปรับลดจะ

สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2565 

ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพคล่องใน

ระบบการเงิน โดยอาจปรับ

ลดลงเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาด

การณ์ไว้ อีกทั้งมีแนวโน้มจะ

ขึ้นดอกเบี้ยอีกหลายครั้งในปีนี้ 

รวมถึงความขัดแย้งในหลาย

ประเทศท่ีต้องจับตา เช่น รัสเซีย-                                   

ยูเครน สถานการณ์ในตะวัน 

ออกกลาง เป็นต้น. 

ริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือ         

ซีพีเอฟ ได้รับการจัดอันดับบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ 

Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และได้

ประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022   จาก

การประเมินของ S&P Global สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน ภาย

ใต้วิสัยทัศน์ 

“ครัวของโลก”  

โดยคำานึงถึง

สิ่งแวดล้อม 

สังคม และ

การกำากับ

ดูแลกิจการ

ที่ดี ตาม

แนวทาง ESG 

(Environment 

Social  

Governance) 

และสนับสนุน

เป้าหมาย

การพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ขององค์การ

สหประชาชาติ 

(Sustainable  

Development 

Goals : 

SDGs) ทั้ง 17 

เป้าหมาย    

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส  ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผย

ว่า การได้รับรางวัลบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Silver Class 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเผยแพร่ใน The Sustainability 

Yearbook 2022 ตอกย้ำาความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจสู่เป้า

หมายองค์กรที่ยั่งยืน โดยในปีนี้ มีบริษัทชั้นนำาด้านอุตสาหกรรม

อาหารทั่วโลกที่ได้รับการประเมินมากกว่า 230 บริษัท  

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 

2030 Sustainability in Action เพื่อเป็นแนวทางสู่การเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจการในประเทศไทยและกิจการในต่าง

ประเทศ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 9 ความมุ่งมั่น คือ อาหาร

มั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำาป่าคงอยู่ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง

ทางอาหารเพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลก ให้

ความสำาคัญกับการสนับสนุนสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน การ

ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

 ในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบ

วงจร บริษัทคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้

บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและ

เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ขณะเดียวกัน นำาหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารทรัพยากรเกิด

ประโยชน์

สูงสุดตลอด

ห่วงโซ่

คุณค่า เพิ่ม

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ทดแทน 

พัฒนาและ

ออกแบบ

บรรจุภัณฑ์

ที่ยั่งยืนและ

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

จัดหา

วัตถุดิบด้วย

ความรับผิด

ชอบ  ต่อ

ต้านการตัด

ไมท้ำาลายปา่ 

100% และ

ตรวจสอบ

ย้อนกลับ

ได้ถึงแหล่ง

ที่มาของ

วัตถุดิบ การ

สร้างคุณค่าปราศจากขยะ (Waste to Value) ทั้งจากบรรจุภัณฑ์

และขยะอาหาร  โดยมีเป้าหมายลดขยะอาหารในกระบวนการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นศูนย์ (Zero Food Waste) ภายใน

ปี  2573 นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าต้นน้ำา ป่าชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ 

เพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ      

ทั้งนี้ การประเมินผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2022 ใช้

แบบประเมิน Corporate Sustainability Assessment หรือ 

CSA ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งในปีนี้มีบริษัท

มากกว่า 7,000 แห่ง จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้ารับการ

ประเมิน โดยระดับ Silver Class   มีคะแนนอยู่ในช่วง 1-5% 

แรกของบริษัทที่มีผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดใน

กลุ่มอุตสาหกรรม.

CPF ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน ระดับ Silver Class 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2022  

บ

ไพบูลย์ นลินทรางกูร
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดให้สร้างสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า เชื่อม

ธนบุรีและพระนคร แล้วปรับ
ถนนหนทางทั้งสองฝั่ง

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน ณ ซุ้มเชิง

สะพาน

เสด็จพระราชดำาเนินมาเปิด
สะพานโดยขบวนพยุหยาตรา

สถลมารค

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ คณะราษฎร
ยึดอำานาจก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย พระองค์
ไม่มีพระราชประสงค์ให้มีการต่อสู้กันในหมู่คนไทย จึง

ทรงยอมตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎร ที่จะให้พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การสละพระราชอำานาจ
ของพระองค์ คือความ
องอาจกล้าหาญยิ่ง

ใหญ่ ด้วยทรงคำานึงถึง
ความสงบสุขของบ้าน

เมืองเป็นสำาคัญ

ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อให้มี

การตั้งรัฐสภา และจัดตั้งรัฐบาล โดย
มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ดำารง
ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรก

โปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก สำาหรับการปกครองแผ่น
ดินในระบอบประชาธิปไตย เมื่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม               
พระราชวังดุสิต

ยุคเริ่มต้นระบอบประชาธิปไตยนั้น มีความ
ขัดแย้งขึ้น ระหว่างรัฐบาลกับคณะราษฎร 
จึงนำาไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎรใน

เวลาต่อมา
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9กีฬา

ทรูโฟร์ยูถ่ายสดบอลชิงแชมป์อาเซียน U23 ชมฟรี  

กรุงเทพฯ • ทรูโฟร์ยูช่อง 24 เอาใจคอฟุตบอลไทยถ่ายทอด

สดการแข่งขันของทัพ ‘ช้างศึก’ ทีมชาติไทยชุดยู-19  ในการ

แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จาก

ประเทศกัมพูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ -26 กุมภาพันธ์นี้ โดยการ

แข่งขัน AFF U-23 Championship เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รองมา

จากทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งทีมชาติไทยตัดสินใจที่จะส่งผู้เล่นชุด

ยู-19 ไปทำาการแข่งขัน เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันดังกล่าว

นั้นทับซ้อนกับฟุตบอลภายในประเทศ และทางสมาคมฟุตบอล

แห่งประเทศไทยจึงได้ทำาการหารือก่อนจะตัดสินใจส่งผู้เล่นชุดดัง

กล่าวไปทำาการแข่งขันแทน สำาหรับเฮดโค้ชที่จะรับหน้าที่การคุม

ทีมในครั้งนี้นั่นคือ ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย เฮดโค้ชชาวสเปน

ที่ก้าวขึ้นมาคุมทีมชาติไทยชุดยู-19 และนี่จะถือเป็นครั้งแรกใน

รอบหลายเดือนที่ทีมชาติไทยชุดยู-19 จะได้ลงเล่นในฟุตบอลทัวร์

นาเมนต์ หลังก่อนหน้านี้ ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแข่งขันได้ 

เนื่องจากปัญหาเรื่องโควิด-19 โดยทีมชาติไทยนั้นจะอยู่ในกลุ่ม 

B ร่วมสายกับทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติเวียดนาม โดยเกม

ในนัดแรกทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ ในวัน

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. และเกมที่ 2 พบ

กับทีมชาติเวียดนาม ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

19.00 น. และถ่ายทอดสดให้ชมฟรีตลอดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลง

แข่งขัน ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ https://true4u.com/live  

‘ปูนทอง’ กำาชัยเทนนิสไทยแลนด์

เมืองทอง • สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการ

แข่งขันเทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 

1 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมคะแนน

สะสมอันดับประเทศไทย (เกรด 4) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2565 เป็นเมนดรอว์วันแรก 

ในประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 128 คน) ณัฐดนัย สินเจริญ

วัฒนา นักหวดจากชุมพร มือ 86 ของไทย พบ ปูนทอง โกมล

พิสุทธิ์ จากกรุงเทพฯ เยาวชนทีมชาติไทยที่ได้ไวลด์การ์ดเข้าร่วม

การแข่งขันปรากฏว่า ปูนทองเก็บชัยชนะได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 

6-4 ผ่านเข้ารอบ 2 (64 คน) ไปพบกับ ฟ้า ศิริวิโรจน์ นักหวดจาก

ชุมพร มืออันดับ 46 ของไทย ที่ได้บายในรอบแรก ด้านประเภท

หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ณัฐพัชร์ ผิวบางรักษ์ จากกรุงเทพฯ 

พบกับ พิมพ์ลดา ทองคำา จากสุราษฎร์ธานี โดยได้บายรอบแรก

มาทั้งคู่ และผลการแข่งขันปรากฏว่าต้องออกแรงสู้กันถึง 3 เซต 

และเป็นณัฐพัชร์ที่เฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-2, 3-6 และ 6-3 ผ่าน

เข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย รอพบผู้ชนะระหว่าง ชมภู่ทิพย์ จันดา

เขต มือวาง 2 จากนนทบุรี กับ ปพิชญา อิสโร จากสงขลา

‘ต๋อง’ มอบ 3 แสนช่วยผู้ป่วยเอดส์-เด็กพิการ

กรุงเทพฯ • จากการที่ วัฒนา ภู่โอบอ้อม หรือ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย 

อดีตนักสนุกเกอร์อันดับ 3 ของโลก และนักสนุกเกอร์ทีมชาติ

ไทยชุดซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม ได้นำาของรักของหวงที่สะสม

ไว้จำานวนมากออกมาประมูลในช่วงวันคล้ายวันเกิด เมื่อเดือน

มกราคมที่ผ่านมา จนได้ยอดเงินมากกว่า 8 แสนบาท เพื่อจุด

ประสงค์ต้องการนำาเงินไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งก่อนหน้า

นี้ ได้มอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กพร้า 

ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม กรุงเทพฯ จำานวน 1 แสนบาท ล่าสุด ต๋อง                                                                          

ศิษย์ฉ่อย ได้ใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเก็บตัวฝึกซ้อม เดินทางไป

สร้างกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการมอบเงินสดให้

โรงเรียนประชาบดี (โรงเรียนสอนคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) 

1 แสนบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการซื้ออาหารให้เด็ก  จากนั้นได้

มุ่งหน้าสู่วัดพระบาทน้ำาพุ จ.ลพบุรี เพื่อมอบเงินสดอีก 1 แสนบาท 

ด้วยการถวายผ่าน “หลวงพ่ออลงกต” พระราชวิสุทธิประชานาถ 

เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุ สถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย

โรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของค่าใช้จ่ายร่วมกับหลวงพ่ออลงกต ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเดิน

ทางไปวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เพื่อถวายเงินสด 1 แสนบาท ให้กับ

พระครูปลัดสุวัฒน์ บัณฑิตคุณ (ดร.พระมหา ไพเราะ ฐิตสีโล) เจ้า

อาวาสวัดสระแก้ว ที่ปัจจุบันต้องดูแลเด็กกำาพร้ามากกว่า 2,000 

ชีวิต ยังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญอย่างต่อเนื่อง.

ไทยวีเมนส์ลีกสู่อาชีพเต็มตัวเปิด26ก.พ.นี้

หัวหมาก • ฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2565 ใกล้เปิด

ฉากแล้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินสายตรวจสนาม

เหย้าแต่ละสโมสรแล้ว ดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 เริ่มแข่งขันพร้อม

กันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน มี

ดวลกันดิวิชั่นและ 8 สโมสร 

ตลอดเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการแข่งขันไทย

วีเมนส์ลีก พร้อมด้วยผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินสายตรวจสนามเหย้า

สโมสรฟุตบอลหญิงท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์

ลีก ฤดูกาล 2565

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เดินทางไปตรวจสนาม

ลีโอปาร์ก ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสนามเหย้าของสโมสรบัณฑิต

เอเชีย และสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นสนามเหย้าของ

สโมสรขอนแก่น ซิตี้ เพื่อใช้สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวี

เมนส์ลีก ดิวิชั่น 1 ซึ่งในฤดูกาล 2565 นี้จะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการ

แข่งขันแบบเหย้า-เยือน

โดย รัมภา วราวีรกุล หัวหน้าฝ่ายฟุตบอลหญิง เปิดเผยว่า 

“การแข่งขันไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2565 จะมีความเข้ม

ข้นมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันให้เป็นฟุตบอลลีก

อาชีพเต็มตัว แข่งขันแบบ เหย้า-เยือน ซึ่งต่างจากเดิมที่แข่งขัน

สนามกลาง”

“ฝ่ายจัดการแข่งขันประสานงานพร้อมให้คำาแนะนำากับทุก

สโมสรอย่างต่อเนื่อง ทุกสโมสรทราบดีถึงความพยายามของสมาคม

ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับให้ทุกสโมสรมีความพร้อมในการ

ก้าวสู่ลีกอาชีพ และสามารถยื่นขอใบอนุญาต Club licensing เพื่อ

เตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขัน AFC Women’s Champions 

League 2023 ในปี 2566 ต่อไป”

สำาหรับการแข่งขันไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2565 จะแบ่งการ

แข่งขันออกเป็น 2 ดิวิชั่น ดังนี้ 

ฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีก ดิวิชั่น 1 เริ่มแข่งขันในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน ตามกฎ Laws of 

ลาสเวกัส • จัสติน เฮอร์เบิร์ต ขว้าง 2 ทัชดาวน์ และแมค โจนส์                                                                                 

ขว้างอีก 1 สกอร์พาทีมรวมดาราเอเอฟซี หรืออเมริกัน คอน

เฟอเรนซ์ ชนะรวมดาราเอ็นเอฟซี หรือเนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ 

41-35 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล โปรโบว์ล ออลสตาร์เกม 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา

นับเป็นชัยชนะเกมที่ 5 ติดต่อกันของทีมรวมดาราเอเอฟซี                                                                 

เหนือทีมรวมดาราเอ็นเอฟซี นับเป็นสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุดใน                                                         

ประวัติศาสตร์ของเกมโปรโบว์ลระ 

หว่างทั้ง 2 คอนเฟอเรนซ์

เกมโปรโบว์ลที่

ลาสเวกัสเกมนี้ ไม่มี 

2 ซูเปอร์สตาร์จาก

ทั้ง ลอสแองเจลิส 

แรมส์ และ

ซินซินเนติ 

เบงกอลส์ ซึ่งจะต้องเตรียม

ตัวลงแข่งขันซูเปอร์ โบว์ล ครั้งที่ 56 ใน

สัปดาห์หน้าที่ลอสแองเจลิส

จัสติน เฮอร์เบิร์ต ผู้เล่นประสบ 

การณ์ 2 ปีของ ลอสแองเจลิส ชาร์จเจอร์ส 

ซึ่งลงเล่นเกมโปรโบว์ลเป็นครั้งแรกใน

ชีวิตได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า 

หรือเอ็มวีพีของเกมนี้หลังจบเกมด้วย

การขว้างสำาเร็จ 7 จากความพยายาม 11 ครั้ง ได้ไป 98 หลา 

โดยเกมนี้มีอินเตอร์เซปต์เกิดขึ้นถึง 7 ครั้ง และควอร์เตอร์แบ็ก

ที่ลงเล่นต่างเสียอินเตอร์เซปต์อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง

“นับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ ได้มาลงเล่นที่นี่ร่วมกับผู้เล่นระดับสุด

ยอดของเอ็นเอฟแอล” เฮอร์เบิร์ตกล่าว

แม็กซ์ คอสซี ผู้เล่นตำาแหน่งดีเฟนซีฟเอนด์ของรวมดาราเอเอฟ

ซี ซึ่งเป็นตัวจากลาสเวกัส เรดเดอร์ส ซึ่งเป็นสนามจัดการแข่งขันใน

ครั้งนี้ ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าฝั่งทีมรับ หรือดีเฟนซีฟเอ็มวีพี

จากผลงาน 5 แท็กเกิล, 2 แซก และปัดบอลจากการขว้างของควอร์ 

เตอร์แบ็กฝั่งตรงข้าม 3 ครั้ง

“มันทำางานได้อย่างยอดเยี่ยม”  ครอสบีกล่าว “ผมต้องออกไป                                              

เล่นและโชว์ผลงานให้ดีท่ีสุดเพื่อแฟนๆ 

ของพวกเราในสนามแห่งนี้”

เกมโปรโบว์ลเกมนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงกฎบางอย่าง อาทิ 

ไม่มีการเตะคิกออฟ เพิ่มโอกาสใน

การทำาสกอร์มากขึ้น ซึ่งบรรยากาศ

ของเกมค่อนข้างผ่อนคลาย ไม่มีการ

แท็กเกิลหนักๆ ใส่กัน

ดาริอุส เลียวนาร์ด ผู้เล่นทีม

รับของเอเอฟซีอินเตอร์เซปต์บอลและ

วิ่งย้อนระยะ 45 หลากลับไปทำาทัชดาวน์ 

ขณะที่ อองตวน วิลฟิลด์ ทีมรับของเอ็นเอฟซีก็อินเตอร์เซปต์

และวิ่งย้อนระยะ 63 หลากลับไปทำาทัชดาวน์ในเพลย์สุดท้าย

ของควอเตอร์แรกให้รวมดาราเอ็นเอฟซีไล่มา 14-13

เพลย์แรกของควอเตอร์ที่ 2 ไมลส์ แกร์เร็ตต์ ดีเฟนซีฟไลน์

ของเอเอฟซี เก็บบอลจากการข้างบอลที่โดนปัด ซึ่งสุดท้ายกลาย

เป็นลูกฟัมเบิลและวิ่งย้อนกลับไปทำาทัชดาวน์ระยะ 22 หลา

the Game แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 เลก มีทั้งหมด 8 สโมสรเข้า

ร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย  

สโมสรบีจี บัณฑิตเอเชีย ใช้สนาม ลีโอปาร์ค,สโมสรฟุตบอล

หญิงชลบุรี  ใช้สนาม ชลบุรี สเตเดียม,สโมสรกรุงเทพมหานคร ใช้

สนามฟุตบอลศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี, สโมสร

เอ็มเอชนครศรี เอฟซี ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช, 

สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำาปาง ใช้สนามมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตลำาปาง, สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี 

ใช้สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สโมสรบีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคา

เดมี ใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สโมสรขอนแก่น ซิตี้ ใช้

สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีก วิชั่น 2 เริ่มแข่งขันในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 เลก โดยในเลกที่ 1 

จะทำาการแข่งขันสนามกลาง ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล

ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และในเลกที่ 2 จะทำาการ

แข่งขันแบบเหย้า-เยือน มีทั้งหมด 8 สโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 

สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ใช้สนามมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี, สโมสรทหารอากาศใช้สนามธูปะ                                                                                      

เตมีย์, สโมสรบีเอสแอล ดับเบิลยู เอฟซี ใช้สนามโรงเรียนนานาชาติ

เวอร์ โซ, สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ใช้สนามฟุตบอล

ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี, สโมสรลพบุรี ซิตี้ 

ใช้สนามกีฬาพระราเมศวร, สโมสรสุรินทร์หินโคน ยูไนเต็ด ใช้สนาม

โคกตะเคียน เมน สเตเดียม, สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

ไทเกอร์สปอร์ตคลับ ใช้สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, สโมสร

อาม่าแอนด์มาสุขเอฟซี ใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร. 

บุรีรัมย์ • ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันรีโว ไทยลีก 1 เมื่อ

วันที่ 6  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คู่ระหว่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้าน

พบประจวบเอฟซี ที่สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ ก่อนการแข่งขัน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก 

จำากัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้ทำาการ

มอบรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำาเดือนมกราคม ของรีโว 

ไทยลีก 2021/22

โดยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม รีโว ไทยลีก โค้ช ออฟ 

เดอะ มันธ์ ประจำาเดือนมกราคม ตกเป็นของ มาซาทาดะ อิชิอิ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่พาทีมปราสาทสายฟ้า

เก็บชัยชนะได้ทั้ง 3 เกมในเดือนดังกล่าว

ส่วนเกมการแข่งขันฟุตบอลไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก 2021/22 

ของทีม “ปราสาทสายฟ้า” ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด เปิดบ้านพ่ายประจวบ เอฟซี 1-2 ส่งผลให้ปราสาท

สายฟ้า 2 นัดล่าสุดเก็บได้เพียง 1 คะแนน มี 42 คะแนนเท่า

เดิม ยังคงนำาเป็นจ่าฝูง มีแต้มห่างแข้งเทพ ทีมอันดับที่ 2 อยู่ 5 

คะแนน

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิด

เผยว่า “เกมวันนี้เราพลาด 3 คะแนน ก็รู้สึกปวดใจ แต่ถ้าเทียบ

5 หลาให้ ไคล์ พิตต์ส รับสำาเร็จพาเอ็นเอฟซีไล่มา 41-28 ในช่วง 10 

นาที 18 วินาทีสุดท้าย

จากนั้นเมอร์เรย์ยังขว้างทัชดาวน์ระยะ 5 หลาให้ ดัลวิน คุก 

รับสำาเร็จในช่วง 2 นาที 36 วินาทีสุดท้าย ทำาให้เอ็นเอฟซีไล่มาเป็น 

41-35 และเวลาที่เหลือทีมรวมดาราลงมารันเวลาจนหมดและคว้า

ชัยชนะไปครอง

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ในเอ็นเอฟแอลที่น่าสนใจ ไมอามี 

ดอลฟินส์ เซ็นสัญญากับ ไมค์ แม็คแดเนียล เป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่

แทนที่ ไบรอัน  ฟลอเรส ทำาให้เขากลายเป็นเฮดโค้ชผิวสีคนที่ 4 ใน

เอ็นเอฟแอล

แม็คแดเนียล วัย 38 ปี จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชในเอ็นเอฟ

แอลเป็นครั้งแรกในชีวิต หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นโค้ชทีมพิเศษ

ของ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส

“พวกเราตกลงเงื่อนไขต่างๆ กับ ไมค์ แม็คแดเนียล ได้

เรียบร้อยแล้ว ขอต้อนรับสู่ไมอามีโค้ช” ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการ

ของ ไมอามี ดอลฟินส์ ระบุ

ส่วนหัวหน้าโค้ชผิวสีอีก 3 คนในลีกเอ็นเอฟแอลในฤดูกาลนี้

ยังมี ไมค์ ทอมลิน ของพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส, โรเบิร์ต ซาเลห์ 

ของนิวยอร์ก เจ็ตส์ และรอน ริเวรา ของวอชิงตัน คอมมานเดอร์ส

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส จะได้รับสิทธิ์ดราฟต์รอบ 

3 ถึง 2 หน เป็นการชดเชยตามกฎของรูนีย์ เนื่องจากการดึงผู้ช่วย

โค้ชของทีมไปเป็นหัวหน้าโค้ชครั้งนี้.

ทัชดาวน์ • มาร์ก แอนดรูว์ส (เบอร์ 89) ผู้เล่นจาก บัลติมอร์ เรฟเวนส์ ฉลองทัชดาวน์กับ สเตฟอน ดิกก์ส 

(เบอร์ 14) จากทีมบัฟฟาโล บิลล์ส ในควอร์เตอร์ที่ 3 ของเกมรวมดาราเอ็นเอฟแอล โปรโบว์ล ที่อัลลี

เจียนต์ สเตเดียม ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา

เอเอฟซีทุบดาราเอ็นเอฟซี5ปีซ้อน

เฮอร์เบิร์ตขว้างทัชดาวน์

ระยะ 7 และ 15 หลาให้ มาร์ก 

แอนดรูว์ส รับสำาเร็จในช่วงครึ่ง

แรกให้ทีมรวมดาราเอเอฟซีออก

นำา 28-21 ขณะที่ แมค โจนส์ 

ลงมาขว้างทัชดาวน์ระยะ 6 หลา

ให้ ฮันเตอร์ เรนโฟวล์ รับในช่วง               

ควอร์เตอร์ที่ 3

สเตฟอน ดิกก์ส ปีกของ

ทีมรวมดาราเอเอฟซีถือบอลวิ่ง

ทำาทัชดาวน์ระยะ 4 หลา โดย

จังหวะดังกล่าวเขาสามารถหลบ

หลีก เทรวอน ดิกก์ส น้องชาย

ของเขาซึ่งเล่นให้เอ็นเอฟซีเข้าไป

ในเอนด์ โซนสำาเร็จ พาเอเอฟซี

ออกนำา 41-21 หลังผ่าน 3 ควอร์

เตอร์

ไคเลอร์ เมอร์เรย์ ที่ลงมา

ขว้างทัชดาวน์ระยะ 19 หลาให้ 

ไมค์ อีแวนส์ รับในควอร์เตอร์ 

2 ลงมาเล่นอีกครั้งในควอร์เตอร์

สุดท้าย และขว้างทัชดาวน์ระยะ 

กับเกมที่แล้ว ก็มีในสิ่งที่เราได้ปรับปรุงแก้ไข และทำาได้ดีขึ้นใน

เกมนัดนี้ ซึ่งในแมตช์ต่อไปที่เราจะมีเวลาพักในระยะสั้นๆ ผมก็

จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้”

“ประจวบ เอฟซี มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนในการมาต่อสู้กับ

เรา ซึ่งทีมเราเองผิดพลาดที่จบสกอร์ไม่ได้ และหาจังหวะที่

แน่นอนได้ไม่ดี”

“แม้ว่า 2 นัดที่ผ่านมา ทีมเราจะเสียไปถึง 4 ประตู แต่

ผมก็มองว่าเกมรับเรายังทำางานได้ดี ซึ่งก็ไม่ได้มองว่าปัญหามา

จากเกมรับ”

“การที่ทีมสะดุด 2 นัดติดต่อกัน ผมก็รู้สึกเจ็บปวดที่ไม่

สามารถพาบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้า 3 คะแนนได้ ใน 2 นัดที่ผ่าน

มา”

ผู้สื่อข่าวสอบถามโปรแกรม 2 นัดต่อไปที่ต้องเผชิญหน้า

กับทีมเก่าอย่าง สมุทรปราการ ซิตี้ โค้ชมาซะกล่าวว่า “ไม่ได้ขึ้น

อยู่กับว่าทีมเราจะเจอทีมอะไร เพราะเป้าหมายของเราคือต้อง

ชนะ เก็บ 3 คะแนน และคว้าถ้วยทุกใบให้ได้”.

‘อิชิอิ’คว้าโค้ชยอดเยี่ยมมกราคม

ปวดใจพาบุรีรัมย์สะดุด2นัดติด

มาซาทาดะ อิชิอิ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อนุรักษ์‘ช้างทรงเครื่อง’เมืองกำาแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฐานะ

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมที่

สำาคัญของ จ.กำาแพงเพชร หนึ่งในโบราณสถานสำาคัญและเป็นที่

รู้จัก คือ วัดช้างรอบ มีเจดีย์ประธานเป็นศูนย์กลางของวัด ซึ่งคุณค่า

ความโดดเด่นของเจดีย์ประธานมีการประดับประติมากรรมช้างปูน

ปั้นทรงเครื่องรอบฐานเจดีย์ประธาน จำานวน 68 เชือก มีเทคนิค

การสร้างด้วยการใช้ศิลาแลงเป็นโกลนด้านในแล้วพอกแต่งปูนให้

เกิดความสวยงามบนผิวภายนอก ประติมากรรมช้างครึ่งตัว มีส่วน

หัวและขาหน้ายื่นออกมาจากฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปัจจุบันช้างปูนปั้น

ชำารุดตามกาลเวลา จำาเป็นต้องอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 

กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร สำานัก

ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมประติมากรรม กอง

โบราณคดี ร่วมจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานอนุรักษ์ประติมากรรม

รูปช้างและลวดลายปูนปั้น

ประดับวัดช้างรอบ อุทยานฯ 

กำาแพงเพชร โดยจะแล้ว

เสร็จในปี 65 เพื่อให้ โบราณ

สถานดังกล่าวซึ่งเป็นมรดก

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ

ชาติที่ เป็นแหล่งมรดกโลก

ของไทยให้มั่นคงแข็งแรง สวยงามต่อไป 

ความคืบหน้าการอนุรักษ์ล่าสุด นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 

อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน

โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นวัดช้างรอบ อุทยานประวัติ 

ศาสตร์กำาแพงเพชร ระหว่างกรมศิลปากรและบริษัท ไทยเบฟ 

เวอเรจ จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 ล้านบาท โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ 

โปษยานนท์ นายอนันต์ ชูโชติ และนายนิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้

แทนไทยเบฟเข้าร่วม

สำาหรับแนวทางในการอนุรักษ์ นายกิตติพันธ์กล่าวว่า เน้น

ที่การทำาความสะอาดคราบไคล สิ่งสกปรกและวัชพืชต่างๆ รวม

ถึงการเสริมความมั่นคงของศิลาแลง อิฐ ดินเผา ลวดลายประดับ

ตกแต่ง ชั้นปูนฉาบและชั้นปูนปั้น เป็นหลัก โดยใช้วัสดุดั้งเดิมที่ใช้

สำาหรับการอนุรักษ์หรือวัสดุทดแทนที่ ได้รับการยอมรับตามหลัก

สากล ไม่เป็นอันตรายต่อโบราณสถาน ไม่ทำาให้พื้นผิวของวัสดุ

เปลี่ยนสภาพไป และไม่ปิดกั้นการระบายความชื้นภายในเนื้อวัสดุ 

ส่วนกรณีการปั้นซ่อมหรือเพิ่มเสริมให้ครบสมบูรณ์จะพิจารณา

เฉพาะพื้นที่ที่จำาเป็นเท่านั้น.

ทศกาลออกแบบกรุงเทพมหานคร 2565 

กำาลังสร้างสีสันทั่วกรุงเทพฯ บน 5 ย่าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ธีม “Co With 

Creation คิด สร้าง ทางรอด” ปีนี้มีย่านพระนคร 

พื้นที่เมืองเก่าสำาคัญของกรุงเทพฯ เป็นย่านน้อง

ใหม่ที่น่าจับตามอง เสนอประเด็นนี้ผ่านเทศกาล 

“รวมมิตรเมือง” พระนคร ซึ่งสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) หรือ CEA 

ร่วมกับศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบ

เมืองและสรรค์สร้างแห่งคณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมิตร

เมืองจัดขึ้นเพื่อนำาเสนอกิจกรรมด้านการออกแบบ

เมืองสร้างสรรค์ที่น่าสนใจใช้องค์ความรู้ ความ

ถนัด พลิกโฉมเมืองเก่า โดยการเปิดคลังความรู้

เรื่องเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ การศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงในมิติเวลา จุดประเด็นใหม่ๆ ในการ

ออกแบบการอยู่ร่วมกันในเมืองระหว่างวันที่ 5- 

13 ก.พ.นี้

รวมมิตรเมืองมีไฮไลต์ห้ามพลาด เริ่มที่

นิทรรศการ “หนังสือจากโรงพิมพ์ : Publishing 

and the Published” เปลี่ยนโรงพิมพ์บำารุงนุกูล

กิจ มรดกสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 อาคาร

เก่าย่านเสาชิงช้า ให้เป็นนิทรรศการชั่วคราว โดย  

Urban Ally ร่วมกับ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (มศก.) นำาหนังสือที่เคยตีพิมพ์จากโรง

พิมพ์บำารุงนุกูลกิจมาร่วมจัดแสดง หนังสือเก่า

สุดอายุมากกว่า 100 ปี นอกจากนี้ จัดออกแบบ

แสงสี สะท้อนมิติประวัติศาสตร์ให้อาคารแห่งนี้ 

รวมถึงกิจกรรม Printery Awakening การฉาย

แสง Projection mapping ลงบนรูปด้านอาคาร

ภายนอกในยามค่ำาคืน ขณะที่พื้นที่นิทรรศการหลัก

ในอาคารโรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจ จัดแสดงผลงาน

ของนักออกแบบภายใต้หัวข้อ Future Paradise 

โดยสมาคม D&O

ส่วนใครหลงใหลแสงสี ในห้างนิวเวิลด์ 

ย่านบางลำาพู ชวนกันชม ‘นิวเวิลด์ โอลด์ทาวน์ 

ภาค 2’ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. ร่วม

กับภาคีสร้างงานศิลปะติดตั้งบอกเล่าความเป็น

‘รวมมิตรเมือง’งานออกแบบพลิกโฉมย่านพระนคร

มาย่านบางลำาพู ผ่านการออกแบบแสงและเสียง

ในอาคารห้างนิวเวิลด์ ถ้าจำากันได้กลางปี 2563 

“นิวเวิลด์” ห้างชื่อดังในอดีตถูกปล่อยทิ้งร้างกลับ

มาอยู่ในความสนใจผู้คนผ่านนิทรรศการออกแบบ

แสงและเสียงในอาคาร ปีนี้นิวเวิลด์ถูกปลุกให้

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง พาคนยุคใหม่ย้อนกลับไปรู้จัก

ความเป็นมาบางลำาพูในหลายมิติผ่านศิลปะสร้าง 

สรรค์ด้วยแสงและเงาสวยงาม รวบรวมข้อมูล

อดีต ความหลากหลายเชื้อชาติในย่าน และปัจจุบัน 

ตีความออกมาเป็นชิ้นงานศิลป์ หลายสิ่งเป็นสิ่งที่

ทุกคนคุ้นเคย หลายสิ่งเล่าเรื่องที่ซ่อนที่มาที่ไปใน

บางลำาพูที่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อน งานศิลปะ

เสมือนบทสรุปบอกเรื่องราวของบางลำาพูผ่านการ

สื่อสารนามธรรมน่าค้นหา

พระนครย่านประวัติศาสตร์ ยังโดดเด่นด้าน

อาหาร มีการหยิบจับวัฒนธรรมอาหารมานำาเสนอ

มุมมองใหม่ ผ่านกิจกรรม ‘ตามรอยรส (ชาติ) 

ย่านบางลำาพู’ โดย อ.ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม 

ร่วมกับ Op-portunist กลุ่มนักออกแบบด้าน

ชุมชนเมือง มาเรียนรู้เรื่องอาหารกับเมือง ผ่าน

การออกแบบพื้นที่ โต๊ะชิมอาหาร เพื่อถ่ายทอด

เรื่องวัฒนธรรมอาหารผ่านกิจกรรมการชิม เรียน

รู้รสชาติ ณ พิพิธบางลำาพู พร้อมกิจกรรมตลาด

อาหารชั่วคราว รวมทั้งรับชมสารคดีอาหารย่าน

บางลำาพูร้อยเรียงความหลากหลายของผู้คนผ่าน

การทำาความเข้าใจอาหารต้นตำารับหลากหลาย

ร้านในย่านเก่านี้

อีกโปรเจ็กต์เด่นชวนรู้จักย่านเมืองเก่าใน

มุมใหม่ผ่านเสียงดนตรีผ่านการจัดแสดง ‘เสียง

พระนคร Sonic Phranakorn’ โดยกลุ่มคนดนตรี 

Hear and Found นำาเสนอ “มิตรหู - Music On 

The Move” ออกแบบ “เพลงประกอบระหว่าง

เดินทาง” ผู้ โดยสารสามารถเรียกรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า  

Muvmi เพื่อเดินทางชมงานหรือย่านเมืองเก่าได้ 

โดยจะมีรถ 3 คัน และแต่ละคันจะมีเพลงที่แตกต่าง

ไป เพลงที่ 1: Reverse ตัวแทนย่านข้าวสาร-บาง

ลำาพู-พระอาทิตย์ ผ่านเพลงที่ละมุน นุ่มสบาย แนว 

อะคูสติกที่จะสร้างบรรยากาศใหม่ๆ เวลานึกถึง

ย่านนี้

เพลงที่ 2 : Revive ตัวแทนย่านบ้านหม้อ-

ปากคลองตลาด ผ่านเพลงที่เล่าถึงเสียงอาชีพ

ช่างฝีมือประกอบอัญมณีที่ใกล้จะสูญหาย ผสม

ผสานกับจังหวะที่คึกคักและร่วมสมัยเสมือนการ

เคลื่อนไหวของคนย่านนี้ เพลงที่ 3 : Revisit 

ตัวแทนย่านสามแพร่ง-เสาชิงช้า ผ่านเพลงจังหวะ

สนุกสนานเหมือนการเดินทานอาหารจากร้านนั้น

สู่ร้านนี้ด้วยกรู๊ฟดนตรีแบบไทยๆ ผสานกลิ่นอาย

ความเป็นเรโทร

นอกจากนิทรรศการทั่วย่านพระนครแล้ว 

ยังมีกิจกรรมน่าสนใจตลอดเทศกาล ทั้งเดินชม

ย่านผ่านเกร็ดประวัติศาสตร์ย่านพาหุรัด, เที่ยว

ชุมชนโดยไกด์ของชุมชนเกสรลำาพู และปั่นรักษ์

เมืองเก่า โดย Urban Ally ร่วมกับกลุ่ม Bike in 

the city จัดกิจกรรมให้ความรู้การขี่จักรยานใน

เมือง และนำาทัวร์ปั่นจักรยานชมเมืองเก่าบริเวณ

รอบกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกกิจกรรมฟรี ติดตามความ

เคลื่อนไหวที่ www.bangkokdesignweek.com 

และเพจ Urban Ally.

เ

จัดนิทรรศการและแสงสีแก่ โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจมรดกสมัย ร.5

แสงและเงา ในห้างนิวเวิลด์ ย่านบางลำาพู

หนังสือที่เคยตีพิมพ์จากโรงพิมพ์จัดแสดงภายในอาคารเก่า นิทรรศการปลุกชีวิตชีวาในห้างนิวเวิลด์ นิวเวิลด์ โอลด์ทาวน์ ภาค 2 นิทรรศการออกแบบแสงและเสียง

ศึกษาธิการ • ศธ.สำารวจเพิ่ม เด็ก 5-11 ปี 

ยินยอมฉีดวัคซีน 3.81 ล้านคน หรือ 61% ไม่

ประสงค์ฉีด 2.07 ล้านคน ส่วนเด็กนักเรียน 

6 ขวบขึ้นไปบางส่วนต้องการฉีดวัคซีนเชื้อ

ตาย หลัง อย.ขยายขอบเขตการใช้

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สำารวจข้อมูล

จำานวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ช่วง

อายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี จำานวนนักเรียนทั้งหมด 

5,254,366 คน ประสงค์ฉีด 3.18 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 61 ไม่ประสงค์ฉีด 2.07 ล้าน

คน คิดเป็นร้อยละ 39 โดยแยกเป็นรายภาค 

ดังนี้ ภาคเหนือ ประสงค์ฉีดร้อยละ 61 ของ

ภาค ภาคอีสาน ประสงค์ฉีดร้อยละ 59 ของ

ภาค ภาคตะวันออก ประสงค์ฉีดร้อยละ 62 

ของภาค ภาคตะวันตก ประสงค์ฉีดร้อย 

ละ 57 ของภาค ภาคกลาง ประสงค์ฉีดร้อย

ละ 66 ของภาค ภาคใต้ ประสงค์ฉีดร้อย

ละ 55 ของภาค ซึ่งขณะนี้ ได้มอบหมายให้

ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานข้อมูล

ร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

ในการจัดระบบการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

ด้วยความเรียบร้อย

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตน

ได้ย้ำาไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้วย 

ว่าจะต้องมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ 

เรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปกครองได้เข้าใจ

เด็ก5-11ปี2.07ล้านไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน
ศธ.สำารวจล่าสุดยินยอม3.81ล้านคนส่วน6ขวบบางส่วนต้องการฉีดเช้ือตาย

ศึกษาธิการ • รองปลัด อว.เผยหลักสูตร 

Sandbox ไม่ใช่การหนีเกณฑ์มาตรฐาน 

แต่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเร่ง

ด่วนแบบนอกกรอบ เตรียมโรดโชว์ใหญ่

สร้างความเข้าใจครั้งสุดท้ายของช่วง 3 

เดือนในวันที่ 14 ก.พ. ที่จังหวัดขอนแก่น

นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (รองปลัด อว.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เป็นประธานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนกลไก 

Higher Education Sandbox สนับสนุน

การผลิตกำาลังคนสมรรถนะสูง โดยการเกิด

ขึ้นของ Higher education Sandbox เพื่อ

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน

อย่างแท้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้ภาคเอกชน ภาค

อุตสาหกรรมหรือสถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วม

มือกันพัฒนาหลักสูตรแบบนอกกรอบอย่าง

เร่งด่วน นำาไปสู่การใช้งานจริงสนองนโยบาย

ของประเทศโดยตรงในการสร้างและพัฒนา

กำาลังคนที่มีสมรรถนะสูง สามารถออกไป

ทำางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตนอยากให้ทุกฝ่ายคำานึงไว้ เสมอว่า  

Sandbox ไม่ใช่การหนีเกณฑ์มาตรฐานที่

กำากับหลักสูตร แต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธี

การและรูปแบบการศึกษาอย่างไร้ข้อจำากัด 

เพื่อให้ทันต่อการปรับตัวอย่างรวดเร็วและ

ความต้องการจากตลาดแรงงาน

ส่วนหลักสูตรปกติก็ยังคงมาตรฐาน

เดิมและมีการศึกษาควบคู่กันไป ซึ่ง อว.ได้

มีแผนการพัฒนา Sandbox ในสองรูปแบบ

คือ Top down Policy เป็นการจัดการตาม

นโยบายหรือความต้องการของประเทศ ว่า

ต้องการให้หลักสูตรใดเกิดขึ้นโดยร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนที่มี

ความต้องการร่วมกัน และอีกหนึ่งทางคือ

จะเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่คิดว่า

ตนเองมีการทำางานตรงร่วมกับภาคเอกชน 

ชุมชน หรือสังคมที่ต้องการกำาลังคนที่มี

สมรรถนะสูง สามารถเสนอหลักสูตรเข้า

สู่กระบวนการพิจารณาได้ และตอนนี้ ได้

มีการประกาศกฎเกณฑ์และวิธีการออก

มาแล้วอย่างชัดเจน ส่วน ครม.ก็ได้อนุมัติ

ให้คณะกรรมการมีอำานาจดำาเนินการได้

อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ตนจึงอยากให้ทุกฝ่าย

เตรียมพร้อมและศึกษาขั้นตอนวิธีการและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เข้าใจ พร้อมร่วมกัน

พัฒนาและผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ใช้

งานได้จริงในอนาคตอันใกล้ให้ได้

“การเดินสาย (Roadshow) ชี้แจง

ของ อว. เพื่อเจตนารมณ์เดียว คืออยากให้ 

Sandbox เกิดขึ้นจริง ได้ประโยชน์และใช้

งานได้จริง และได้กำาลังคนที่มีสมรรถนะสูง

ที่สุด สร้างมิติใหม่แห่งการศึกษาไทย อยาก

เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และเป็นที่ยอมรับ ผมและทีมงานจะเดิน

สายครั้งท้ายสุดที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 

14 กุมภาพันธ์นี้ เป็นภูมิภาคสุดท้ายจากการ

เดินสายตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 

และหวังว่าการชี้แจงทั้งหมดนี้จะทำาให้ทุก

ฝ่ายเข้าใจมากขึ้น ได้มองเห็นประโยชน์

ร่วมกันอย่างแท้จริง และมาร่วมเป็นกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

ประเทศในอนาคต” รองปลัด อว.กล่าว.

รองปลัดอว.ยันSandboxไม่ใช่หนีเกณฑ์มาตรฐาน

ถึงตัววัคซีนแต่ละสูตรว่ามีผลข้างเคียงหรือ

มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง เพราะถือเป็นสิ่ง

สำาคัญ เช่น สูตรวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ของ

ไฟเซอร์ เมื่อเด็กเล็กฉีดแล้วจะป้องกันได้

มากน้อยแค่ไหน และสร้างระดับภูมิคุ้มกัน

ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น อีกทั้งเมื่อเร็วๆ 

นี้ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) ได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้

วัคซีนสำาหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมี

การปรับขนาดยาของวัคซีน Sinovac ที่นำา

เข้าโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และวัคซีน  

Sinopharm นำาเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนี

เทค จำากัด ดังนั้น ในส่วนนี้ สธ.จะต้องเร่ง

ทำาความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้รับทราบด้วย

เช่นกัน รวมถึงในเร็วๆ นี้ ศธ.ก็จะดำาเนินการ

สำารวจเด็กนักเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ประสงค์

อยากจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายด้วย

ล่าสุด ทางกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) โดย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้

อำานวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุม

โรค เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การ

ระบาดตั้งแต่มกราคม 2565-5 กุมภาพันธ์ 

ในเด็กกลุ่มอายุ 0-9 ปี และ 10-19 ปี พบ

ว่าสัดส่วนและตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุก

สัปดาห์ จนสัปดาห์นี้พบว่า เด็ก 9 ขวบเพิ่ม

ขึ้นเป็น 10.4% จากเดิม 1-2% ซึ่งสอดคล้อง

กับภาพรวมการระบาดทั้งหมด รวมทั้งมี

การระบาดในเด็กเล็กวัยเรียนอายุ 5-6 ขวบ  

ดังจะเห็นได้ว่ามีการระบาดในโรงเรียนช่วง

นี้กันมาก แต่ส่วนใหญ่การระบาดในเด็กมัก

ไม่มีอาการ มีบางส่วนที่มีอาการก็มีบ้างแค่ 

0.1% จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาบุตร

หลานไปฉีดวัคซีน

สำาหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของ 

ศธ. ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ จำานวน 30 ราย แบ่งเป็นนักเรียน/

นักศึกษา 26 ราย ครู 3 ราย บุคลากรทางการ

ศึกษา 1 ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา  

6,981 ราย.

มอบตู้แช่ •สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ส่งมอบตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำาเพื่อจัด

เก็บวัคซีนโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการแก่กระทรวงสาธารณสุข ณ กรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่ม

แรงสนับสนุนการดำาเนินงานกระจายวัคซีนในกลุ่มที่มีความเปราะบาง รวมถึงประชากรที่มีความเสี่ยงตามพื้นที่แนวชายแดนให้แก่

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย.

สุภัทร จำาปาทอง
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11บันเทิง

จชื้นขึ้นมาหน่อย

พลันอ่านที่คุณพี่ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ แห่งคอลัมน์ทัศนะ

ในไทยโพสต์ ได้เขียน.. “รู้สึกขึ้นมาว่าโทรทัศน์-ทีวี ยุคนี้ 

มีช่อง มีแชนเนล เพิ่มขึ้นมาไม่รู้จะซักกี่ช่องต่อกี่ช่อง

ยิ่งถ้าหากบวกกับช่องของ เคเบิลทีวี นับไม่รู้กี่สิบต่อกี่สิบ

ช่องด้วยแล้ว แต่ก็แปลก!!!...

ที่แทบหาอะไรดู หาอะไรที่มันตรงตาม รสนิยม ของตัว

เอง แทบหาไม่ได้เอาเลย พอๆ กับหาหนวดเต่า-เขากระต่าย 

อะไรทำานองนั้น”

คือ..ผมเองก็รู้สึกมานานแล้ว แต่คิดเอาว่าเป็นเพราะเข้า

สู่วัยทองกระมังจึงทำาให้มอง-ดูอะไรไม่ค่อยจะถูกตา-ถูกใจและ

รำาคาญไปเสียหมด

เมื่อรู้คุณพ่ีชัชรินทร์ท่ีเลยวัยทองมานานแล้วก็รู้สึก อย่างง้ี

ก็ใจชื้น-หายห่วง มันไม่เกี่ยวกับวัยทง-วัยทองแล้วล่ะ แต่คงจะ

เกี่ยวกับ..

มันแทบหาอะไรในจอโทรทัศน์ให้ตรงตามรสนิยมตัวเอง

ดูไม่ได้เอาเลยจริงๆ นั่นแหละ!

แต่แม้จะรู้สึกอย่างนี้ ผมก็ยังจะต้องกดดูทีวีช่องนู้นช่องนี้

อยู่ต่อไป เพราะผมจำาได้ว่าเคยอ่านบทความของหม่อมราชวงศ์

คึกฤทธิ์ ปราโมช ในคอลัมน์ “ซอยสวนพลู” หนังสือพิมพ์สยาม

รัฐ

ซึ่งก็ให้ข้อคิด-แง่คิดถึงการดูโทรทัศน์ โดยเฉพาะละคร

ไทยอยู่ไม่น้อย อาจารย์บอกว่าตัวท่านนั้นจะวางใจเป็นอุเบกขา 

มัธยัสถ์ในค่านิยมของตัวเอง ไม่เรียกร้องอะไรเกินกว่าที่จะเป็น

ไปได้ 

สำารวมอัตตาของตนเองไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่าน กดให้อยู่ในระดับ

เดียวกับผู้สร้างละครโทรทัศน์และผู้ดูโทรทัศน์อื่นๆ ความสบายใจ

ก็เกิดขึ้นได้มาก

อาจารย์คึกฤทธ์ิบอกต่อว่า..ละครโทรทัศน์ไทยท่ีมีอยู่ใน

มาตรฐานน้ัน ข้ึนต้นจะต้องให้นางเอกกับพระเอกเกลียดกันก่อน 

แล้วก็ดำาเนินเรื่องไปด้วยการเสียดสีกระทบกระทั่งกัน 

ระหว่างพระเอกและนางเอกเป็นตอนๆ ไป

ซึ่งถ้าเป็นคนจริงๆ พระเอกกับนางเอกก็คงจะไม่ดูผีกัน

ตั้งแต่หมดตอนที่สาม หรือตอนที่สี่

แต่ในละครโทรทัศน์ไทยน้ัน พระเอกกับนางเอกคงพบปะ

กันไปโดยเจตนาบ้าง หรือโดยบังเอิญบ้างเพื่อได้พูดจากัน หรือ

แสดงท่าทีต่อกันให้โกรธกันย่ิงข้ึนไปอีกจนละครเล่นไปมิรู้ว่าก่ีตอน

จนจะหมดแรงเล่นแล้ว พระเอกและนางเอกจะเกิดรัก

กันขึ้นมาเฉยๆ ทำานองนั้น หรือเข้าใจกันหรืออะไร แล้วก็จบ

ท่ีผมติดละครหลักหรือคลาสสิกแบบน้ี เพราะรู้เรื่องตลอด

ว่าจะไปจบตรงไหนอย่างไร ความสุขกายสบายใจก็เกิดข้ึนเพราะ

ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมอง

ไม่ต้องคิดแก้ปัญหาอย่างไร หรือมองปัญหาที่คนอื่นเขา

ไม่แก้หรือไม่มีปัญญาแก้ ซึ่งต้องรู้ต้องเห็นอยู่ทุกวัน ทำาให้เกิด

สมาธิเถื่อนๆ ของผมเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องถือศีล

เพราะละครนั้น กินเหล้าไปก็ดูได้ และสิ่งที่ดูนั้นก็เป็น

มุสาทั้งสิ้น จะเอาอะไรกันแค่ไหน?”

ครับ..เป็นบทความนมนานมาแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่ง

ที่อาจารย์คึกฤทธิ์เขียนนั้นยังเห็นอยู่ในละครยุคปัจจุบัน จะ

เปลี่ยน-เพิ่มเติมบ้างก็..

พระเอก-นางเอกใช้ลิ้นดุนลิ้นกันแล้วเท่านั่นแหละ!

ละครไทยเปลี่ยนไปแล้ว?

ใ

ว้าตำาแหน่ง “นางสาวไทยคนที่ 53” ประจำาปี 2565 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำาหรับ MT16 นิต้า-มานิตา ดวง

คำา ฟาร์เมอร์ สาวสวยสง่า ทรงพลัง และเฉลียวฉลาด 

(Sweet Strong Smart) เปิดตำานานหน้าใหม่ของเวทีประกวดตรง

คอนเซ็ปต์ “Revival of the Original” หรือ “กำาเนิดใหม่ไปด้วยกัน” 

ทุกองศา สาวๆ ที่เข้ารอบสุดท้ายล้วนแต่กินกันไม่ลง ซึ่งรอบตัดสิน 

(Final Competition) ที่จัดขึ้นเมื่อวันก่อน ณ CentralWorld Live 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และถ่ายสดผ่านทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ให้

คนไทยได้ร่วมลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนั้นเป็นที่ฮือฮาสุดๆ

บรรยากาศการประกวดรอบไฟนอลเป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยเสียง

เชียร์จากเหล่าแฟนคลับนางงามท่ีมาร่วมลุ้นและให้กำาลังใจตลอดการ

ประกวด โดยมี อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ และแพรว-แพรววนิต เรือง

ทอง รับหน้าท่ีพิธีกร โดยการประกวดเร่ิมต้นข้ึนเมื่อเหล่าสาวงามท้ัง 24 

คนเปิดตัวด้วยการแสดงสุดอลังการ พร้อมแนะนำาตัวทีละคน จากน้ัน

คณะกรรมการประกาศผลผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ก่อนจะเพ่ิมดีกรีให้

เวทีด้วยการอวดเสน่ห์ใน “รอบชุดว่ายน้ำา” และต่อด้วยการประกวด 

“รอบชุดราตรี” ท่ีสวยสง่าสะกดทุกสายตา โดยในรอบน้ีคณะกรรมการ

ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบ TOP 5 โดยสาวงามท้ัง 5 คนได้แสดง

ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำาถามกันอย่างเฉียบขาด ก่อนจะพัก

ความตื่นเต้นด้วยการอำาลาตำาแหน่งของ “เมย์-ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์” 

นางสาวไทยคนท่ี 52 ประจำาปี 2563

และแล้ววินาทีสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อพิธี

ประกาศชื่อ มานิตา ดวงคำา ฟาร์เมอร์ หมายเลข MT16 เป็นผู้

ครองตำาแหน่ง “นางสาวไทยคนที่ 53” ประจำาปี 2565 ที่ชนะใจ

กรรมการและคนไทยทั้งประเทศ ด้วยความสวยเก๋ มีเสน่ห์ เต็ม

เปี่ยมด้วยเชาว์ปัญญาและความมั่นใจ นอกจากนั้นเธอยังได้

สะท้อนความรักนวัตกรรมและความเป็นไทยตลอดการแข่งขันอีก

ด้วย นางสาวไทย 2565 ได้รับช่อดอกไม้ วชิรคฑา พร้อมสวมสาย

สะพาย และมงกุฎ “อิสตรีวิจิตรา (The Adamas) ที่สุดแห่งความ

เลอค่า อีกทั้งรางวัลเงินสด 800,000 บาท และรางวัลอันทรงคุณ

ค่าอื่นๆ อีกมากมาย ขณะที่ อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร หมายเลข 

MT06 คว้าตำาแหน่งรองอันดับ 1 วนิดา ดอกกุหลาบ หมายเลข 

MT18 ได้รับตำาแหน่งรองอันดับ 2 อธิชา เรนนี่ หมายเลข MT17 

คว้าตำาแหน่งรองอันดับ 3 และศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข หมายเลข 

MT01 ได้รับตำาแหน่งรองอันดับ 4 โดย มานิตา ดวงคำา ฟาร์เมอร์  

ได้นั่งเก้าอี้นางสาวไทย พร้อมกับรองทั้ง 4 ท่ามกลางการแสดง

ความยินดีจากบรรดาเพื่อนนางงามอย่างท้วมท้น

หลังจากนี้ นางสาวไทยคนที่ 53 ประจำาปี 2565 จะร่วม

ปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศลมากมาย เพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่ง

ยุคสมัยใหม่ ในฐานะภูมิปัญญาแห่งอนาคต รวมถึงเป็นกระบอก

เสียงให้กับสังคม ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้คนไทยทุกคน

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อย

โอกาสทางศึกษา และเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย

ร่วมให้กำาลังใจนางสาวไทย 2565 โดยติดตามกิจกรรมต่างๆ 

ได้ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เว็บไซต์ รวมถึงทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ของทางกองประกวดฯ ได้แก่ Facebook: @officialmissTH และ 

Instagram: @official_missthailand https://true4u.com/live และ

แอปพลิเคชันทรูไอดี.

ค

ลังจากแยกทางหย่าขาดจาก

ภรรยาคนแรกได้ 6 ปี เจมส์  

แมคอะวอย เพิ่งจะยอมรับว่า

เขาได้แต่งงานใหม่แล้วจริงอย่างที่ลือกันมา

นาน เพียงแต่ไม่ต้องการให้เป็นข่าวใหญ่ 

กับแฟนสาวชาวอเมริกัน ลิซา ลิเบราตี

ข่าวลือเรื่องการแต่งงานของเจมส์ 

แมคอะวอย นักแสดงดังจากบท 

ชาร์ลส์ ซาเวียร์ (ตอนหนุ่ม) ใน 

X-Men กับลิซา ลิเบราตี เริ่มมี

ข่าวออกมาตั้งแต่ปี 2019 สาม

ปีหลังจากที่ทั้งคู่พบ

กันในกองถ่ายหนัง

สยองขวัญ Split 

ซึ่งฝ่ายหญิง

เป็นผู้ช่วย

ส่วนตัวของ

ผู้กำากับหนัง 

M. Night 

Shyamalan 

ก่อนจะเริ่ม   

เดตกันช่วง 

2-3 ปีต่อมา แต่        

สตาร์ชาวสกอตติชยัง

ปฏิเสธในตอนนั้น

เจมส์เพิ่งจะมายอมรับ

ตรงๆ ระหว่างการให้สัมภาษณ์

กับ The Guardian โดยหนังสือ 

พิมพ์ดังรายงานว่า “พวกเขาเริ่ม

ผูกความสัมพันธ์อยู่ 2 ปี และยืนยันว่าเพิ่ง

แต่งงานกันเมื่อเร็วๆ นี้ ถามว่าเขาในตอน

นี้คือพลเมืองกิตติมศักดิ์ของฟิลาเดลเฟีย

หรือไม่ เขาตอบว่า ใช่ มันเป็นเหมือนบ้าน

ที่สองของเขาแล้ว

ลิซา ซึ่งตอนนี้เป็นผู้จัดการโซเชียล            

มีเดียให้กับแอปด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อ 

Jove พบกับเจมส์เมื่อปี 2017 ซึ่ง

ดาราดังของฮอลลีวูดตอนนั้น มี

ภรรยาแล้ว แต่อยู่ในช่วงที่หย่าและ

แยกกันอยู่หลังใช้ชีวิตคู่มา 11 ปี

เจมส์มีลูกชาย 

1 คนกับแอนน์-มา

รี ดัฟฟ์ ชื่อ เบรน

แดน อายุ 11 ปี 

ตอนที่หย่ากับ

อดีตภรรยาในปี 

2016 ทั้งคู่เคย

ออกแถลงข่าว

ด้วยกัน แสดง

ความเสียใจที่

ต้องหย่าขาดจาก

กัน แต่จากนี้จะยังคง

ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน 

เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

และช่วยกันดูแลลูกชาย

แม้เจมส์จะพยายามใช้ชีวิต

แบบไม่ให้ตกเป็นเป้าสนใจใครนัก แต่

เดือนกรกฎาคม ปี 2020 คุณพ่อลูก

หนึ่งเริ่มออกมาเปิดเผยเองว่าเขาใช้

เวลาช่วงล็อกดาวน์กับลิซา

“เราอยู่ที่ลอนดอน และมัน   

ดีทุกอย่าง เราเพิ่งจะย้ายมาบ้านน่า

รักหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย แต่

ก่อนนี้เราเคยอยู่ในแฟลตเล็กๆ มา

ก่อน”

ห 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘keshi’ปล่อยเพลงใหม่‘TOUCH’

โชว์สกิลการแต่งเพลงรักโรแมนติก

ก่อนฟินกับอัลบั้มเต็มGABRIEL

“keshi” ศิลปินอินดี้ที่ฮอต

ที่สุดใน พ.ศ.นี้ ปล่อยเพลงรักโร

แมนติก “TOUCH” ให้แฟนๆ ได้

เสพก่อนจะได้ไปฟังอัลบั้มเต็ม

อย่าง “GABRIEL” เร็วๆ นี้

โดยซิงเกิลนี้ “keshi” ร่วม

โปรดิวซ์กับ Elie Rizk ซึ่งเนื้อหา

เพลง “keshi” ร้องออกมาจนเห็น

ภาพจินตนาการอย่างชัดเจน กับ

ความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 

อย่างท่อน “Tell me that you’re 

taking it slow/But you’re pulling 

me close.” ใครได้ฟัง

อาจเขินตัวบิดจนจิก

หมอนขาดเลยก็ว่าได้ 

มันเป็นเพลงที่ต่อเนื่อง

มาจากซิงเกิลก่อน

อย่าง “SOMEBODY” 

ที่เปิดมาด้วยท่อน 

“Baby why the 

hesitation?”

ซึ่งทั้งสอง

เพลงถูกรวมอยู่ใน

อัลบั้ม “GABRIEL” ที่

จะมีความเป็นส่วนตัว โรแมนติก และ

ที่สำาคัญแฟนๆ จะได้เห็น “keshi” วาด

ลวดลายโชว์สกิลเชิงลึกท้ังการเขียน เพลง 

โปรดิวซ์ และร้องเพลง และเพื่อเอาใจ

แฟนๆ ท่ีกำาลังต้ังตารอเพลงและอัลบ้ัม

ใหม่ “keshi” ได้แชร์แทร็กลิสต์ท้ังหมดใน

อัลบ้ัม “GABRIEL” ออกมาให้

แฟนๆ ได้ตื่นเต้น  กัน

ในส่วนของอัลบ้ัม “keshi” 

ได้เน้นคุณภาพด้านโปรดักช่ัน ธีม

เพลงท่ีมีความโรแมนติก และ

การใช้เสียง falsetto ท่ีเป็น

เอกลักษณ์ และไม่ยึดติดกับแนว

เพลงประเภทเดียว มีท้ังการผสม

ผสานระหว่างดนตรี blending 

lo-fi hip hop, R&B, pop และอีก

มากมาย

นอกจากนี้ “keshi” ยังเป็นศิลปิน

ที่มีฐานแฟนที่แข็งแรงและเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว สำาหรับอัลบั้มใหม่นี้ “keshi” ก็

มีเป้าหมายที่จะให้เพลงของเขาได้การ

ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก.

interthaipost69@gmail.com

ปากแข็งมานาน‘เจมส์ แมคอะวอย’

รับซุ่มแต่งงานใหม่แล้วกับสาวมะกัน

บรรยากาศรอบตัดสินนางสาวไทย

‘นิต้า มานิตา’สวยสง่าคว้ามงกุฎไปครอง



12 ขาวประชาสัมพันธ

เม� อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 เวลา 

14.00 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เปนประธานเปดงาน เทศกาลนานาชาติ

พลอยและเคร� องประดับจันทบุรี 2021-2022 

พรอมดวย นายสุธี ทองแยม ผูวาราชการ

จังหวัดจันทบุรี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

นายบุณยธีร พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพาณิชย นายภูสิต รัตนกุล 

เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ นางนันทวัลย ศกุนตนาค ประธาน

กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร� องประดับแหงชาติ นายสุเมธ ประสงคพงษชัย 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร� องประดับแหงชาติ นายยุคล  ชนะ

วัฒนปญญา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย

จังหวัดจันทบุรี เขต 3 นายอิทธิพล จังศิริมงคล  

ผูสมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต1 และนาย

ม.กรุงเทพรวมเปน 1 ในหลักสูตร Non-Degree พัฒนาทักษะกําลังคนพรอมตอบโจทย

ทํางาน Next Normal   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมลงนามความรวมมือ MoU ผานทาง

ออนไลนกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการ

จัดทําโครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ� อการมีงานทํา

และเตรียมความพรอมรองรับการทํางานในอนาคต หลักสูตร Non-Degree โดยหลักสูตรที่ได

รับคัดเลือกเปน 1 ใน 22 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ “การเพิ่มมูลคาของอาหาร

ไทยเชิงสุขภาพดวยศิลปะการออกแบบตกแตงจานอาหารและการเลือกบรรจุภัณฑเพ� อความ

ยั่งยืนของรูปแบบการดําเนินธุรกิจในความปกติถัดไป (Next Normal)” ซึ่งเปนหลักสูตรที่อยู

ภายใตการดูแลของคณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว

จุรินทร ระดมทีมจัด “เทศกาลนานาชาติพลอยและเคร� องประดับ 3-7  ก.พ.

“สรางจันทบุรีเปนมหานครแหงอัญมณี” ตั้งเปาสรางมูลคา-ดึงผูซื้อเขา พรอมนําอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ชรัตน เนรัญชร ผูสมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี 

เขต 2 ท่ีศูนยสงเสริมอัญมณีและเคร� องประดับ

จันทบุรี ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี พรอม

ผูประกอบการ ผูซื ้อจากตางประเทศและ

ผูขายในไทย 

นายจุรินทร กลาววา เทศกาลนานาชาติ

พลอยและเคร� องประดับจันทบุรี 2021-2022 

โดยชวงเชาไดมีโอกาสไปเปดถนนคาพลอย

นานาชาติจันทบุรี ซ่ึงกระทรวงพาณิชยใหการ

สนับสนุนและสงเสริม เพ� อใหถนนสายนี้เปน

ถนนที่มีความตอเน� องจากประวัติศาสตรการ

ผลิตและการคาพลอยตั้งแตอดีต ชวยตอยอด

ใหกลายเปนถนนที่เปนตลาดคาพลอยของ

โลกที่มีมาตรฐานเปนสากล และมีความ

ทันสมัยดวยระบบการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะไปเช� อมกับตลาด

ตองชมที่ขนานอยูริมแมน้ํา จะกลายเปนเสน

ทางคาขายเปนเสนทางทองเที่ยวและเสน

ทางเศรษฐกิจเสนพิเศษของจันทบุรีที่จะมี

ความถาวรสืบไป

ง าน เ ฉพ า ะ ก า ร เ ท ศก า ลพลอย

นานาชาติจัดขึ้น 5วัน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ 

2565 เพ� อจุดประกายสําคัญที่ทุกภาคสวนใน

จันทบุรีตองสรางความตอเน� อง โดยเฉพาะ

การใชเสนทางถนนตลาดพลอยมาเปนองค

ประกอบสําคัญ ตัวเลขอุตสาหกรรมอัญมณี

ปที่แลวมีมูลคาการคารวมการถึง 200,000 

ลานบาท โดย 80% เปนการคาเพ� อการสงออก 

ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตในปที่แลวที่เผชิญ

กับสถานการณ โควิด บวกถึง27% เปนลม

หายใจของจันทบุรีและประเทศโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนลมหายใจของเศรษฐกิจฐานราก

เพราะอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยรอยละ 

90 เปน SMEs และ Micro SMEs กอใหเกิด

การจางงานเกือบ 1,000,000 คน กระจาย

ไปทั่วประเทศ การที่กระทรวงพาณิชยและ

รัฐบาลมาชวยสนับสนุนกับภาคเอกชนและ

ทุกหน�วยงานถือเปนทิศทางที่ถูกตองอยางยิ่ง

" งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเคร� อง

ประดับจันทบุรี 2021-2022 ปน้ี เกิดไดดวย

ความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน เพ� อสราง

ภาพลักษณประเทศไทยในฐานะศูนยกลาง

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับสําคัญ

ของโลก และในงานนี้มีการจัด OBM (Online 

Business Matching) เพ� อเช� อมผูซื ้อและ

ผูขาย 

ซึ่งกระทรวงพาณิชยเปนกระทรวงที่

เชี่ยวชาญที่สุดกระทรวงหนึ่งของโลกเพราะ

เราเปนตนกําเนิดของนวัตกรรมทางการ

ตลาดในยุคโควิดที่เรียกวาระบบ ไฮบริดนํา

ระบบการคาขายดั้งเดิม กับระบบออนไลน 

มารวมกัน ซ่ึงวันน้ีต้ังเปาไวหลาย 10 ลานบาท 

ที่จะสามารถทําสัญญาซื้อขายจริงและจะ

เพิ่มอีกทั้งป ซึ่งปท่ีแลวทั้งปสูงถึง 200,000 

ลานบาท หวังวาการจัดงานเทศกาลพลอย

นานาชาติครั้งนี้จะเปนอีกครั้งที่จะชวยให

จันทบุรีเปนที่เล� องลือไปทั่วโลกสามารถทําให

เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนไปไดอีก

หลายรอบตอไป" นายจุรินทร กลาว 

ทางดาน นางนันทวัลย ศกุนตนาค 

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อัญมณีและเคร� องประดับแหงชาติ กลาว

รายงานวา การจัดงานเทศกาลนานาชาติ

พลอยและเคร� องประดับจันทบุรี เปนสวนหน่ึง

ของนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีจะเรงผลักดัน

จังหวัดจันทบุรี ใหเปนนครอัญมณีหนึ่งใน 

ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

ของโลก (Chanthaburi: City of Gems) เพ� อ

ตอกย้ําตําแหน�งและภาพลักษณของจังหวัด

ในการเปนศูนยกลางการผลิตและการคา

พลอยที่สําคัญของโลก เพ� อกระตุนเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค เปนเวทีสําคัญสําหรับผูประกอบ

การอัญมณีและเคร� องประดับที่จะ ไดนํา

เสนอสินคา และเจรจาธุรกิจกับผูซื้อจากทั้ง

ในและตางประเทศ โดยทางสถาบันไดรวมมือ

กับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จัดให

มี Online Business Matching จับคู 102 คู

เจรจากับลูกคาใน 16 ประเทศ ซึ่งการจัดงาน

ครั้งนี้ มีจุดจัดงานหลัก 3 แหง คือ 1) ศูนย

ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

2) เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร และ 3) บริเวณ

ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร 

สวนนายสุธี ทองแยม ผูวาราชการ

จังหวัดจันทบุรี กลาววา ในนามของชาว

จังหวัดจันทบุรี รูสึกเปนเกียรติและมีความ

ยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ทานรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ให

เกียรติมาเปนประธานในพิธี เปดงานเทศกาล

นานาชาติ “พลอยและเคร� องประดับจันทบุรี 

2021-2022 นอกจากจะเปนการผลักดัน

ความเปน นครอัญมณี ศูนยกลางการคา

อัญมณีและเคร� องประดับโลกใหเปนรูปธรรมแลว 

ยังจะเปนการกระตุนฟนฟูการคาอัญมณให

กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึเปนชวงเวลาของ

การทองเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน และงาน

นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ 

จึงคาดวา ประชาชนท่ีมาทองเท่ียว ในเทศกาล

ดังกลาว จะไดเขารวมงานเทศกาลนานาชาติ 

“พลอยและเคร� องประดับจันทบุรี "อีกเปน

จํานวนมาก ซ่ึงจะเปนการสรางรายได สามารถ

กระตุนเศรษฐกิจ ทั้งภาคการคาอัญมณีและ

เคร� องประดับ และภาคการทองเที่ยวใหกับ

จังหวัดตอไป

ดานผูประกอบการจาก ราน TAEVIKA 

เทวิกา ควีนสออฟ จิวเวลรี่ นางณัฐชยา 

มณีเวศยวโรดม ทายาทเจาของแบรนด

เคร� องประดับ TAEVIKA และ TAEVIKA 

PARK กลาววา เน� องจากเกิดสถานการณ

โควิดทําใหทางเราไมสามารถไปออกบูธที่

กรุงเทพฯได โดยปกติแลวจะออกบูธสี่ครั้ง

และตางประเทศก็มีฮองกงสามรอบ และพอ

เจอผลกระทบแบบนี้ก็หาชองทางอ� นๆ จึงเริ่ม

ไลฟสดซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยโควิดรอบแรก ซึ่ง

คอนขางไดรับผลตอบรับที่ดีมาก ตลอดระยะ

เวลาหาปที่ผานมารายรับของเทวิกา 90% 

มาจากชองทางออนไลน รายรับได 90% อีก 

10 % เปนสงออกตางประเทศ สวนใหญสงออก

บราซิล รัสเซีย อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส จีน 

ทางรานเทวิกาเองก็ไดรับการสนับสนุน

จากสถาบัน GIT มากมาย ทั้งการเขารวม

การประกวดหรือการประชาสัมพันธตางๆ 

ทําใหเทวิกาเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ

ตลอดมา ก็อยากเชิญชวนมารวมงานที่ศูนย

อัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี หนึ่งปมีเพียง

แคครั้งเดียว จะพบกับเคร� องประดับจาก

รานดังๆ ซึ่งถือวาเปนตนน้ําของงานอัญมณี 

ของดี ดีไซนสวยจากรานตางๆ มากมายคะ

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

สนับสนุนพื้นที่และอํานวยความสะดวกให

กับหน�วยงานภาครัฐอยางตอเน� องในการให

บริการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 กระตุน

ภูมิคุมกันใหกับประชาชน โดยรวมกับ สถาบัน

บําบัดรักษาและฟนฟู ผูติดยาเสพติดแหงชาติ

บรมราชชนนี (สบยช.) เปดศูนยรวมใจฉีด

วัคซีน ปองกันโควิด-19 จุดบริการฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มท่ี 3 และ 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร 

(Pfizer) และวัคซีนแอสตราเซนเนกา (As-

traZeneca) ใหกับประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย

และชาวตางประเทศที่ถือบัตรแรงงาน

ตางดาว รองรับประมาณ 1,200 คน / วัน 

เปดใหบริการตั้งแตวันจันทรที่ 7 

กุมภาพันธเปนตนไป โดยวันจันทรที่ 7 - วัน

พุธท่ี 9 กุมภาพันธ สามารถ Walk In ไดทุกเข็ม

ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. และหลัง

จากนั้นเปนตนไปจะใหบริการสําหรับผูที่ลง

ทะเบียนฉีดวัคซีนผานเครือขายโทรศัพท

มือถือ โดยจะเปดใหลงทะเบียนลวงหนา

ตั้งแตวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565 เวลา 

09.00 น. – 15.00 น. และรับวัคซีนไดตั้งแต

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ตั้งแต

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ยกเวนวันเสาร- 

อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) บริเวณชั้น 

4 โซน A ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโควิด -19 ตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุขอยางเครงครัด สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท เซ็นเตอร 

1285 และติดตามรายละเอียดไดที่ www.

mbk-center.co.th และ www.facebook.

com/mbkcenterth

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

เปดศูนยรวมใจฉีดวัคซีน ปองกันโควิด 19 

จุดบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สําหรับประชาชนและคนตางดาว คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศิริศักด์ิ อินทรศาสตร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายไพโรจน

สมวงศ

๑๑,๑๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอ ซัมซุง สีพ้ิงค

โกล

๑ เคร� อง นายไพโรจน

สมวงศ

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอ ซัมซุง สีพ้ิงค

โกล พรอมกรอบกันกระแทก

๑ เคร� อง นายสมรัก 

ทองมาก

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินสด - นายสมรัก 

ทองมาก

๑๔,๑๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๕ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕% ลายหวงคู 

นํ้าหนักประมาณ ๗๖.๒๑ กรัม

๑ เสน นายสมรัก 

ทองมาก

๑๔๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๖ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๖ พระเลี่ยมทองหนุมานอาจารย

วัฒน เนื้อวานวัดศรีทวีป กรอบ

ทอง ๙๐% น้ําหนักพระพรอม

กรอบ ๑๔.๖๐ กรัม

๑ องค นายสมรัก 

ทองมาก

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กายี่หอ จีช็อค (G Shock) 

รุน GA ๑๐๐ B สีแดง

๑ เรือน นายสมรัก 

ทองมาก

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๘ แหวนโลหะหัวปลากระเบน น้ํา

หนัก ๘.๐ กรัม

๑ วง นายสมรัก 

ทองมาก

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๙ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ซัมซุง ๓ จี 

สีเทาดํา

๑ เคร� อง นายสมรัก 

ทองมาก

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๐ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ วีโว สีดํา 

พรอมกรอบกันกระแทก

๑ เคร� อง นางสาวเจนจิรา 

ยาบา

๑,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ไอโฟน ๘ 

สีดํา

๑ เคร� อง นายเฉลิมศักดิ์ 

จันทรอินทร

๒,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๒ กลองวงจรปด ยี่หอ สตารแคม 

พรอมสายชารต

๑ กลอง นายเฉลิมศักดิ์ 

จันทรอินทร

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา

หาดละไม เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-

๑๓๘๕๐-๙ ช� อบัญชี นายสมรัก 

ทองมาก

- นายสมรัก 

ทองมาก

๑๕,๑๕๙.๕๔ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเชี่ยน ครศรีธรรมราช 

เลขที่บัญชี ๔๘๗-๐-๔๔๑๘๔-๕ ช� อ

บัญชี นางสาวสมศิริ นกทวี

- นางสาวสมศิริ 

นกทวี

๒,๐๓๔.๐๘ บาท (ณ 

วันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๘๗,๖๕๓.๖๒ บาท 

(หน่ึงแสนแปดหม� นเจ็ดพันหกรอยหาสิบสามบาทหกสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศิริศักดิ์ อินทรศาสตร กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปฐวี จันทรบุตร)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๘๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ ธนบัตรประเทศมาเลเซีย จํานวน ๖,๐๐๐ 

ริงกิต 

- นางสาว

สูไฮลา 

สาฆอ

๔๖,๗๗๘.๙๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินสดท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถ

จักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา หมายเลข

ทะเบียน งธล ๕๓๖ สงขลา 

- นายเดชา 

สุหลง

๒๑,๓๐๐.๑๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ เงินสดที่ไดจากการขายทอดตลาดรถยนต

นั่งสวนบุคคล (นั่งสามตอน) ยี่หอโตโยตา 

หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๙๑ นราธิวาส 

- นางสาว

วิชิตา 

มาราคาน

๒๒๓,๑๔๔.๕๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๙๑,๒๒๓.๖๕ บาท (สองแสนเกา

หม� นหน่ึงพันสองรอยย่ีสิบสามบาทหกสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หม� นหน่ึงพันสองรอยย่ีสิบสามบาทหกสิบหาสตางค) พรอมดอกผล
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๕๓/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โจทก ไดย� นฟอง นายหรือจาสิบเอกบุญเกิด หวังเจริญ ที่ ๑ นายหรือจาสิบเอก

มนูญ แจมศรีแกว ที่ ๒ นายหรือจาสิบเอกสุทัศน ยุวดํารงชัย ที่ ๓ นายหรือสิบเอกมานะ เดชคง ที่ ๔ นายหรือสิบ

เอกธนบดี นิมมานุทย ที่ ๕ นางสาวสีนวล ศิลปญจะ ที่ ๖ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๒,๔๒๙,๐๐๗.๒๑ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัว โดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ

จําเลยทั้งหกเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๕ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายหรือสิบเอกธนบดี นิมมานุทย จําเลยที่ ๕ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๕ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๐๕/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายกิตติทัศนหรือประถม ลวดทรง จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๗,๔๓๐,๕๓๐.๕๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก

และสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายกิตติทัศนหรือประถม ลวดทรง จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

            (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๕๔/๒๕๖๕

 

 ดวย บรรษัทประกันสินเช� ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยนายนรินทร จิตมหาวงศ ผูรับมอบอํานาจชวง 

โจทก ไดย� นฟอง หางหุนสวนจํากัด วิชัยบริการ ๑๙๙๒ ที่ ๑ นางสาวจิติกานต เฉยบุญเรือง ที่ ๒ จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๒๕๒,๕๓๕.๐๖ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมี

สินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๔)

(๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียก

และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวจิติกานต เฉยบุญเรือง จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ ปราบใหญ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง รับโลรางวัลศิษย

เกาดีเดน ประจําป 2563 สาขาความเปนเลิศทาง

วิชาการ จาก ธนวัฒน ติณสุรวัฒนา นายกสมาคม

นักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ในพระบรมราชูปถัมภ ภายในงานประชุมวิสามัญประจําป 

2565 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ เม� อวันที่ 4 

กุมภาพันธ 2565 ณ สโมสรราชพฤกษ

ทั้งนี้ รางวัลดังกลาวมอบใหแกนักศึกษาเกา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพ� อเปน

การประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแกศิษยเกาที่

อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัลศิษยเกาดีเดน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท 

พัทยา เชิญคุณมาด� มดํ่าบรรยากาศโรแมนติก 

บอกรัก คนที่คุณรัก 14 กุมภาพันธนี้ พรอม

ชมวิวสวยงาม ชายหาด ทะเล เมืองพัทยา 

สุดพิเศษไปกับเซ็ทเมนูมื้อค่ําที่ หองอาหาร

โคสต บีช คลับ แอนด บิสโทร ราคาเริ่มตน

เพียง 2,499++ สําหรับ 2 ทาน ราคานี้รวม

สปารคกลิ้งไวน 2 แกว ตั้งแตเวลา 17.00 น. 

-  21.00 น. สํารองที่นั่งไดแลววันนี้ โทร.

0-3871-4981 หรืออีเมล cmbr@chr.co.th 

สํารองหองพัก centarahotelsresorts.com/

centaragrand/cmbr

มารอยเรียงเร� องราวความรักของคุณ

และคนที่คุณรักใหเปนความทรงจําที่แสน

ประทับใจ กับงาน “Love Story” ท่ีพร่ังพรอม

ไปดวยอาหารเวสเทิรนเซตดินเนอรเลิศรส 

และเคร� องด� มหลากหลาย เคลาคลอดวย

ดนตรีบรรเลงเพิ่มบรรยากาศความหวานให

สองหัวใจ ในบรรยากาศสวนสวยริมสายน้ํา

คอลเลกชั่นเสื้อผาสําหรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

ท่ีนําดีเอ็นเอ และความโดดเดนของแบรนดจากหลายมุมมอง

มาตีความผานศิลปะเฉพาะบุคคล นับเปนสะพานเช� อม

ระหวางชางภาพทั้งสอง ภาพตนฉบับจากสตูดิโอโดย Mert 

และ Marcus ใหอารมณตรงกันขามกับภาพที่ดูคุนเคย และ

ภาพแคนดิดโดยชางภาพ Chris Rhodes ซึ่งเปนภาพถาย

แบ็คสเตจในระหวางการนําเสนอคอลเลกชั่นฤดูใบไมผลิ 

และฤดูรอนป 2022 การรับรูที่แตกตางกันทําใหคอลเลกชั่น

สามารถเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่แตกตางเฉกเชนเดียวกัน

คอลเลกชั่นฤดูใบไมผลิ และฤดูรอนป 2022 โดย 

Riccardo Tisci นับเปนการสํารวจแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ

Burberry บอกเลาความเปนตัวตนผานแคมเปญประจําฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน 2022

เจาพระยา ราคาเพียงคูละ 2,999.- บาท สุทธิ วัน

จันทรท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 เวลา 18:00 - 22:00 น. 

ณ ล็อบบี้เลาจน โรงแรมมณเฑียร ริเวอร ไซด  

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสํารองที่นั่ง โทร. 0-2292-

2999 ตอ 3214

รองเทานักเรียน ปอบทีน จัดแคมเปญ POPTEEN 

Poplove SS3 อยากบอกรักใครปอปทีนจัดให ซึ่งจัด

ขึ้นในเทศกาลแหงความรักตอเน� องเปนปที่ 3 แลว 

โดยในปนี้เสนอไอเดียสุดเก กับกิจกรรม POPTEEN 

Poplove Mask Clip มอบของขวัญสุดพิเศษ สงตอ

ความหวงใยเขากับสถานการณ โควิด ดวยคลิปหอม

ติดแมสก ฟรี!! จํานวนจํากัดเพียง 3 หม� นชิ้นเทานั้น 

ระหวางวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธนี้ หวังเปนตัวแทนสง

ตอความรักความหวงใยใหกัน เปนส� อกลางสรางความ

สดชื่นและเตือนให้นึกถึงผู้ ให้ทุกลมหายใจเข้าออก 

พรอมสงตอความพิเศษไมหยุดดวยตัวตกแตงคลิปลาย 

Exclusive เฉพาะ POPTEEN เทานั้น และยังสราง

เซอร ไพรสตอเน� องดวยการดสําหรับมอบสิทธิพิเศษ

เพิ่มเติมอีกดวย รวมเติมเต็มความรักใหกับทุกคนที่

คุณรักผานกิจกรรม “POPTEEN Poplove” อยากบอก

รักใครปอปทีนจัดให ดวย Poplove Mask Clip มูลคา 

50 บาท ฟรี! โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงลง

ทะเบียนผานทาง https://www.popteen-shoes.com

/poplove-ss-3/index เพ� อรับคลิปแมสกเปนของขวัญ

วาเลนไทนใหตัวเอง คนที่คุณคิดถึง หรือคนพิเศษไดตั้งแต

วันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ หรือจนกวาของจะหมด โดย 1 คน 

สามารถลงทะเบียนได 1 ครั้ง สนใจสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมและอัพเดทกิจกรรมไดท่ี www.popteen-shoes.com/

poplove หรือ Facebook page: Popteen รองเทาปอปทีน

เฉลิมฉลองวันแหงความรักริมชายหาดสุดโรแมนติก

ในจังหวัดกระบี่ ด� มด่ําไปกับดินเนอรมื้อพิเศษกับคนที่คุณ

รักที่หองอาหาร Limoncello หรือเลือกรับประทานอาหาร

แบบสวนตัวบนชายหาดของ ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท 

ใชเวลาชวงค่ําแสนโรแมนติกกับคนที่คุณรัก พรอมอิ่มอรอย

กับอาหารมื้อค่ําในวันวาเลนไทนที่ Limoncello ในวันจันทร

ที่ 14 กุมภาพันธ 2565 ตั้งแตเวลา 18:00 – 22:00 น. 

เลือกรับประทานอาหารแบบ A La Carte หรือ เซ็ตเมนู

แบบ 4 คอรส ไดแก ค็อกเทลโรเซไวนกับลิ้นจี่และโรสแมรี่ 

ราคา 350 บาท หอยเชลลยางกับสลัดถั่วเลนทิลและ

โฟมเห็ดทรัฟเฟล ราคา 320 บาท ปลากะพงยางกับซอส

ล็อบสเตอร ผัดกวางตุงไตหวันและมะมวง ราคา 450 บาท 

อกเปดยางกับกะหล่ําดอก มะมวงและถั่วฮาเซลนัท ราคา 

500 บาท ช็อกโกแลตเคกกับเสาวรส ไอศครีมวอลนัท

และมินต ราคา 220 บาท เซตเมนูแบบ 4 คอรส ราคา 

1,200 บาทสุทธิตอทาน หรือ 1,500 บาทสุทธิตอทานพรอม

ค็อกเทลวาเลนไทน ซิกเนเจอร และเพ� อใหวันวาเลนไทน

เปนวันสุดพิเศษสําหรับคนสําคัญของคุณ เลือกเฉลิมฉลอง

แบบมีสไตลดวยมื้อค่ําแบบสวนตัวบนชายหาดในราคา 

4,900 บาทสุทธิตอคู สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีน่ัง 

โทร.0-7562-8000

กกท.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร พรอมมอบนโยบายการพัฒนากีฬาป 65    ดร.สุปราณี 

คุปตาสา ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ และปรีชา ลาลุน  ผูอํานวยการฝายพัฒนา

กีฬาเปนเลิศ การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) รวมมอบนโยบายและปรึกษาหารือในการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ� อทบทวนแผนยุทธศาสตรและชี้แจงเกณฑในการบริหาร

จัดการสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ประจําป 2565 โดยมีเปาหมายเพ� อหารือและทบทวน

บทบาทยุทธศาสตรการกีฬา เปนกําลังสําคัญในการชวยผลักดันและขับเคล� อนการพัฒนา

ตามแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ� อพัฒนาการกีฬาขึ้นแทนเปนกลุมผูนําทางการกีฬา

ระดับเอเชีย รวมถึงการเตรียมนักกีฬาเขาสูระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ พรอมวางแผนการ

เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาในรูปแบบวิถีใหม การพัฒนานักกีฬา การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ 

และบุคลากรผูเชี่ยวชาญ และการปรับปรุงระบบสวัสดิการสําหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่

เหมาะสม และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ

ประสบความสําเร็จ สรางช� อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

สังคม และประเทศชาติในสาขาตางๆ จํานวน 10 สาขา 

รวม 20 ราย

 THE ESSE Sukhumvit 36 (ดิ เอส สุขุมวิท 36) 

คอนโดมิเนียมระดับ Ultimate Luxury สรางเสร็จพรอม

เขาอยูที่ โดดเดนดวยสถาปตยกรรมสวยสงาเหนือการ

เวลา จากผลงานการออกแบบระดับ world class และ 

SOM (Skidmore, Owings & Merrill) ทีมที่ปรึกษาผูอยู

เบื้องหลังการออกแบบตึกระฟาระดับ Iconic ทั่วโลกอยาง 

One World Trade Center และ Burj Khalifa ซึ่งจะมอบ

ประสบการณการใชชีวิตที่เงียบสงบ เปนสวนตัว บนทําเล

คุณภาพติด BTS ทองหลอ สะดวกสบายไปกับ facilities 

ขนาดใหญที่ตอบโจทยการใชชีวิตไดจริงกวา 20 รายการ 

มาพรอมกับราคาพิเศษ 1 Bedroom ราคาเดียว 10.9 ลาน

บาท* และ 2 Bedroom ราคาเดียว 20.9 ลานบาท* ลง

ทะเบียนเพ� อรับสิทธิพิเศษ https://bit.ly/3oeSy67

THE EXTRO Phayathai – Rangnam (ดิ เอ็กซ โทร 

พญาไท-รางน้ํา)คอนโดมิเนียมสุดหรูหนึ่งเดียวในยาน

พญาไท-รางนํ้า ท่ีใหความสําคัญกับมุมมองการใชชีวิต และ

พื้นที่ใชสอยดวยขนาดหองใหญหนากวาง เปดโลงดวย 

สิงห เอสเตท แจกอั่งเปาเปนลาน กับดีลสุดพิเศษจากสองคอนโดลักชัวรี 

ในสองทําเลทองสองสไตล THE ESSE สุขุมวิท 36 และ THE EXTRO พญาไท-รางน้ํา

Curtain Wall ผนังกระจกเต็มบานตั้งแตพื้นจรดฝา 

สามารถรับแสงธรรมชาติ และชมวิวไดแบบ panoramic ที่

สําคัญตั้งอยูบนทําเลสุด rare ติดสวนสาธารณะกวา 20 

ไรใจกลางเมือง หนึ่งเดียวในยานพญาไท เพียบพรอม

ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกระดับพรีเมี่ยม เช� อมตอกับ 

BTS อนุสาวรียฯ เพียงแค 300 เมตร มาพรอมกับสิทธิ

พิเศษแบบจัดเต็ม ราคาเร่ิมท่ี 7.5 ลานบาท* พรอมอ่ังเปาอีก 

8 รายการมูลคาสูงสุดถึง 1.3 ลานบาท* เพียง 8 ยูนิต เทานั้น 

ลงทะเบียนเพ� อรับสิทธิพิเศษ  https://bit.ly/3HhAjnT

ผูสนใจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเขา

ชมโครงการไดที่ Call Center 1221 LINE: @sresidential 

หรือคลิก https://lin.ee/EDftb2g 

ทุกโครงการของ สิงห เอสเตท ยังมีมาตรการคัดกรอง 

และตรวจวัดอุณหภูมิเจาหนาที่ และผูที ่มาเยี่ยมชม

โครงการทุกทาน พรอมทําความสะอาดทุกจุดสัมผัส

ทุกชั่วโมงเพ� อความปลอดภัยของทานอยางเครงครัด

ดวยการเลาเร� องเกี่ยวกับความเปนผูหญิง และความเปน

ผูชาย โดยเนนสุนทรียภาพ และพลังของการแสดงออก 

คอลเลกชั่นนี้ถือเปนการทาทายที่นําเอาซิลลูเอทแบบ

ดั้งเดิมอันเปนเอกลักษณมาแยกสวน และสรางขึ้นมาใหม

ในซิลลูเอทที่แข็งแกรงและโดดเดน ถือเปนคอลเลกชั่นที่

เต็มเปยมไปดวยความรูสึกออนเยาว และเยายวน

นับเปนคอลเลกชั่นที่นําเสนอความสนุกสนาน และ

ความมีชีวิตชีวาดวยการรวบรวมเหลานางแบบ และนายแบบ

เขาดวยกันอยางกลมกลืน และเนนท่ีรูปทรงและรายละเอียด

ที่ชัดเจน ภาพลักษณจากทัศนคติที่มั ่นใจ – เสรีภาพใน

การแสดงออก ความแข็งแกรง และทรงพลัง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อินโดนีเซียเพิ่มคุมเข้มโควิด

จาการ์ตา • รอยเตอร์รายงานการเผยของรัฐมนตรีอาวุโส

อินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ว่าจะใช้มาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดขึ้นในกรุงจาการ์ตา, เกาะ

บาหลีและ 2 เมืองบนเกาะชวา เพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ โอมิครอน อินโดนีเซียมี

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันอาทิตย์มากกว่า 36,000 ราย 

และอัตราผู้ป่วยติดเชื้อครองเตียงในกรุงจาการ์ตาเพิ่มเป็น 

63% จาก 45% ในเดือนมกราคม ลูฮัต ปันต์ไจตัน รัฐมนตรี

อาวุโสของอินโดนีเซียที่รับผิดชอบรับมือการระบาดของโค

วิด-19 บนเกาะชวาและเกาะบาหลี ประกาศใช้มาตรการ

เว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวดขึ้นในกรุงจาการ์ตา, เกาะ

บาหลี, เมืองบันดุงในจังหวัดชวาตะวันตก และเมืองยอก

ยาการ์ตาในจังหวัดชวากลาง ภายใต้มาตรการใหม่ ซูเปอร์

มาร์เก็ต, ห้ามสรรพสินค้าและร้านอาหาร ให้รับลูกค้าได้ไม่

เกิน 60% ของพื้นที่ ส่วนศาสนสถาน รับศาสนิกไม่เกิน 50% 

วันเดียวกันกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียแถลงยืนยันว่า นัก

ท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเข้าประเทศทางท่าอากาศยานกรุง

จาการ์ตาได้ หลังจากเมื่อวันอาทิตย์มีแถลงการณ์จากกระ 

ทรวงว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวอินโดนีเซียที่เดินทาง

ไปต่างประเทศในวันหยุด ห้ามเข้าประเทศทางท่าอากาศนา 

นาชาติเป็นการชั่วคราว แต่ให้เข้าประเทศทางสนามบินบน

เกาะบาหลีและสนามบินที่เมืองบาตัมและเมืองตันจุงปีนังบน

เกาะรีเยา

‘มิน อ่อง หล่าย’ ให้ทูตอาเซียนพบสมาชิกพรรคซูจี

กรุงเทพฯ • เกา กิน ฮวน รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรีกัมพูชา เผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เมื่อวัน

จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ว่า ระหว่างที่นายกฯ ฮุน เซน วิดีโอ

คอลสนทนากับพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย เมื่อวันที่ 26 

มกราคม ตกลงกันว่าในการเยือนเมียนมาในอนาคต จะให้ 

ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นทูตพิเศษด้าน

เมียนมาของอาเซียน ได้พบกับสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติ

เพื่อประชาธิปไตยของอองซาน ซูจี แต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็น

สมาชิกคนใดของพรรค

เวียดนามเริ่มเปิดโรงเรียนหลังปิด 1 ปี

ฮานอย • รอยเตอร์รายงานการเผยของกระทรวงสาธารณ 

สุขเวียดนามว่า นักเรียนในเวียดนามมากกว่า 17 ล้านคน 

บางส่วนจะเริ่มกลับไปเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุม 

ภาพันธ์ หลังนักเรียนเกือบทั้งหมดต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่

ต้นปีที่ผ่านมาตามมาตรการควบคุมโควิด-19 โรงเรียนส่วน

ใหญ่ในเวียดนามมีกำาหนดเปิดกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนโรง                                                                          

เรียนในกรุงฮานอยจะเปิดในวันอังคารนี้ โดยมีมาตรการป้อง                                                                         

กันการติดเชื้อ เช่น วัดอุณหภูมิ และมีขั้นตอนปฏิบัติถ้าพบ

ผู้ติดเชื้อเป็นบวกในโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม                                                                                        

แถลงเมื่อสุดสัปดาห์ว่า รัฐบาลมีแผนซื้อวัคซีนไฟเซอร์-ไบ

ออนเทค จำานวน 21.9 ล้านโดส เพื่อฉีดให้เด็กอายุ 5-12 ปี.

จับชีพจรความตึงเครียดโลก

...จากยูเครนถึงปักกิ่งสาร์-อาทิตย์ท่ีผ่านมา ผมจับตาดู 2 จุดสำาคัญเพื่อจับชีพจร

การเมืองตึงเครียดระหว่างประเทศ

ตาหน่ึงมองไปท่ียูเครน ตาอีกข้างเหลียวดูปักก่ิง เพราะปูติน 

บินตรงไปปักกิ่งเพื่อจับมือ สี จิ้นผิง...ภาษาทางการคือการไปร่วม

พิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกส์ฤดูหนาวของจีน แต่สาระจริงๆ คือ

การแสดงความเป็น “สหายร่วมรบ” ที่ต้องการจะยัน โจ ไบเดน 

อย่างเปิดเผยโจ่งแจ้ง

ปูตินกับสีออกแถลงการณ์ร่วมที่ปักกิ่งยาวเหยียด ตอกย้ำา

ถึงความสัมพันธ์อันลุ่มลึกและกว้างขวางของทั้งสอง 

โดยเฉพาะต้องการเน้นว่าพร้อมจะจับมือต้านอิทธิพล

ตะวันตกอย่างแข็งขัน

ต่อมาอีกหนึ่งวัน “วอชิงตันโพสต์” ออกข่าวว่ารัสเซียใกล้

จะเสร็จสิ้นการเตรียมการสำาหรับการรุกรานยูเครนครั้งใหญ่แล้ว

ข่าวชิ้นนี้อ้าง “ข่าวกรองสหรัฐฯ” ว่า หากรัสเซียบุก

ยูเครนตามการประเมินนี้อาจส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต หรือบาด

เจ็บมากถึง 50,000 คน  

รัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟอาจล่มภายใน 2 วัน และเปิด

ทางให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมกับผู้ลี้ภัยมากถึง 5 ล้านคน  

ข่าวกรองที่ว่านี้ยืนยันว่ารัสเซียยังคงเสริมกำาลังหน่วยรบ

ไปยังชายแดนยูเครนและเบลารุสไม่ขาดสาย

วอชิงตันโพสต์อ้างว่าแหล่งข่าวอย่างน้อย 7 แหล่งยืนยัน

ตรงกันว่า รัสเซียได้ส่งกลุ่มยุทธวิธี 83 กองพัน แต่ละกองพันมี

ทหารประมาณ 750 นาย เตรียมพร้อมสำาหรับการจู่โจม  

2 สัปดาห์ก่อนข่าวกรองแหล่งเดียวกันนี้บอกว่ามี 60 กองพัน

เท่านั้นที่มุ่งสู่ชายแดนยูเครน  

ทหารกว่า 62,000 นาย ได้รับการเสริมกำาลังด้านการขน

ส่งและโลจิสติกส์อีกกว่าหมื่นคนทั้งด้านกำาลังทางอากาศ และการ

สนับสนุนทาง

ข่าวกรองมะกันบอกว่า กำาลังทั้งหมดนี้เท่ากับ 70% ของ

หน่วยรบที่ปูตินต้องการเพื่อการรุกใหญ่เข้ายูเครน

อีกด้านหนึ่งผมมองไปที่ปักกิ่งในช่วงเวลาเดียวกัน...วัน

ศุกร์ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งของปูตินมีการออก

แถลงการณ์ร่วมยาวเหยียด

สะท้อนถึง “จุดยืนร่วม” ของ 2 ผู้นำาในประเด็นสำาคัญระดับ

โลก รวมถึงการวิจารณ์สหรัฐฯ และพันธมิตรอย่างรุนแรง 

ก่อนบินลงปักกิ่ง ปูตินเขียนบทเรียกความสัมพันธ์รัสเซีย-จีน 

เรียกว่าเป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งอนาคต”

ปูตินได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 4 ด้านที่สำาคัญสำาหรับปักกิ่ง

และมอสโก

ประการแรก ความเป็นหุ้นส่วนที่ถูกยกระดับไปถึงจุดที่ไม่เคย

มีมาก่อน

กับการประสาน

งานของนโยบายต่าง

ประเทศของทั้ง 2 

ประเทศอยู่บนพื้นฐาน

ของแนวทางที่ใกล้ชิด

และสอดคล้องกันในการ

แก้ไขปัญหาระดับโลก

และระดับภูมิภาค 

ประการที่สอง 

เน้นบทบาทสำาคัญใน

การรักษาเสถียรภาพใน

สภาพแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ “ที่ท้าทาย”  

ให้ความสำาคัญต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐ                               

เพื่อให้มีความเท่า  

เทียมและครอบคลุม

มากขึ้น 

ประการที่สาม 

ปูตินชี้การพัฒนา

ตะวันออกไกลจะเป็น

ผลประโยชน์ร่วมกัน

ของทั้ง 2 ประเทศ 

ประการที่สี่ ปู

ตินวิพากษ์วิจารณ์

ความพยายามของ

หลายประเทศในการ

พยายามทำาให้กีฬา

เป็นการเมืองเพื่อ

ประโยชน์ของความ

ทะเยอทะยานของตน

แถลงการณ์ 

ร่วมปูติน-สีจงใจใช้

ถ้อยคำารุนแรงต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร:ตอนหนึ่งชี้นิ้วไปที่ “ผู้

แสดงบางคนเป็นตัวแทนแค่เสียงส่วนน้อยในระดับสากลที่ยังคง

สนับสนุนแนวทางเฉพาะตนในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ...

และหันไปใช้กำาลัง 

“พวกเขาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นๆ ด้วยการ

ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรม และปลุกระดมให้เกิด

ความขัดแย้ง ความแตกต่างและการเผชิญหน้า ซึ่งขัดขวางการ

พัฒนาและความก้าวหน้าของมนุษยชาติในการต่อต้านการต่อต้าน

จากประชาคมระหว่างประเทศ”

ที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือคำาว่า “ประชาธิปไตย” ที่ใช้ใน

แถลงการณ์ฉบับนี้ตอนหนึ่งบอกว่า “ประชาธิปไตยถูกนำามาใช้ใน

ทุกด้านของชีวิตสาธารณะอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดับ

ประเทศ’ 

โดยเน้นว่ารัสเซียและจีนเป็นมหาอำานาจโลกที่มีมรดก    

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่มรวย มีประเพณีอันยาว 

นาน 

และวิจารณ์ความพยายามของบางประเทศในการกำาหนด 

“มาตรฐานประชาธิปไตย” ของตนเองไปใช้กับประเทศอื่นๆ เพื่อ

ผูกขาดสิทธิในการประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ประชาธิปไตย กำาหนดเส้นแบ่งตามมูลอุดมการณ์ รวมถึงการจัดตั้ง

กลุ่มและพันธมิตรพิเศษของความสะดวก 

“ทำาให้เห็นว่าความพยายามเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การสถาปนา

อำานาจและคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของระเบียบโลก”

ที่น่าวิเคราะห์ไม่น้อยคือ ประเด็นที่ผู้นำารัสเซียและจีนชี้

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนา Greater Eurasia 

และโครงการ Belt Road Initiative (BRI) 

รัสเซียตอกย้ำาถึงการสนับสนุนหลักการ “จีนเดียว” และ

ยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ 

ทั้งปูตินและสีไม่ลืมที่จะโจมตี NATO และ AUKUS อย่าง

ดุเดือด

ประกาศคัดค้านการขยายสมาชิกภาพของ NATO และ 

“เรียกร้องให้พันธมิตรแอตแลนติกเหนือละทิ้งแนวทางสงคราม

เย็น...”

แถลงการณ์ร่วมพูดถึงผลกระทบด้านลบของสหรัฐฯ 

ที่ประกาศ “ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก” ต่อสันติภาพและ

เสถียรภาพในภูมิภาค 

และแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับ ‘หุ้นส่วน

ความมั่นคงไตรภาคีระหว่างออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหราช

อาณาจักรภายใต้ AUKUS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเริ่ม

ต้นความร่วมมือในด้านพลังงานนิวเคลียร์เรือดำาน้ำา

ผมมอง 2 เหตุการณ์ที่โยงกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็น

สัญญาณของความตึงเครียดที่กำาลังก่อตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไม่

หยุดยั้ง

สงครามเย็น 2.0 นี่ร้อนแรงกว่ารอบแรกมากมายนัก.

เ

ภาวะฉุกเฉิน‘ออตตาวา’สู้ม็อบ
ออตตาวา • นายกเทศมนตรีออตตาวาประกาศภาวะฉุกเฉิน รับ 

มือม็อบรถบรรทุกที่ชัตดาวน์เมืองหลวงแห่งนี้มานาน 10 วันแล้ว 

เพื่อประท้วงข้อบังคับฉีดวัคซีนก่อนข้ามพรมแดนเข้าสหรัฐ ที่บาน

ปลายเป็นการประท้วงมาตรการควบคุมโควิดโดยรวมและต่อต้าน

รัฐบาล 

การประท้วงท่ีไม่เคยปรากฏ

ข้ึนมาก่อนและบานปลายจนควบ 

คุมไม่ได้น้ีเร่ิมต้นมาต้ังแต่วันท่ี 29 

มกราคม 2565 ผู้ประท้วงท่ีเป็นคน

ขับรถบรรทุกหลายร้อยคันเคลื่อน

ขบวนกันมาจอดบนถนนใจกลาง

กรุงแล้วเร่ิมต้ังเต็นท์และเพิงท่ีพัก

ช่ัวคราว ปิดก้ันการจราจรในกรุง

ออตตาวา สร้างความเดือดร้อนแก่                                               

ชาวเมืองจำานวนมาก โดยท่ีเจ้า

หน้าท่ีทางการไม่สามารถขัดขวาง

ได้

รายงานรอยเตอร์และเอเอฟ                         

พีในวันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ กล่าว                    

ว่า นายกเทศมนตรีจิม วัตสัน ออก                                    

แถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า เขา

ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงออต                                                     

ตาวา ซ่ึงสะท้อนถึงอันตรายร้าย                                              

แรงและภัยคุกคามต่อความม่ันคง

ปลอดภัยของชาวเมือง จากการ                                                  

ชุมนุมประท้วงท่ียังดำาเนินอยู่ และ

เน้นย้ำาถึงความจำาเป็นสำาหรับการ

สนับสนุนจากขอบเขตอำานาจศาล

และรัฐบาลในระดับอื่นๆ 

ก่อนหน้าน้ีในวันเดียวกัน 

วัตสันกล่าวถึงสถานการณ์การ

ชุมนุมประท้วงปิดเมืองของรถ

บรรทุกเหล่าน้ีว่า “ควบคุมไม่ได้

อย่างส้ินเชิง” ผู้ประท้วงมีจำานวน

มากกว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจมาก “เห็น

ได้ชัดว่าพวกเขามีจำานวนมากกว่า

เราและเรากำาลังแพ้การต่อสู้คร้ัง

น้ี” เขากล่าวกับวิทยุซีเอฟอาร์เอ “เรา                                                      

ต้องทวงเมืองของเรากลับคืนมา”

เขาตำาหนิคนขับรถบรรทุก

เหล่าน้ีว่า “ไม่มีความรู้สึก” เพราะ

ยังคงบีบแตรรถ เปิดไซเรน และ

จุดดอกไม้ไฟ เปล่ียนการชุมนุมให้

เป็นงานปาร์ต้ี 

“ขบวนเสรีภาพ” เร่ิมต้น

เคล่ือนไหวเพ่ือต่อต้านข้อบังคับ

ของแคนาดา ท่ีให้ผู้ขับรถข้ามพรม 

แดนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

แต่การประท้วงได้กลายเป็นจุดศูนย์

รวมของการต่อต้านมาตรการด้าน

สาธารณสุขเพื่อควบคุมโควิด-19 

โดยรวม และการต่อต้านรัฐบาล

ของนายกฯ จัสติน ทรูโด 

ผู้เข้าร่วมการชุมนุมบาง

คนโบกธงของสมาพันธรัฐหรือธง

ของนาซี บางคนบอกว่าพวกเขา

ต้องการยุบรัฐบาลแคนาดา ผู้จัด

ขบวนประท้วงรถบรรทุกบอกด้วย

ว่า จะไม่ออกจากเมืองจนกว่ารัฐ 

บาลจะยุติข้อบังคับฉีดวัคซีน

นายกฯ ทรูโด ซ่ึงอยู่ระ                                            

หว่างแยกกักโรคหลังจากติดเช้ือ                                  

ไวรัสโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว                                               

ปฏิเสธจะใช้กำาลังทหารเพื่อสลาย

การชุมนุมประท้วง เขาและครอบ 

ครัวได้ย้ายออกจากบ้านใจกลางกรุง                                             

ออตตาวาเมื่อสุุดสัปดาห์ เพื่อความ

ปลอดภัย 

ผู้นำาแคนาดากล่าวว่า ขบวน

รถบรรทุกนี้เป็นแค่คนส่วนน้อย

กลุ่มเล็กๆ และรัฐบาลไม่กลัวการ

ขู่ คนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดน

ของแคนาดาราว 90% ฉีดวัคซีน

ครบ 2 โดสแล้ว ขณะประชากร

โดยรวมเกือบ 79% ก็ฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้ว

ความเดือดร้อนรำาคาญ

จากเสียงอึกทึกและการปิดถนน

ทำาให้ชาวออตตาวาโกรธแค้นต่อ

ความไร้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 

และทำาให้ตำารวจต้องย้ายผู้ชุมนุม

บางส่วนและจัดแนวกีดขวางใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ พร้อมกับเตือนว่า 

ตำารวจกำาลังรวบรวมข้อมูลการจด

ทะเบียนของรถ รวมถึงด้านการเงิน

และข้อมูลดิจิทัล และหลักฐานอื่นๆ 

ท่ีจะนำามาใช้ดำาเนินคดีอาญา 

เมื่อคืนวันอาทิตย์ ตำารวจ

ยังเตือนว่าจะจับกุมผู้ที่สนับสนุน

ที่ช่วยเหลือม็อบรถบรรทุกเหล่านี้ 

รวมถึงการนำาถังเชื้อเพลิงมาเติม

เพื่อให้ม็อบปักหลักได้ต่อไป โดย

มีหลายคนถูกจับกุมแล้ว.

ออสเตรเลียเปิดประเทศรับนทท.21ก.พ.
ซิดนีย์ • นายกรัฐมนตรีสกอตต์ 

มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย ประ 

กาศว่าจะเปิดพรมแดนต้อนรับ

นักท่องเท่ียวท่ีฉีดวัคซีนครบโดส

แล้วจากทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 21 

กุมภาพันธ์ ยุติมาตรการควบคุม

การเดินทางเข้มงวดที่ดำาเนินมา

เกือบ 2 ปีของออสเตรเลีย

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย   

งานว่า นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์

ริสัน ของออสเตรเลีย แถลงหลัง

ประชุมรัฐมนตรีด้านความม่ันคง

ท่ีกรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันจันทร์

ท่ี 7 กุมภาพันธ์ ว่า เกือบ 2 ปี

แล้วต้ังแต่ออสเตรเลียตัดสินใจ

ปิดพรมแดนออสเตรเลียจะ

กลับมาเปิดพรมแดนสำาหรับผู้ถือ                                                   

วีซ่าท่ัวโลก ต้ังแต่วันท่ี 21 กุมภา 

พันธ์ปีนี้ ถ้าคุณฉีดวัคซีนโควิด-

19 ครบ 2 เข็มแล้ว เรายินดีต้อน                                                   

รับคุณกลับสู่ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเร่ิมปิดพรม 

แดนเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เพื่อ                               

ปกป้องประเทศจากการระบาด

ของโควิด-19 หอการค้าและอุต                           

สาหกรรมออสเตรเลียประเมินว่า 

การปิดพรมแดนทำาให้ภาคธุรกิจ

สูญเสียรายได้เดือนละ 2,600 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ 

ภาคการเดินทางและการ

ท่องเที่ยวของออสเตรเลียได้รับ

ผลกระทบอย่างหนักจากการ

ปิดประเทศ นักท่องเที่ยวลดลง

เกือบ 98% เมื่อเปรียบเทียบกับ                                               

ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 

ปีเตอร์ เชลลีย์ กรรมการ

ผู้จัดการสภาส่งออกการท่องเท่ียว

ออสเตรเลียกล่าวว่า ตลอด 2 ปี

ท่ีปิดพรมแดนอุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

บัดน้ีเราจะใช้ความพยายามท่ีทุก

คนมีส่วนร่วมเพ่ือฟ้ืนฟูอุตสาห 

กรรมท่องเท่ียว 

อลัน จอยซ์ ซีอีโอสายการ 

บินแควนตัส กล่าวในแถลง 

การณ์ว่า บริษัทกำาลังพิจารณา

ตารางการบินเพื่อเริ่มเที่ยวบิน

ใหม่จากเมืองต่างๆ ทั่วโลกใน

เร็วๆ นี้ 

โทนี วอล์กเกอร์ กรรมการผู้

จัดการบริษัท ควิกซิลเวอร์กรุ๊ป ท่ี

ดำาเนินกิจการเรือสำาราญ, ดำาน้ำา                                                             

และรีสอร์ตท่ีเกรทแบร์ริเออร์รีฟ

ของออสเตรเลีย กล่าวว่า เรา

ตื่นเต้นมากท่ีจะได้กลับมาเปิดกิจ 

การอีกคร้ัง 2-3 ปีท่ีผ่านมาน้ีเป็น

ช่วงเวลาท่ียากลำาบากมาก และ

ต้องใช้เวลาฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว

ออสเตรเลียมีรายงานผู้ติด                   

เช้ือรายใหม่เม่ือวันจันทร์กว่า 

23,000 ราย เป็นจำานวนผู้ติดเช้ือ

ต่ำาสุดของปีน้ี หลังจากเคย มีผู้ติด                                                

เช้ือรายวันสูงสุดถึง 150,000 ราย                                                        

เมื่อ 1 เดือนก่อน.

แบนสู้วัว • โซเฟีย ซิสเนียกา ดาราเม็กซิกัน ถือป้ายที่เขียนเป็นภาษาสเปนว่า “ฉันจะเป็นคนต่อไป” ระหว่างรณรงค์ให้ยกเลิกการสู้วัว

กระทิง หน้าทำาเนียบรัฐบาล ในกรุงเม็กซิโกซิตี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์. 
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แรงงาน 3 ชาติเปิดศึกยกพวกตีกัน 

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสายตรวจ สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กว่า 20 นาย พร้อม

อาวุธครบมือ ได้เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างแรงงานชาวไทย 

ชาวเมียนมา และชาวกัมพูชา กว่า 50 คน ที่ก่อเหตุยกพวกตะลุมบอนกัน 

ซึ่งมีทั้งขวดเบียร์และขวดเหล้าขาวเป็นอาวุธ ขว้างปาใส่กันอย่างบ้าคลั่ง 

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานเกือบ 20 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้

ได้ หลังเหตุการณ์สงบพบว่ามีผู้บาดเจ็บเกือบ 10 ราย บางรายถูกหัวหน้า

คนงานนำาส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเหตุเกิดภายในแคมป์พัก

คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำาบลบางปลา อำาเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้เชิญหัวหน้าคนงานและผู้ควบ

คุมแคมป์คนงานที่เกิดเหตุมาทำาการสอบปากคำา และสอบสวนหาตัวหัวโจก

ทั้งสองฝ่ายเพื่อมาดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

หนุ่มใหญ่เครียดปัญหาโรคผูกคอตาย

อุทัยธานี • เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 ก.พ.65 ร.ต.อ.เสาวรีย์ อ้นโต ร้อย

เวรสอบสวน สภ.เมืองอุทัยธานี ได้รับแจ้งเหตุมีคนผูกคอตายในป่ากลางนา 

หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี จึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

พร้อมด้วยแพทย์เวร รพ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี ที่เกิดเหตุ

พบศพชายทราบชื่อต่อมาคือ นายสิทธิชัย ฉลาดธัญกิจ อายุ 40 ปี มีอาชีพ

รับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 4/3 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี 

สภาพศพนั่งคุกเข่า เริ่มส่งกลิ่น มีเชือกไนลอนผูกคอติดกับกิ่งต้นแจง มือ

ทั้งสองข้างจับเชือกไว้ที่บริเวณลำาคอ สวมกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำาเงิน เสื้อ

คอกลมแขนสั้นสีน้ำาตาล สอบถามนางสุมาลี ภู่เกตุ แพทย์ประจำาตำาบล

หนองไผ่แบน ทราบว่าได้รู้จักกับผู้ตาย และผู้ตายมีโรคประจำาตัวหลายโรค 

ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยบ่นกับเพื่อนว่าจะเดินไปผูกคอตายในป่า แต่เพื่อนไม่

คิดว่าจะเป็นจริง ส่วนญาติกล่าวว่า ผู้ตายได้หายออกจากบ้านไป 2-3 วัน 

แต่ไม่ทราบว่าไปไหน จนมีคนไปพบว่าผูกคอตายกลางป่า ญาติไม่ติดใจใน

การตาย เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงมอบศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป 

คนงานก่อสร้างตกเขื่อนจมน้ำาดับ

ชลบุรี • เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ม.ค.65 ร.ต.อ.กวิน จุ้ยรอด 

รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกเขื่อนกันคลื่น

ริมทะเล หน้ารีสอร์ตแห่งหนึ่ง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงรุดตรวจ

สอบ พร้อมขอรับการสนับสนุนนักประดาน้ำา หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าง 

โรจนธรรมสถานสัตหีบ ทำาการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิต ที่เกิดเหตุเป็นเขื่อน

กันคลื่นสูงราว 5 เมตร หน้าเขื่อนมองเห็นด้วยสายตาที่ระดับความลึก 

2 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย สภาพนอนคว่ำาหน้าจมอยู่ใต้ทะเล 

มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ ใกล้กันพบกระเป๋าสะพาย มีบัตรประชาชน

ระบุตัวตนคือ นายบุญช่วย กายะสิทธิ์ อายุ 50 ปี อาชีพก่อสร้าง ชาว

จังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นหน่วยกู้ภัยได้นำาศพส่งชันสูตรหาสาเหตุการ

เสียชีวิตยังโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ

ของเหล่าบรรดาญาติมิตร ร.ต.อ.กวิน จุ้ยรอด เผยว่า จากการสอบถาม

ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ผู้ตายได้มาทำางานก่อสร้างในรีสอร์ตแห่งนี้ ส่วน

ตอนเกิดเหตุไม่มีผู้ใดเห็น คาดว่าผู้ตายเดินเลาะริมเขื่อนก่อนพลาดท่า

พลัดตกไปในทะเลจนเสียชีวิตดังกล่าว.

เปิดเกมเสี้ยม

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และที่สำาคัญ

เป็นการเดินตามแนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ 

 “ผมในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งก็ได้ประกาศ

ไว้ว่า พรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรค

ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ว่าจะมีพรรค

พลังประชารัฐหรือไม่ หรือมีพรรคอื่นที่จะ

เสนอ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แต่พรรค

รวมไทยสร้างชาติก็จะยืนยันที่จะสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ นี่คือจุดยืนของผม ”

 นายเสกสกล ยืนยันว่า พร้อมทำางาน

ร่วมกับพรรคอื่นๆ ที่จะสนับสนุน พล.อ. 

ประยุทธ์เป็นนายกฯ ถือเป็นพรรคที่เป็นทาง

เลือกหนึ่งให้นายกฯ ถ้าคิดว่าพรรคที่อยู่ไม่มี

ความสุข ตนไม่ต้องการให้นักการเมืองบาง

คน รุ่นเก่าๆ หรือพรรคเดียวมาบีบหรือกดดัน

นายกฯ วางแผนเล่นเกมการเมืองกับนายกฯ 

ตลอดเวลา 

 “อย่าคิดว่าคนอย่างนายกฯ ไม่มีที่ ไป

หรือไม่มีที่ยืน ยังมีพรรคการเมืองใหม่อีก

หลายพรรคที่พร้อมสนับสนุนนายกฯ  ผมใน

ฐานะที่อยู่เคียงข้างนายกฯ มาตลอดจะไม่

ยอมให้นายกฯ โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอน”

 เจ้าของฉายาแรมโบ้อีสานกล่าวว่า 

พรรคพลังประชารัฐที่ตนลาออกมานั้น ปกติ

ก็ไม่ได้ร่วมทำากิจกรรมใดๆ อยู่แล้ว  และ

เขาไม่เคยเรียกใช้ตนอยู่แล้ว ดังนั้นต้องหา

ทางในการหาพรรคการเมืองใหม่

 “ยึดคติที่ว่า เป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหาง

ราชสีห์ ทำาพรรคเอง เชิญผู้หลักผู้ใหญ่และ

คนรุ่นใหม่ เยาวชนทั้งหลาย อดีตนักการ

เมืองรุ่นเก่า รุ่นใหม่ มาช่วยกันสร้างพรรค

ให้เป็นประโยชน์ แต่ต้องเป็นคนดี ภาพพจน์

ดี ไม่มีสีเทาหรือประวัติด่างพร้อย” 

‘ตุ๋ย-แป๊ะ’ ขับเคลื่อน

 เมื่อถามว่า ในพรรคพลังประชารัฐ

จะมีคนอื่นๆ ออกตามมาอีกหรือไม่ นายเสก

สกลยืนยันว่ามีแน่นอน ตอนนี้หลายคนยัง

เป็นสมาชิกพรรคอยู่ แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะ

สมก็มั่นใจว่าจะออกมาอีกหลายคนแน่นอน

 มีรายงานว่า สำาหรับพรรครวมไทย

สร้างชาติ นอกจากนายเสกสกลจะเป็นตัว

ขับเคลื่อนคนสำาคัญแล้ว ยังมีนายพีระพันธุ์ 

สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คอย

ให้การสนับสนุน และมีรายงานว่า “บิ๊กแป๊ะ” 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (อดีต ผบ.ตร.) เข้าร่วมด้วย

ระยะหนึ่งแล้ว

 วันเดียวกัน นายปรพล อดิเรกสาร ได้ยื่น

หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ ได้รับการ

ทาบทามจากนายเสกสกลที่ลาออกจากสมาชิก 

พปชร.ไปก่อนหน้านี้ ให้เข้าร่วมงานการเมือง

กับพรรครวมไทยสร้างชาติ 

 ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำาถามผู้

สื่อข่าวถึงการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติว่า 

“เรื่องของพรรคการเมือง เห็นตั้งเป็นร้อย

พรรคแล้วมั้ง”

 เมื่อถามย้ำาว่า มีนายเสกสกลไปร่วม

พรรคดังกล่าวด้วย  หลายคนมองว่าพรรคนี้จะ

เป็นพรรคสำารองของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ได้ตอบคำาถามดังกล่าว พร้อมเดินส่ายหัว

บ่นพึมพำาขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที

 สำาหรับพรรครวมไทยสร้างชาติ คณะ

กรรมการ การ เลือกตั้ง  (กกต.)  มีมติเห็น

ชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจด

ทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 และ 

ต่อมาวันที่ 22 ก.ค.64 ได้ประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา มีคณะกรรมการบริหารพรรค

จำานวน 27 คน โดยมีว่าที่ร้อยโทไกรภพ นคร

ชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค และนางวาสนา คำา

ประเทือง เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคเทิดทูนสถาบัน

 โดยตราสัญลักษณ์พรรครวมไทยสร้าง

ชาติ ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยม มีแถบสีสาม

สี ได้แก่ สีทอง ขาว และน้ำาเงิน มีตัวอักษร

ชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่า พรรครวมไทย

สร้างชาติ  โดยตัวอักษรอยู่ใต้เครื่องหมาย

หกเหลี่ยม

 ความหมายของตราสัญลักษณ์นี้

หมายถึง การหลอมรวมประชาชนชาวไทย

เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความเจริญก้าว 

หน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของ

คนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ

รุ่งเรืองและมั่นคง โดยยึดถือหลักความมั่นคง

และศรัทธาสูงสุดต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์

 สีน้ำาเงินหมายถึงสถาบันพระมหา

กษัตริย์ หลักชัยของประเทศที่ประชาชาติ

ไทยเทิดทูนไว้ ในฐานะพระประมุขศูนย์

รวมแห่งจิตใจของชาติไทย สีทองหมายถึง

ความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึงศาสนา 

ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศาสนา ส่วน  

สำานักงานใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริม

ทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 ที่พรรคพลังประชารัฐ ถ.รัชดาภิเษก 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลังและ

รักษาการเลขาธิการพรรค พปชร. ให้

สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรค ถึงกรณี

ที่มี ส.ส.ของพรรคจะย้ายไปพรรคอื่นว่า ไม่มี 

ไม่เห็น มีแต่คนแสดงความจำานงจะมาอยู่

กับ พปชร. แต่ยังไม่พูด ยังไม่อยากเปิดเผย  

เพราะคราวหน้ายังเหลือเวลาอีกปีกว่า ส่วน

คนที่จะมามีทั้งคนใหม่และคนเก่า  

 เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค ระบุว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมี  ส.ส.ไม่

ต่ำากว่า 150 คน นายสันติกล่าวว่า หัวหน้า

พรรคคงพูดให้เกิดความสบายใจ  

 ถามย้ำาว่า ขณะนี้มี ส.ส.ออกไปตั้ง

พรรคใหม่และลาออกจาก พปชร. นายสันติ

กล่าวสวนว่า “พูดเกินไปหรือเปล่า ยังไม่เห็น

ใครทยอยลาออก และคนที่ออกส่วนหนึ่งไม่

กระทบกระเทือนพรรค ที่บอกว่าไปตั้งพรรค

ใหม่เป็นเรื่องปกติที่มีสมาชิกเข้าออก แต่ไม่

ได้เป็น ส.ส. บางคนอาจจะมีพรรคอื่น  ถือว่า

เป็นสิทธิ”  

 ซักว่า พร้อมที่จะรับตำาแหน่งเลขาธิการ

พรรคในการประชุมใหญ่ของพรรค พปชร. 

เดือน เม.ย.นี้หรือไม่ นายสันติกล่าวว่า ผู้ใหญ่

คงเห็นว่าเราทำางานได้ และตนเป็นอย่างนี้มา

ตลอดว่าไม่ยึดติด แต่ถ้าตั้งเข้ามารักษาการก็

ทำางานเต็มที่ เพราะเราเป็นสมาชิก เป็น ส.ส. 

รักพรรคเหนือสิ่งอื่นใด จึงต้องขับเคลื่อนให้

พรรคเป็นที่หวัง เป็นที่พึ่งของประชาชนให้

ได้ จึงได้บอกกับ ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่ไปรับฟัง

ความเห็นประชาชนว่าอยากให้ ส.ส.และพรรค

พัฒนาอะไร แก้ไขเรื่องไหน อยากสื่อสารอะไร

มาถึง ส.ส.เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกหลานให้มี

คุณภาพ ประกอบอาชีพและทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับโลกที่กำาลัง

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จะทำาสิ่งเหล่านี้ใน 

เชิงรุก 

ก๊วนธรรมนัสเสี้ยม 3 ป.

 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 

พล.อ.ประวิตรประกาศว่า ในการเลือกตั้งครั้ง

หน้าจะทำาให้ได้ ส.ส.เข้ามาถึง 150 เสียงว่า 

ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกิน 150 เสียง ส่วนกรณี

กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้า

พรรคยืนยันว่าคุมได้ โดยระบุว่าทั้ง  21 เสียง

จะเป็นเสียงของรัฐบาล และไม่มีเงื่อนไขอะไร

  ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากพรรค พปชร. 

แจ้งว่า ในที่ประชุมพรรคที่มี พล.อ. ประวิตร

เป็นประธาน ซึ่งมีแกนนำาพรรคและ ส.ส.เข้า

ประชุมอย่างพร้อมเพรียง พล.อ.ประวิตร 

ได้เน้นย้ำาเรื่องความรักความสามัคคีภายใน

พรรคเป็นพิเศษ ว่าขอให้รักกัน สามัคคีกัน 

และขอให้มั่นใจว่าจะสู้ต่อไป พรรคไม่ได้ขา 

ลงอย่างที่มีการพูดๆ กัน เรายังจะทำาพรรค

ต่อไป รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม ขอให้อยู่ด้วย

กันไปตลอด แม้จะมีคนแยกออกไปตั้งพรรค

ก็ตาม เดี๋ยวเลือกตั้งใหม่ค่อยว่ากัน 

 “ให้รักกันนะ สมัยหน้าผมเชื่อมั่นว่า

เราจะได้ 150 ไอ้คนจะไปก็ไป ใครไม่ได้ไป

ไหนก็อยู่ด้วยกัน คนที่เข้ามาก็เยอะแยะ นัก

ข่าวไม่เอาไปพูด พูดแต่คนไป คนที่เข้ามาผม

ไม่ได้เล่าให้ฟัง คนขอเข้ามาเยอะแยะ”   

 พล.อ.ประวิตรยังได้แจ้งต่อที่ประชุม

ว่า นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำานวย

การธนาคารออมสิน จะมาดูเรื่องนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจในครั้งหน้า 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับบรรยากาศ

การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดี พล.อ.ประวิตร

ค่อนข้างอารมณ์ดี ขณะที่ ส.ส.ต่างจับกลุ่มคุย

กันอย่างครึกครื้นเป็นกันเอง ต่างจากก่อน

หน้าที่พรรค พปชร.จะมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส

และ ส.ส.รวม 21  คน ที่พอหลังประชุมเสร็จ

แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายกันทันที 

 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่นำาโดย ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา  ซึ่งได้นัดหมายกลุ่ม 

ส.ส.ที่ถูกขับพ้นออกจากพรรคพลังประชารัฐ

ไปหารือกันที่ จ.ภูเก็ตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานการ

เมืองของพรรคหลังจากนี้

 ทั้งนี้ การหารือของพรรคเศรษฐกิจ

ไทยมีข้อสรุปสำาคัญ ในเรื่องข้อเสนอต่อรอง

เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อแลกกับการสนับสนุนรัฐบาล โดยเห็น

ตรงกันว่าบุคคลที่เหมาะสมกับตำาแหน่ง  

มท.1 คือ พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากมีศักยภาพ 

สามารถตอบสนอง ส.ส.ในพื้นที่ ได้เป็น

อย่างดี และเป็นการขยายฐานทางการเมือง

รองรับการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกด้วย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โมเดลที่จะให้ 

พล.อ.ประวิตรควบ รมว.มหาดไทยแทน 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดานั้น เคยมีการพูด

ถึงมาแล้วตั้งแต่ช่วงที่ ร.อ.ธรรมนัสยังอยู่กับ

พรรคพลังประชารัฐ โดยในครั้งนั้น ส.ส.ใน

สาย ร.อ.ธรรมนัสต่างสนับสนุนและต้อง 

การให้ ร.อ.ธรรมนัสดำารงตำาแหน่ง รมช.

มหาดไทยด้วย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัสโพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ตามที่มี

ข่าวจากสำานักข่าวบางสำานัก เผยแพร่ข่าวว่า

ผมและกลุ่มพี่น้อง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 

ได้มีการประชุมกันที่ภูเก็ตและได้มีมติว่า ทาง

พรรคจะร่วมรัฐบาลโดยขอต่อรองตำาแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้  

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

 ผมและกลุ่มพี่น้อง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจ

ไทย ขอยืนยันจุดยืนเดิม คือขอทำาการเมือง

อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง  

ดำารงไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านของเมือง นั่นคือ 

ชาติ ศาสน์  กษัตริย์ ครับ”

 ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ปฏิ เสธตอบ

คำาถามผู้สื่อข่าว เมื่อถามถึงการที่กระทรวง

มหาดไทยกำาลังเนื้อหอมเพราะกลุ่มการเมือง

ต้องการต่อรองเอาเป็นจำานวนมาก 

 เมื่อถามย้ำาว่า การปรับ ครม.ขณะนี้จะ

ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพรรคร่วมรัฐบาลในช่วง

นี้ ได้หรือไม่ โดย พล.อ.อนุพงษ์ได้แต่เหลือบ

ตามองหน้ากลุ่มผู้สื่อข่าวที่ดักรอสัมภาษณ์

เท่านั้น แต่ไม่ได้กล่าวอะไร.

ยันคุมโควิดได้

ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม  

216,538 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่

วันที่ 28  ก.พ.64 ทั้งสิ้น 117,094,785 โดส 

“คลัสเตอร์ตลาดซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่

พบมากที่สุด โดยพบที่ กทม., ชลบุรี, อุบล 

ราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์ , ขอนแก่น, 

น่าน, หนองบัวลำาภู, ราชบุรี, นครราชสีมา,  

ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, 

ฉะเชิงเทรา,  เพชรบุรี” พญ.สุมนีระบุ  

พญ.สุมนีกล่าวว่า มีการคาดการณ์

ว่าสถานการณ์ในประเทศยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 

แต่เป็นไปตามที่คาดการณ์และยังสามารถ

ควบคุมได้ แม้ตัวเลขอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆ แต่

ถ้าเทียบกับการระบาดของเดือน เม.ย.ปีที่

แล้วถือว่าลดลง อัตราค่อนข้างทรงตัว และ

ระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ 

“ขณะนี้ จ.มหาสารคามได้มีการออก

ประกาศขอความร่วมมือประชาชนให้งดกิน

ข้าวร่วมกัน ในการทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งใน

งานประชุม งานเสวนา พิธีกรรมศาสนา งาน

บวช งานศพ งานแต่ง และงานบุญต่างๆ 

รวมถึงสถานที่ทำางาน สถานที่ราชการ คำาสั่ง

นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมาแล้ว ถือเป็น

อีกหนึ่งมาตรการที่จังหวัดต่างๆ สามารถนำา

มาปรับใช้ในการป้องกันการระบาดจากการ

รับประทานอาหารร่วมกันได้” พญ.สุมนีระบุ 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ย้ำาให้ทุกฝ่ายติดตามเฝ้า

ระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อ

โควิด-19  หลังพบผู้ติดเชื้อยอดพุ่งถึงหลักหมื่น

ติดต่อหลายวัน  โดยกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ชี้แจงว่า แม้สายพันธุ์ โอมิครอนจะแพร่

กระจายเชื้อได้รวดเร็ว แต่อาการไม่ได้รุนแรง

มากกว่าสายพันธุ์เดลตา และจำานวนยอดผู้

เสียชีวิตและผู้ป่วยหนักไม่ได้เพิ่มขึ้น นายก

รัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งสร้างความเข้าใจกับ

ประชาชน ว่าเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับ

โควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย หากปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด

“คาดว่าจะมีการพิจารณาทบทวน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 

รวมถึงมาตรการผ่อนคลายเพื่อขับเคลื่อน

กิจการกิจกรรมในที่ประชุม ศบค.ครั้งต่อไป  

เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้

เหมือนปกติมากที่สุด” นายธนกรระบุ 

นายธนกรระบุด้วยว่า รวมทั้งจากการ

วางแผนกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่อง

เที่ยวของรัฐบาล จะเตรียมการหารือเพื่อจัด 

Travel Bubble กับประเทศที่มีศักยภาพใช้

เป็นกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการ

เดินทางท่องเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่าง

การประสานงานและหารือร่วมกับประเทศ

ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวร่วมกัน 

โดยล่าสุดจะมีการพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่อง

เที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงความ

เป็นไปได้ ในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว

ระหว่างไทยและจีน รวมไปถึงการพิจารณา

ร่วมกับทางการมาเลเซียในช่วงปลายเดือน

กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกัน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีทรัพย์ 

ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรม

ควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.จักรรัฐ พิทยา

วงศ์อานนท์ ผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา  

ร่วมแถลงข่าว โดย นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ขณะ

นี้การติดเชื้อในบ้านเราจะมีการกระจายไป

ตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ คลัสเตอร์ต่างๆ โดย

ขณะนี้มีผู้ที่กำาลังรักษาอยู่ 92,784 ราย 

โดยจังหวัดที่เสี่ยงคือกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  จังหวัดที่มีพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว 

และจังหวัดนำาร่องท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี, 

ภูเก็ต ฯลฯ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อสูงอยู่ ทั้งนี้ขณะที่

ช่วงนี้ยังคงมีสัญญาณเตือนภัยโควิดที่ระดับ 

4 และยังขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัว

ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

“ขอให้ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานไป

ฉีดวัคซีน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยัง

เป็นการติดเชื้อจากครอบครัว เพื่อนที่ทำางาน 

รองลงมาคือไปสถานที่เสี่ยง จึงขอให้หลีก

เลี่ยงการรวมกลุ่ม และเน้นการดูแลตนเอง

แบบครอบจักรวาล” นพ.จักรรัฐระบุ 

ด้าน นพ.ทวีทรัพย์กล่าวถึงผลการศึกษา

วัคซีนโควิด-19 ใช้จริงของประเทศไทยว่า ใน

ขณะนี้ ได้ศึกษาในส่วนของประสิทธิผลวัคซีน

ใช้จริง โดยคณะทำางานติดตามประสิทธิผล

วัคซีนป้องกันโควิด-19 กรมควบคุมโรค คณะ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พบ

ว่า การใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีประวัติรับวัคซีน

และเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นำามาเปรียบ

เทียบกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วและมีประวัติรับวัคซีน 

พบว่าผู้ที่ ได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีประสิทธิภาพ

ป้องกันไม่ให้ติดเชื้ออยู่ที่ 65% และป้องกันการ

ป่วยรุนแรง/ตายอยู่ที่ 88% ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีน 

3 เข็ม ป้องกันไม่ให้ติดเชื้ออยู่ที่ 94% และ

ป้องกันการป่วยรุนแรง/ตายอยู่ที่ 98%

“การประเมินประสิทธิผลของวัคซีน

จึงได้ทำาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2564 โดยพบว่า ในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2564 ประสิทธิผลของผู้ที่ฉีดวัคซีน

ครบ 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อสูงถึง 81% แต่

เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะลดลงเหลือ 50% 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ฉีด 2 เข็มสามารถป้องกัน

อาการป่วยหนัก/ตาย ลดลงมาเล็กน้อยเหลือ 

79% ส่วนการฉีดเข็มที่ 3  ป้องกันการติดเชื้อ

ได้ 90% ซึ่งสูงอย่างต่อเนื่อง และป้องกันป่วย

รุนแรง/ตายได้ 96%” นพ.ทวีทรัพย์ระบุ.

ชัยนาท • วันที่ 7 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า หลังจากที่สหรัฐอเมริกา

อนุญาตให้นำาเข้าส้มโอผลสดไม่

จำากัดพันธุ์จากประเทศไทย ภาย

ใต้เงื่อนไขการนำาเข้าที่กำาหนดแล้ว 

หลังจากที่รัฐบาลไทยได้เสนอขอ

เปิดตลาดส้มโอพร้อมกับผลไม้อีก

หลายชนิดมาเป็นระยะเวลากว่า 

15 ปีตั้งแต่ปี 2549 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นาย

อำานวย คุ้มชนะ เกษตรกรผู้ปลูก

ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา

มากกว่า 60 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำาบลนาง

ลือ อำาเภอเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า 

รู้สึกดีใจและถือเป็นข่าวดีอย่างมาก

ที่จะทำาให้ส้มโอมีตลาดส่งออกกว้าง

ขึ้น จากเดิมที่ส่งไปได้แค่ประเทศ

จีนเป็นส่วนใหญ่ แต่ โดยส่วนตัว

แล้วคงต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 

เพื่อให้ส้มโอมีคุณภาพตามหลัก

เกณฑ์ที่ทางสหรัฐอเมริกากำาหนด 

เพราะสหรัฐอเมริกาคงจะมีเงื่อนไข

มาตรฐานที่แตกต่างและเข้มงวด

กว่าการส่งส้มโอไปประเทศจีน ซึ่ง

นอกจากส้มโอต้องมีผิวพรรณดีแล้ว

ยังต้องดูเรื่องสารตกค้างที่เกษตรกร

ชาวสวนใช้ป้องกันโรคและศัตรูพืช

“เราต้องระวังสารเคมีที่

สหรัฐห้ามใช้ ซึ่งเรื่องนี้คาดหวังว่า

ทางส่วนราชการ เช่น กรมส่งเสริม

การเกษตร จะสามารถให้ข้อมูลและ

แนะนำากับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ

ว่าควรจะใช้สารตัวใด และช่วย

วางแผนการใช้สารป้องกันศัตรูพืช

อย่างถูกวิธีให้ตรงตามมาตรฐาน

ที่ทางสหรัฐกำาหนด เรื่องเหล่านี้มี

ความสำาคัญมาก เกษตรกรชาวสวน

ส้มโอยังขาดความรู้เรื่องเหล่านี้ โดย

สรุปเกษตรกรชาวสวนส้มโอพร้อม

ที่ปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อการส่งออก แต่ขอให้ภาครัฐ

ให้ความรู้และข้อมูลมาส่งเสริม

ชาวสวนส้มโอให้สร้างผลผลิตที่มี

คุณภาพตามที่สหรัฐต้องการมาก

ขึ้นกว่าที่ผ่านมา”.

สวนส้มโอพร้อม

ส่งออกอเมริกา

ขอรัฐช่วยหนุน
กาญจนบุรี • บุกจับฟาร์มเพาะ

เลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใช้บังหน้า

แอบลักลอบจับสัตว์ป่าคุ้มครอง

มาพักก่อนนำาส่งขาย ยึดของกลาง 

ลิงแสม 21 ตัว ตัวเงินตัวทอง  

39 ตัว พร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วม

ขบวนการ

วันที่ 7 ก.พ.2565 นาย

มงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยพญา

เสือ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะ

เจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าติดตามขบวนการ

ลักลอบจับลิงในวัดเขาหน่อ ต.บ้าน

แดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการกระทำา

ผิดเช่นเดียวกันกับเหตุเมื่อวันที่  

31 สิงหาคม 2564 จึงได้ทำาการ

ขยายผลสืบสวน จนทราบว่า

ขบวนการแก๊งค้าลิงได้นำาลิงที่จับ

จากบริเวณวัดเขาหน่อไปขังรวม

ไว้บริเวณโรงเรือน ไม่ทราบเลขที่ 

บ้านยางห้าหลุม หมู่ที่ 9 ต.เนินปอ 

อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อรวบรวม

ก่อนที่จะขนย้ายไปยังแหล่งอื่น 

จึงได้นำากำาลังเข้าตรวจ

สอบโรงเรือนดังกล่าว พบว่าที่

หน้าประตูโรงเรือนมีแผ่นป้าย

แสดงใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์

ป่าคุ้มครอง เล่มที่ 1 ฉบับที่ 113 

เปิดฟาร์มเลี้ยงบังหน้าซุกสัตว์ป่า

ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ได้

รับใบอนุญาตคือ นายลี (สงวน

นามสกุล) ออกให้ โดยสำานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 

สอบถามผู้ดูแลโรงเรือน พร้อมทั้ง

แสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่ออาศัยอำานาจตามมาตรา 81 (2)  

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม 

ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 แต่ผู้ดูแล

โรงเรือนบ่ายเบี่ยง และขอตัว

ไปตามเจ้าของมาพบพร้อมล็อก

กุญแจประตูรั้วไว้ ไม่ให้คณะเจ้า

หน้าที่เข้าไปในบริเวณโรงเรือน  

ต่อมาเจ้าหน้าที่เห็นมีชาย 

2 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นาย

อนันต์ (สงวนนามสกุล) และนาย

วัง (สงวนนามสกุล) เปิดกุญแจกรง 

ขังลิง และไล่ลิงออกซึ่งมีกว่า 

30 ตัว ทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็น 

การพยายามทำาลายพยานหลัก

ฐานจึงเข้าจับกุมตัวไว้ พร้อมทั้ง

เข้าตรวจสอบภายในพบลิงแสมซึ่ง

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เหลือจากที่ถูก

ปล่อยอยู่ในกรง 21 ตัว และตัวเงิน

ตัวทอง 39 ตัว โดยสัตว์ป่าคุ้มครอง

ทั้งหมดไม่มีหลักฐานแสดงการได้มา

แต่อย่างใด ตรวจพบอุปกรณ์การ

เป่าลูกดอกยาสลบที่ใช้งานแล้วและ

ยังไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งอุปกรณ์การ

ลักลอบจับลิงอีกหลายสิบรายการ 

จึงจับกุมและยึดนำาส่งดำาเนินคดีที่

สถานีตำารวจภูธรหนองโสน พร้อม

ทั้งเร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ

ทั้งหมดมาดำาเนินคดีต่อไป

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว

เห็นว่า การกระทำาของกลุ่มบุคคล

ดังกล่าวเป็นการกระทำาผิดตาม 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐาน “ร่วมกัน

ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่

ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า

แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตาม

มาตรา 17 และมาตรา 92 ฐาน 

“ร่วมกันไม่อำานวยความสะดวกให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตาม

มาตรา 81” ต้องระวังโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 98 

ฐาน “ทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่ง

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ

สัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำาการใดๆ 

ให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของ

ตน” ต้องระวังโทษจำาคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามมาตรา 15 

ประกอบมาตรา 91 ฐาน “ขัดขวาง

เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตาม

หน้าที่”.

ยะลา • เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65 คณะ

เจ้าหน้าที่แผนกภัยความมั่นคงฯ 

กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

ประสานงาน จนท.สำานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 

ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกัน

และพัฒนาป่ า ไม้ สะบ้ าย้ อย 

จนท.ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 

(สงขลา) ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์

ทราบพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ

ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ทำาไม้

ซุงท่อน ท้องที่กลุ่มบ้านป่าโชน 

หมู่บ้านสวนชาม ม.2 ต.เขาแดง 

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เนื่องจาก

ได้รับรายงานตามสายข่าวว่า มี

กลุ่มบุคคลขึ้นไปลักลอบตัดไม้

ทำาลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย 

ขอให้ไปตรวจสอบ  

คณะ จนท.จึงเข้าตรวจ

สอบในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขา

พระยาไม้ และป่าควนกำาแพง ท้อง

ที่กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวน

ชาม ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย 

จ.สงขลา ตรวจพบพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าไม้สมบูรณ์ มีไม้ป่า

หวงห้ามมีค่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่น

ล้มด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจนับได้

จำานวน 3 ต้น เป็นไม้สยาจำานวน 

2 ต้น และไม้ยางจำานวน 1 ต้น 

ถูกตัดทอนเป็นท่อน ตรวจนับได้

ทั้งหมดจำานวน 10 ท่อน

จนท.ยังพบร่องรอยการ

ใช้ช้างชักลากไม้ซุงท่อนจากยอด

เขาสูงผ่านป่าไม้สมบูรณ์ และ

ผ่านพื้นที่การตัดไม้ยางพารายัง

ใหม่อยู่ ลงมากองรวมที่พื้นล่างตีน

เขา ริมถนนดิน เตรียมขนย้ายขึ้น

รถบรรทุกออกจากพื้นที่จำานวน 

5 ท่อน จึงทำาการตรวจยึดและตี

ตราไม้ทุกท่อนไว้เรียบร้อย ตรวจ

สอบไม่พบบุคคลใดในที่เกิดเหตุ 

คาดว่าหลบหนีไปพร้อมช้างที่ใช้

ลากไม้ ขณะที่ลากไม้ลงจากภูเขา

ยังไม่เสร็จก่อน จนท.ไปถึง โดย

กล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบ

ตัดไม้ทำาไม้ซุงท่อนและทำาลายป่า 

กระทำาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.

2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่ง

ชาติ พ.ศ.2507

เหตุเกิดในท้องที่กลุ่มบ้าน

ป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม ม.2 

ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ใน

เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

แดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยา

ไม้และป่าควนกำาแพง ห่างจาก

แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประ 

มาณ 3 กม. เป็นพื้นที่ต้นน้ำา คลอง

ลำาทับ แม่น้ำาเทพา.

เหิมหนักลอบตัดไม้เทือกเขาสันกาลาคีรี
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ยื่นสอบ ‘สมปอง’ ครอบครองที่ดิน

ไทยโพสต์ • นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณียื่นสอบที่ดิน ส.ป.ก.ของ

นายสมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ว่าได้ยื่น

หนังสือไปยังเลขาธิการ ส.ป.ก.ขอให้ตรวจสอบ กรณีที่นาง

พันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือติ๋ม ทีวีพูล ออกมาแถลงข่าวว่า 

นายสมปองเอาเงินกว่า 10 ล้านบาทไปซื้อที่ดินกว่า 300 

ไร่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เท่าที่สมาคมฯ ได้ไปตรวจสอบ

พบว่า ที่ดินที่อาจจะเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้อยู่ในแปลงเดียวกัน

ทั้งหมด และบางแปลงไม่ใช่ที่ดินของ ส.ป.ก.อย่างเดียว 

บางแปลงเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ ภายในไม่กี่วันนี้จะไปยื่น

ร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้ตรวจสอบที่ดินที่นายสมปอง 

หรือญาติของนายสมปองครอบครองอยู่ด้วย นอกจากนั้น

เนื่องจากไปกว้านซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ อาจจะเข้าข่ายความ

ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินด้วย 

และจะไปร้องต่อสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ปปง.)  เพื่อสอบสวนด้วย เพราะการที่เข้าไปทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าอยู่ในกฎหมาย

ของ ปปง.และเป็นอำานาจตรวจสอบ 

ย้ำ�ไม่ค้�นก�รแจกเงินช่วงวิกฤต

ล�ดปล�เค้� • นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรค

ไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ระบุถ้าพรรคไหนไม่เห็นด้วย

กับโครงการคนละครึ่งหรือบัตรคนจน ให้ประกาศยกเลิกไป 

ถ้าได้เป็นรัฐบาลว่า เป็นเพียงการพยายามสร้างวาทกรรม

บิดเบือน พรรคไทยสร้างไทยยืนยันการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนยามวิกฤตเป็นสิ่งจำาเป็น เช่นการล็อกดาวน์ แต่ไม่

เห็นด้วยที่รัฐบาลจะใช้วิธีการแจกแบบพร่ำาเพรื่อ ไม่สามารถ

นำาไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนได้จริง พรรค

มีหลายนโยบายที่พร้อมนำาไปสู่การปฏิบัติ เช่น บำานาญประ 

ชาชนเดือนละ 3,000 บาท, นโยบายกองทุนคนตัวเล็ก ที่จะ

เป็นแหล่งสร้างทุนสร้างรายได้ให้คนตัวเล็ก แทนการกู้หนี้

นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหด

เชิญร่วมโครงก�รบอกดิน 3

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มี

เอกสารสิทธิหรือมี ส.ค.1, น.ส.3, น.ส.3ก ต้องการให้ภาครัฐ

เข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  สามารถ

แจ้งตำาแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ โครงการบอกดิน 

3 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 มิ.ย65 ได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 

1.สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำานักงานที่ดิน

ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ 2.เว็บไซต์ : Bokdin3.dol.go.th 

3.Application  SMARTLANDS เลือกหัวข้อบอกดิน โดยผู้ที่

ต้องการแจ้งข้อมูลตำาแหน่งที่ดิน ให้เดินทางไปยังแปลงที่ดิน

ที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้น

เข้าระบบบอกดิน กดแจ้งตำาแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว 

จากนั้นจะมีการตรวจสอบและแจ้งกลับ

มอบเงินช่วยผู้ประสบส�ธ�รณภัย 

ไทยโพสต์ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานักนายก

รัฐมนตรี จำานวน 17,997,636 บาท ตามนโยบายที่ให้เร่ง

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยเพิ่มเติม 

นอกจากการช่วยเหลือตามปกติของส่วนราชการแล้ว เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำาลังใจแก่ผู้ประสบ

สาธารณภัยและครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดจาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี, นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะ

กรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานัก

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย 

เปิดบัญชีอดีตเลข�ฯ ป.ป.ท.

สน�มบินน้ำ� • สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล กรณี

พ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 นาง

อัจฉรา สมจินตนากุล คู่สมรส โดยพบว่ามีทรัพย์สินทั้งสิน 

22,037,813 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น  643,983 บาท เป็นหนี้สิน

จากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น สำาหรับทรัพย์สิน

เป็นของ พ.ต.ท.วันนพ 10,493,139 บาท เป็นของนางอัจฉรา 

11,544,673 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก

รวม 3,072,862 บาท เงินลงทุนซึ่งอยู่ในชื่อของนางอัจฉรา 

1,002,000 บาท ที่ดินรวม 6,000,000  บาท โรงเรือนและ

สิ่งปลูกสร้างรวม 9,500,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน เป็นต้น 

มอบร�งวัลองค์กรเป็นเลิศบริห�รก�รเงิน

ทำ�เนียบรัฐบ�ล • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน

การคลัง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกล่าวว่า                                                                                 

การมอบรางวัลให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีในรูปแบบขององค์กร 

การได้รับรางวัลคือคำาชื่นชม คำายินดี การได้รับการยอม 

รับ สิ่งที่เราต้องทำาต่อไปคือการรักษารางวัลเหล่านี้ที่ยาก

กว่า ที่เราจะไปเริ่มต้นกันใหม่ในวันข้างหน้า บางคนที่ ไม่

เคยได้อะไรเลยจะให้อะไร ก็ต้องไปพัฒนาตัวเองขึ้นมา สิ่ง

สำาคัญที่สุดเราต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศ การเป็น

ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศให้มีเสถียรภาพ ต้องมีนโยบายการ

บริหารจัดการที่ดี  มีการตรวจสอบ ไม่ทุจริต มีความโปร่งใส 

เป็นธรรม ลดปัญหา ขจัดปัญหาด้านการเงินการคลังของ

ประเทศได้.

จี้ กกต.

หาก กกต.รับรองผลการเลือกต้ังก่อน เรา

จะดำาเนินคดีกับ กกต. เพราะขณะนี้

หลักฐานถือว่า 99  เปอร์เซ็นต์แล้วว่า

เป็นการหาเสียงเกินความเป็นจริง หาก 

กกต.รับรองไปก่อนโดยไม่มีเหตุผล เรา

เห็นว่าต้องดำาเนินคดีกับ กกต.

ด้านนายทิวากล่าวว่า วันนี้มา

ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาเสียง

เรื่องค่ารถไฟฟ้า 20 บาทที่นายสุร

ชาติหาเสียงไว้ ตามที่เรายื่นคำาร้องต่อ 

กกต.ว่ามีการทำาผิดตามมาตรา 73 (5) 

เพราะเรื่องรถไฟฟ้าราคา 20 บาทนั้น  

อำานาจหน้าที่ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญก็

ไม่ได้กำาหนดหน้าที่ ส.ส.ในการลดค่า

ไฟฟ้าไว้แต่อย่างใด นอกจากนั้นยัง

มีหลักฐานว่าพรรคเพื่อไทยเคยนำาไป

ใช้หาเสียงในการเลือกตั้ง  ส.ส.ทั่วไป

เมื่อปี 2554 ซึ่งหลังจากการเลือก

ตั้ง รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ก็ไม่สามารถทำาตามนโยบายลดราคา

รถไฟฟ้า 20 บาทตามที่เคยหาเสียง

ไว้ ได้ จนสื่อนำาไปพาดหัวข่าวว่าดับ

ฝันรถไฟฟ้า 20 บาท ซึ่งนายประ

ภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยในขณะนั้น ก็เคยพูดไว้ว่า

รถไฟฟ้า 20 บาททุกสายนั้นไม่สามารถ

ทำาได้  เพราะว่ารถไฟฟ้ามาหลายระบบ 

และเป็นของเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากไปลดราคา

เหลือ 20 บาทอาจถูกฟ้องร้องได้ 

“ในกรณีนี้ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์

เป็นนายกฯ นายวัชระ เพชรทอง ส.ส.                                                       

กทม.ขณะนั้นได้ยื่นกระทู้ถามว่า รถ 

ไฟฟ้าราคา 20 บาทจะทำาเมื่อใด ซึ่ง

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่เป็นรองนายกฯ 

ในขณะนั้นได้ชี้แจงว่ากำาลังศึกษา ซึ่ง

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ศึกษาเรื่องนี้จนกระทั่ง 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกรัฐประหารในปี 2557 

ก็ไม่สามารถทำาตามนโยบายดังกล่าวได้ 

ซึ่งในขณะนั้นนายสุรชาติเป็น ส.ส.เขต 

11 กทม. ก็รู้ดีว่านโยบายรถไฟฟ้า 20 

บาทไม่สามารถทำาได้ และในการหา

เสียงเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 พรรคเพื่อ

ไทยก็ไม่มีเรื่องการลดราคารถไฟฟ้าใน

นโยบายหาเสียงแต่อย่างใด”

นายทิวากล่าวอีกว่า แต่ในการ

เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นายสุรชาติได้หยิบ

นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายมา

หาเสียง โดยอ้างว่าได้หยิบยกผลการ

ศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) แต่จากการที่เรา

ได้ไปค้นผลการศึกษา TDRI ในเรื่อง

ค่ารถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับ 

โดย TDRI สรุปไว้ว่า การจะลดราคา

รถไฟฟ้าทำาได้เพียงการลดราคาแรก

เข้าจำานวน 14 บาท  และนอกนั้น

คิดไปตามระยะทาง ซึ่งในตารางการ

ศึกษาดังกล่าวไม่มีราคาที่สามารถลด

ได้เหลือ 20 บาทเลย แต่หากจะลด

ราคาเหลือ 20 บาท รัฐบาลจะต้องเอา

เงินภาษีมาจ่ายชดเชยให้เอกชน ดัง

นั้นการที่พรรคเพื่อไทยแถลงว่า ราคา

รถไฟฟ้า 20 บาทสามารถเป็นไปได้ 

โดยอ้างว่าเอาผลการศึกษามาจาก 

TDRI จึงเป็นเรื่องโกหกประชาชน ซึ่ง

นายสุรชาติหยิบเรื่องนโยบายรถไฟฟ้า 

20 บาทมาหาเสียงอีกครั้งเพื่อให้ได้รับ

คะแนนนิยม และก็ได้รับการเลือกตั้ง

ในครั้งนี้ 

นายทิวากล่าวอีกว่า นอกจาก

การยื่นหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว เรายังได้

ขอ กกต. 4 คำาขอ คือ 1.ให้ระงับการ

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในเขต

ที่ 9 กทม. 2.ขอให้วินิจฉัยว่าการเลือก

ตั้งเขตเลือกตั้งที่ 9 ไม่เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม จากผลการกระทำาของ

นายสุรชาติ 3.ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือก

ตั้งนายสุรชาติ และ 4.ขอให้ดำาเนินคดี

อาญากับนายสุรชาติ.

รัฐบ�ลขู่

แต่ถ้าองค์ประชุมล่มก็นัดประชุมใหม่ 

เพราะกว่าจะถึงวันปิดสมัยประชุมสภา

ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ยังมีเวลา แต่ต้องนัด

ประชุมร่วมรัฐสภา 

เมื่อถามอีกว่า หากมีการคว่ำาร่าง

กฎหมายลูกจะเป็นอย่างไร นายวิษณุ

กล่าวว่า ต้องถือว่าเป็นกฎหมายสำาคัญ 

และมีผลกระทบ ถามย้ำาว่า ต้องยุบสภา

หรือนายกฯ ต้องลาออกใช่หรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นายวิษณุยังกล่าวด้วยว่า ได้นัด

หมายนายแสวง บุญมี  รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มา

หารือเรื่องร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ว่า

หลังจาก กกต.ไปรับความเห็นมาแล้ว

ต้องปรับแก้อะไรหรือไม่ ทั้งนี้หลังจาก

เอาร่างจาก  กกต.มาส่ง ก็จะส่งไปยัง

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปรัฐบาล

จะแจ้งผลของวิปมาให้ทราบ จากนั้น

จะนำาร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.)  ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ แล้วจะส่งไป

ยังรัฐสภาในวันเดียวกัน  ส่วนสภาจะ

บรรจุวาระเมื่อใดนั้นแล้วแต่ประธาน

รัฐสภา 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกฯ กล่าวถึง

เหตุการณ์สภาล่มว่า พฤติกรรมของ

พรรคเพื่อไทย (พท.) โดยเฉพาะหัวหน้า

และรองหัวหน้าทำาให้ประชาชนได้

เห็นแล้วว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ ได้

ต้องการทำาหน้าที่ผ่านกฎหมายสำาคัญ

ให้ประชาชน มุ่งหวังเล่นการเมืองเพื่อ

ล้มรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สนใจ

ว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน

จากกฎหมายสำาคัญต่างๆ จะล่าช้าออก

ไปอย่างไร สนใจเพียงเรื่องการเลือก

ตั้งใหม่เพื่อต้องการกลับมาเป็นรัฐบาล 

และต้องการพานายใหญ่นายหญิงกลับ

ประเทศ 

“การเป็น ส.ส.แล้วไม่ทำาหน้าที่

ในสภาจะมาเป็น ส.ส.หาพระแสงอะไร 

ก็ลาออกไปซะ เพราะเงินเดือน ส.ส.ไม่

ได้น้อยๆ ฝากพี่น้องประชาชนควรจด

รายชื่อพวก ส.ส.ที่กินเงินเดือนแล้วไม่

ทำางานติดฝาบ้านเอาไว้เลย แล้วต่อไป

ก็ไม่ต้องเลือกเข้าสภาอีก เหตุผลอ้าง

เพื่อบีบนายกฯ ยุบสภาฟังไม่ขึ้น ทั้ง

ที่เป็นวาระสำาคัญ แม้แต่พรรคก้าว

ไกลยังเห็นชอบ แต่ นพ.ชลน่านอยู่

ในสภายังไม่แสดงตน ต้องการให้สภา

ล่ม ไม่เห็นหัวอกประชาชนเลยสักนิด 

คิดได้เช่นนี้จะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้เลย 

อยากมีอำานาจรัฐจนกิเลสครอบงำาหนัก 

คงเป็นได้เพียงฝ่ายค้านตลอดชีพจะ

เหมาะสมที่สุด” นายเสกสกลกล่าว

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประ                                                 

ธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับในราย 

การมุมการเมืองทางสถานี โทรทัศน์ 

ThaiPBS ถึงปัญหาสภาล่มซ้ำาซากว่า

ทำาให้ภาพพจน์ของสภาเสียหาย โดย

เฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.พ.ที่สภาล่ม  

ซึ่งฝ่ายค้านเองก็ยอมรับว่าไม่ร่วมเป็น

องค์ประชุมเพราะต้องการขับไล่นา

ยกฯ และตอนนี้ก็เป็นข้อถกเถียงว่า

ใครเป็นผู้รับผิดชอบองค์ประชุม ซึ่ง

ตามหลักแล้วคือต้องร่วมรับผิดชอบทั้ง

สองฝ่าย แต่ระบบรัฐสภาคนที่จะเป็น

รัฐบาลได้ต้องมีเสียงข้างมาก ดังนั้น

รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากก็ต้องดูแลองค์

ประชุมของตัวเองด้วย 

“ที่ผ่านมามีการลงมติเหมือนแก้

แค้นกัน เช่นเรื่องคลองไทยไม่ผ่าน 

เจ้าของเรื่องคลองไทยก็โกรธ ดังนั้น

เรื่องต่อมาก็เลยไม่รับ ก็ต้องลงมติ

ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งข้อเท็จจริงดู

ในช่วงนั้นองค์ประชุมครบ แต่สมาชิก

ไม่กดบัตรแสดงตน ซึ่งก็สามารถทำาได้ 

แต่ปัจจุบันใช้บ่อยซึ่งต่างจากสมัยก่อน 

เป็นเรื่องที่ต้องระวัง” นายชวนกล่าว

เมื่อถามถึงการทำาหน้าที่ประ 

ธาน ที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความ

ลำาเอียงในการทำาหน้าที่  นายชวน

ยืนยันว่าไม่ลำาเอียง เพราะทำาเช่นนั้น

ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในสายตา แต่ยอมรับ

ว่าอาจทำาให้ใครไม่ถูกใจ เนื่องจากต้อง

ยึดความเป็นกลางและยึดความถูกต้อง 

สมาชิกเกือบทุกคนยอมรับว่าทำาหน้าที่

ด้วยความเป็นกลางมากที่สุด ให้ โอกาส

ทุกคนมากที่สุด  ส่วนเหตุการณ์เมื่อวัน

ที่ 4 ก.พ. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  

ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย พูดกลาง

สภาไปตามอารมณ์ ว่าลำาเอียง แต่ต่อ

มาก็มาขอโทษแล้ว

ซัดจริยธรรมตกต่ำ�

ขณะท่ีนายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 

กล่าวถึงเร่ืองน้ีโดยเฉพาะการเสนอ

กฎหมายภาษีสรรพสามิต ฉบับท่ี…  

พ.ศ. …ของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ว่า

เป็นพรรค พท.ท่ีเตะถ่วง เพราะไม่เข้า

ร่วมประชุม ท้ังท่ีรู้ว่าจะปิดสมัยประชุม

ปลายเดือน ก.พ.น้ี ทำาให้กฎหมายต้อง

เลื่อนออกไป เศรษฐกิจตกต่ำาไม่น่ากลัว 

แต่จริยธรรรมผู้นำาฝ่ายค้านถ้าตกต่ำา

น่ากลัวกว่ามาก จะนำาพาประเทศและ

รัฐสภาไทยเสียหาย เป็นความคิดท่ีติด

หล่ม ท้ังน้ีการประชุมเป็นของสภา ไม่ใช่

ของพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน จึง

ต้องช่วยกันเป็นองค์ประชุม และท่ีผ่าน

การประชุมล่มไม่ใช่มาจากการพิจารณา

กฎหมายของรัฐบาล เพราะเราผ่าน

กฎหมายไปมากกว่าท่ีผ่านมา

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเสนอตัด

สิทธิประโยชน์ ส.ส.ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

สภาและไม่แสดงตน นายนิโรธกล่าว

ว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ต้องรอประ 

ธานพิจารณา 

เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขู่นับ

องค์ประชุมทุกสัปดาห์  นายนิโรธกล่าว

ว่าเชิญเลย แต่มีคนเสนอเหมือนกันว่า

วันที่  17-18 ก.พ.นี้ ขอให้ฝ่ายค้านทำา

องค์ประชุมเอง รัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์

ประชุมให้ ถ้ารัฐบาลทำาอย่างนั้นฝ่าย

ค้านจะคิดอย่างไร แต่คิดว่าความคิด

แบบนี้ทำาไมได้ เพราะจริยธรรมเราไม่

ได้ตกต่ำาขนาดนั้น

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะรองประธาน

วิปรัฐบาล กล่าวว่า การทำางานของ 

ส .ส . ในความรับผิดชอบเรื่ ององค์

ประชุม ถ้าเป็นกฎหมายสำาคัญโดย

เฉพาะกฎหมายที่รัฐบาลเสนอ หน้าที่

ของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลต้องมาร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงอยู่แล้ว แต่

พอเป็นวาระที่ ไม่ได้เสนอโดยรัฐบาล 

เช่นที่ล่มบ่อยนั้นก็เป็นปกติที่อาจมีการ

ใช้เกม แต่มองว่าการประท้วงน่าจะใช้

เป็นกรณีๆ  ไป ไม่ใช่ใช้ทุกกรณีเพราะ

จะทำาให้สภาทำางานลำาบาก

มีรายงานข่าวจากพรรค พปชร.                                                

แจ้งว่า ในที่ประชุมพรรค พปชร.                                         

ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค

เป็นประธาน ที่มีแกนนำาพรรคและ 

ส.ส.เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

พล.อ.ประวิตรได้กำาชับเรื่องปัญหา

องค์ประชุมสภาที่ล่มติดกันๆ หลาย

ครั้งว่า สภาต้องไม่ล่ม เมื่อถึงตรงนี้ 

พล.อ.ประวิตรได้ยกมือไหว้สมาชิก

พร้อมกับบอกว่า “ผมขอร้องนะ ขอ

ล่ะนะ ขอให้เข้าประชุม ให้แสดง

ตน อย่าให้ล่ม” ทำาให้ ส.ส.ที่เห็นต่าง

ตกใจกับท่าทีของ พล.อ.ประวิตร ทุก

คนจึงรีบยกมือไหว้กลับทันที จากนั้น  

พล.อ.ประวิตรได้ถามสมาชิกว่า ใครคิด

ว่าทำาไม่ได้ให้ยกมือ  ปรากฏว่าทั้งห้อง

นิ่งเงียบไม่มีใครยกมือ แต่พอถามว่า

ใครคิดว่าทำาได้ ทุกคนต่างยกมือพรึบ

ตอบรับทันที พล.อ.ประวิตรจึงกล่าว

ว่า “ถ้ายกมือต้องทำาให้ ได้นะ ช่วย

กัน อย่าให้สภาล่มอีก” ขณะเดียวกัน 

พล.อ.ประวิตรยังรับปากกับสมาชิกว่า  

“เรื่องพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ต้องห่วง 

เป็นหน้าที่ผม ผมรับผิดชอบเอง จะเอา

กลับมาร่วมประชุมสภาทุกครั้ง”             

ส่วน นพ.ชลน่านกล่าวถึงดรา

มาระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคก้าว

ไกลในเรื่ององค์ประชุมว่า ขออนุญาต

ขำา ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจาก

เป็นวิธีการทำางาน เราเคารพซึ่งกัน

และกันอยู่แล้ว โดยหลักเราต้องการ

ตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล ย้ำา

ว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบเข้มข้นด้วย

วิธีการตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อชี้ให้

เห็นสัญญาณว่าเสียงข้างมากในสภา

ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากจริง และหาก

เป็นเช่นนี้จะขัดต่อการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย การตรวจสอบ ส.ส. ฝ่าย

รัฐบาลก็เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านโดยตรง 

เราให้สิทธิแต่ละพรรคการเมืองเป็น

ผู้ตัดสินใจว่าเรื่องไหนสำาคัญหรือไม่

สำาคัญ  และไม่ก้าวล่วงมติพรรคซึ่งกัน

และกัน หลังจากนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการ

ทำางาน โดยเน้นหลักทั่วไปว่าเราเห็น

พ้องต้องกัน แต่หลักการเฉพาะเช่นตัว

เนื้อหาและตัวกฎหมาย เราต้องเคารพ

สิทธิ ฉะนั้นปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็

ไม่ควรเกิดขึ้นด้วย

ปูดไม่เสนอร่�งงบปี 66

เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกลมอง

ว่าวิธีการนี้ ไม่สามารถกดดันรัฐบาล

ได้ นพ.ชลน่านกล่าวว่า วิธีการจะ

กดดันให้ยุบสภาได้หรือไม่ ได้ ไม่ ใช่

การตัดสิน แต่เป็นกระบวนการ เรา

ต้องการให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไป

ต่อไม่ได้แล้ว เราไม่ได้หวังว่าการตรวจ

สอบองค์ประชุมจะทำาให้เกิดการยุบ

สภา แต่กลไกที่เราดำาเนินการในสภา

นี้ รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้  

หากนำากฎหมายสำาคัญเข้าสภาแล้วไม่

ผ่าน เช่น พ.ร.ก.กู้เงิน  และ พ.ร.บ.งบ

ประมาณปี 2566 นี่คือเหตุผลที่เราทำา

เช่นนี้ เพราะส่งผลดีกับประชาชน ใน

แง่ที่ว่าหากคุณไม่มีความสามารถ ไม่มี

ความชอบธรรม ก็ควรพิจารณาตนเอง 

ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขา

ไปนานแล้ว

นพ .ชลน่ านให้สั มภาษณ์อี ก

ครั้งหลังประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ว่า ยืนยันจะตรวจสอบองค์ประชุม

ทุกขณะเพื่อให้  ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้มา

ทำางาน แต่ถ้าเป็นเรื่องที่สมควรและ

จำาเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นองค์ประชุม

ให้ ยืนยันว่าฝ่ายค้านมีเอกภาพทาง

นโยบาย แต่มีความหลากหลายในวิธี

ปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งอาจทำาให้เกิดดรา

มาและสับสนได้ โดยกล่าวหาว่าฝ่าย

ค้านไม่ทำางานหรือทำางานไม่คุ้มกับเงิน

เดือน แต่ข้อเท็จจริงคือ ฝ่ายค้านกำาลัง

ทำาหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล และตรวจ

องค์ประชุมเข้มข้นแบบนี้ทุกสัปดาห์ 

ถ้าสภาล่มในทุกสัปดาห์ ก็แสดงให้เห็น

ว่า รัฐบาลขาดความชอบธรรมในการ

บริหารประเทศแล้ว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งมีกระแสข่าวว่าจะไม่นำากฎหมาย

สำาคัญอย่างร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 เข้า

สภา ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก

“ฝ่ายค้านจะตรวจสอบองค์ประ 

ชุม โดยการเสนอเป็นญัตติด้วยการ

ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการเสียบ

บัตร แต่ถ้าพบว่ามีการเสียบบัตรแทน

กันก็จะขอให้ขานชื่อสมาชิกเป็นองค์

ประชุม” นพ.ชลน่านกล่าว

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค

ก้าวไกล กล่าวว่า ฝ่ายค้านทุกพรรค

ร่วมมือกันทำางานด้วยดีแน่นอน ซึ่ง

ได้ข้อสรุปเป็นรูปธรรมแล้ว เรารับ

นโยบายของแกนนำาพรรคในการตรวจ

สอบองค์ประชุม ส่วนเรื่องการโหวตจะ

เป็นไปตามมติของแต่ละพรรค

สำาหรับการอภิปรายท่ัวไปแบบ

ไม่ลงมติในวันท่ี  17-18 ก.พ.น้ัน นาย

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และ

รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า 

ฝ่ายค้านได้เวลา 22 ช่ัวโมง จะเร่ิมต้น                                              

ด้วยหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเรียง

ลำาดับไป และเน้ือหาอภิปรายจะแบ่ง

เป็น 4 กลุ่ม คือ 1.เศรษฐกิจปากท้อง 

2.ปัญหาโรคระบาดต่างๆ 3.ปัญหาการ 

เมืองการทุจริตคอร์รัปชัน และ 4.เรื่อง 

อื่นๆ และในช่วงค่ำาของวันท่ี 18 ก.พ. 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย  ในฐานะประธานวิปฝ่าย

ค้านจะอภิปรายสรุปในตอนท้าย.

จ่อกู้เงิน 

ภาคการบริโภค ภาคการขนส่งก็ต้อง

ช่วยกัน 

“สถานการณ์ ในวันนี้เป็นอย่าง

นี้อยู่ รัฐบาลได้ทำาหลายมาตรการมา

อย่างต่อเนื่องเข้าใจไหม ก็ต้องติดตาม

ดูสถานการณ์ต่างประเทศบ้าง เปรียบ

เทียบเทียบเคียงดูบ้าง  มันก็เดือดร้อน

ทุกคน แต่รัฐบาลทำาให้หรือเปล่า ทำาให้

ไม่ใช่หรือ รัฐบาลเอาเงินไหนมาดูแล 

ก็เอาเงินส่วนรวมนั่นแหละมาดูแลทุก

กลุ่มทุกฝ่าย ก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์

ตรงนี้ด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว  

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า รัฐบาลเข้าใจทุกปัญหาและได้

ดำาเนินการตรึงราคาพลังงานไว้ วอน

ให้เข้าใจสถานการณ์ ซึ่งหากเปรียบ

เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรา ราคา

น้ำามันวันนี้ส่วนใหญ่เกิน 30 บาท/

ลิตรหรือใกล้เคียง โดยมีปัจจัยหลาย

อย่าง ยกเว้นประเทศมาเลเซียซึ่งมี

การผลิตน้ำามันในประเทศเกินความ

ต้องการในประเทศ ถ้ารัฐบาลไม่ตรึง

ราคาพลังงานไว้ วันนี้ราคาขายดีเซล

ที่แท้จริงจะสูงกว่านี้  อาจถึง 34 บาท/

ลิตร หากทำาตามที่เรียกร้องเดิมที่ 25  

บาท/ลิตร จะต้องใช้เงินสนับสนุนถึง

เดือนละ 20,000  ล้านบาท ปีละ 

240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำานวนเงิน

ที่สูงเกินกว่าจะแบกรับไว้ได้ ที่สำาคัญ

นายกรัฐมนตรีเน้นดำาเนินนโยบายต้อง

ไม่บิดเบือนกลไกตลาด หรือสร้างภาระ

งบประมาณในอนาคต

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน กล่าว

ว่า ทุกครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ 

เราก็รับข้อเสนอและสามารถให้ข้อมูล

ได้มากที่สุด ตอนนี้เรากำาลังดูมาตรการ

เดิมที่มีไปถึงวันที่ 31 มี.ค. และหากได้

ข้อเรียกร้องต่างๆ มาจะไปดูว่าสามารถ

นำาไปปรับปรุงอย่างไรและทำาอะไรได้

มากน้อยแค่ไหน ส่วนการตรึงราคา

น้ำามันดีเซล 25 บาทได้หรือไม่นั้น ที่

ผ่านมาเราตรึงไว้ที่ 30  บาท ส่วน 

25 บาทคงต้องมาดูกันว่าตัวเลขนี้มา

ได้อย่างไร และมันจะได้ประโยชน์

อย่างไร แล้วใครได้ประโยชน์บ้าง 

เมื่อถามว่า มีการต้ังข้อสังเกตการ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันเช้ือเพลิง

เครื่องบินไอพ่น แต่ไม่ลดให้รถบรรทุก

เป็นการเอ้ือนายทุนหรือไม่ รมว.พลังงาน

กล่าวว่า เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมได้

รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน  และ

มาตรการท่ีว่าเป็นมาตรการช่ัวคราว ส่ิง

ท่ีสหพันธ์รถบรรทุกขอไม่ใช่มาตรการ

เฉพาะ วันน้ีรัฐช่วยลิตรละ 5  บาทอยู่

แล้วเท่ากับภาษีสรรพสามิต ถ้าวันน้ีไม่มี

การตรึงราคาไว้เลยราคาดีเซลทะลุถึง 

35 บาท เราจะพิจารณาช่วยเหลือเพ่ิม

เติมต่อไปก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ราคา

น้ำามันตลาดโลก ซ่ึงต้องยอมรับว่าช่วง

น้ีราคาน้ำามันข้ึนมาเร็วมาก เพียงเดือน

เดียวข้ึนมา 5 บาทกว่า เกือบ 6 บาทต่อ

ลิตร  ถือเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแบบ

ปัจจุบันทันด่วน ซ่ึงรัฐบาลก็ทำาอย่างเต็ม

ท่ีแล้วภายใต้กรอบและจำานวนเงินท่ีมีอยู่ 

เมื่อถามว่า การเรียกร้องขับไล่

รัฐมนตรีไม่ท้อใช่หรือไม่ นายสุพัฒน

พงษ์กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องธรรมดาทุก

คนก็มีความขุ่นเคืองในยามนี้ เพราะ

ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เป็นสถานการณ์

ที่เรากำาลังอยู่ในวิกฤตระดับโลก ยืนยัน

ไม่ท้ออะไร สบายๆ เพียงแต่ช่วงนี้เจ็บ

ตาเพราะอาจอ่านหนังสือเยอะ

เมื่อถามว่า กรณีที่สหพันธ์ฯ จะ

ขอขึ้นราคาค่าขนส่ง  20% หากไม่

ได้รับการช่วยเหลือ จะทำาให้วงจรค่า

ขนส่งเปลี่ยนไปหรือไม่ นายสุพัฒน

พงษ์กล่าวว่า อยู่ที่สถานการณ์และข้อ

ตกลงของการขนส่ง ระหว่างผู้ ให้และ

ผู้รับบริการ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ว่าเขาจะขึ้นได้มากแค่ไหนตามกลไก

ตลาด ส่วนภาคเอกชนขึ้นราคาบริการ

ขนส่ง ถือเป็นกลไกตลาดเสรี เราจะ

ไปบังคับทุกเรื่องไม่ได้ และต้องถามว่า

ผู้รับบริการจะยอมให้ขึ้นหรือไม่ และ

ต้องพูดคุยกันเพราะมีผู้ให้กับผู้รับ 

ที่กระทรวงพลังงาน นายกุลิศ                                                       

สมบัติศิริ  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกัน

แถลงสถานการณ์พลังงานว่า กระ 

ทรวงพลังงานเตรียมหารือสำานักงบ

ประมาณ กระทรวงการคลัง สำานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สภาพัฒน์ หรือสศช.) เพื่อ

จัดหาแหล่งเงินเข้ามาเสริมสภาพคล่อง

ในการดูแลโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ 

โดยเฉพาะในส่วนของก๊าซหุงต้ม (แอล

พีจี) ภาคครัวเรือนที่กระทรวงพลังงาน

มีแนวทางปรับขึ้นแบบขั้นบันไดขึ้นไป

อยู่ที่ 333 บาท/ถัง 15  กก. และ 363 

บาท/ถัง 15 กก. จากปัจจุบันอยู่ที่  318 

บาท/ถัง 15 กก. ที่จะสิ้นสุดลงวันที่ 

31  มี.ค.65

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะยังคง

มีมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่

ราคาก๊าซหุงต้มทยอยขึ้นแบบขั้นบันได  

โดยกระทรวงการคลังยังคงอุดหนุน

ราคาก๊ าซหุ งต้ มสำ าหรั บผู้ ถื อบั ตร

สวัสดิการแห่งรัฐ 13.5 ล้านคน เป็น

เงิน 45  บาท/3 เดือนตามเดิม และ

เพิ่มเติมในส่วนของกระทรวงพลังงาน

มีแนวทางอุดหนุนอีก 55 บาท/3 เดือน 

รวมเป็นรัฐอุดหนุน 100 บาท/3 เดือน 

แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระทรวง

พลังงานจะหาเงินจากแหล่งใดเพื่อใช้

ในการอุดหนุนส่วนนี้ คาดว่าจะมีความ

ชัดเจนช่วงกลางถึงปลายเดือน ก.พ.นี้

“หากกระทรวงพลังงานจะให้

ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม

ต้องหาแหล่งเงินอื่นมาช่วย น่าจะมา

จากแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน

และเงินงบประมาณ จะใช้ดูแลทั้งรา

คาแอลพีจีและน้ำามันด้วย เพิ่มเติมจาก

ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินให้

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงกู้ 20,000 ล้าน

บาท ภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.ให้ไว้  

30,000 ล้านบาท ที่คาดว่าแค่ใช้ดูแล

ราคาน้ำามันก็หมดแล้ว” นายกุลิศกล่าว

ส่วนข้อเรียกร้องของสหพันธ์

การขนส่งทางบกฯ ที่ต้องการให้ภาค

รัฐปรับลดราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลลง

เหลือ 25 บาท/ลิตร พร้อมกดดันให้

นายสุพัฒนพงษ์ออกจากตำาแหน่ง นาย

กุลิศกล่าวว่า เรื่องนี้ขอความเห็นใจ

กระทรวงพลังงานด้วย เพราะรัฐคง

ไม่สามารถหาแหล่งเงินมาอุดหนุน

ราคาดีเซลให้อยู่ที่ 25 บาท/ลิตรได้ 

เนื่องจากปัจจุบันได้ ใช้กลไกกองทุน

เข้าไปตรึงราคาดีเซลให้อยู่ที่  29.94 

บาท/ลิตร ไม่เกิน 30 บาท/ลิตรไปแล้ว 

3.79  บาท/ลิตร คิดเป็นเงินไหลออก

สะสมกว่า 7,000 ล้านบาท หากรัฐไม่มี

มาตรการอุดหนุน ราคาดีเซลจริงจะขึ้น

ไปที่ 34 บาท/ลิตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกผู้

ประกอบการรถบรรทุกจะจัดกิจกรรม 

Truck Power Final Season เพื่อแสดง 

ออกเชิงสัญลักษณ์ ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ 

โดยจะเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ 09.30 น. 

เป็นต้นไป โดยมีการรวมพลในเส้น

ทางหลัก 3 แห่ง ได้แก่ 1.ถนนเอเชีย 

เริ่มจากด่านบางปะอิน-นวนคร-ดอน 

เมือง มุ่งหน้าไปกระทรวงพลังงาน 

2.ถนนบางนาตราด เริ่มจากบางนา

ตราด กม.12 มุ่งหน้าไปกระทรวง

พลังงาน 3.ถนนกาญจนาภิเษก เริ่ม

จาก นครปฐม ไปตลิ่งชัน บางพลัด 

วงศ์สว่าง มุ่งหน้ากระทรวงพลังงาน.


